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โอมิครอนกทม.พุง2.7พัน

สธ.คาดพีกสุดปลายก.พ.
ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 13,182 

ราย เสียชีวิต 24 ราย “กทม.” พุง 2,757 

ราย “ปากน้ํา” ทะลุพัน “สธ.” ชี้เมืองกรุง

กระจายทุกเขต “วัยรุน-คนทํางาน” แพร

เชื้อสูครอบครัว “ผอ.สํานักระบาดฯ” ระบุ

โอมิครอนไทยอยูชวงขาข้ึน  เหตุเปดกิจกรรม

ทางสังคมเพิ่ม คาดอีก 2-3 สัปดาหจุดพีก

ปวยโควิด 3 หม� นรายตอวัน วอน ปชช.รวม

มือการดอยาตก

เม� อวันที่  9  ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย                                                       

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 13,182 ราย 

เปนการติดเช้ือในประเทศ 13,003 ราย จาก                                                         

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 12,933 

ราย คนหาเชิงรุก 70  ราย เรือนจํา 40  ราย 

เดินทางมาจากตางประเทศ 139 ราย ทําให

มียอดผูติดเชื้อสะสม 2,531,051 ราย หาย

ปวยเพิ่ม 8,571 ราย ทําใหมียอดหายปวย

สะสม 2,409,877 ราย อยูระหวางรักษา   

98,830 ราย อาการหนัก 547 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ  111 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24  ราย 

เปนชาย 13  ราย หญิง 11  ราย เปนผูเสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 19  ราย มีโรค

เรื้อรัง 4 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม 

22,344 ราย 

สวนยอดผู ไดรับวัคซีนของประเทศ 

ไทยเม� อวันที่ 8  ก.พ. 

รัฐสภา • ทําไปได! สภาไทยสมานฉันท  

ส.ส.รัฐบาล-ฝายคานโหวตกฎหมายคละ

กันไปมาจนตาลาย ไมรับหลักการ 2 ราง 

กม.ฉบับของภูมิใจไทย จนเด็กเสี่ยหนูเดือด! 

ปูดติดขัดบารมีอันยิ่งใหญของรัฐบาล อาง

ฝายนิติบัญญัติถูกแทรกแซงดวยฝายบริหาร 

สวนเพ� อไทย-พลังประชารัฐเก๊ียะเซียะอยูใน                                                         

หองประชุมกันใหครบ  ย� นหมูย� นแมวโหวต                                                            

สูตรไขว คอเหลาไดเฮ สภาอนุมัติสงกฎหมาย

สุรากาวหนาสง ครม.พิจารณากอนรับหลัก

การ

การประชุมสภาผูแทนราษฎร เม� อ

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 มีนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ เปนประธานการประชุม  

พิจารณาราง พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ..... 

และราง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่..) 

พ.ศ..... ซึ่งนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคภูมิใจไทย และคณะ เปนผู

เสนอ โดยทั้งสองฉบับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ขอรับไปพิจารณากอนรับหลักการ และได

สงคืนสภาเพ� อพิจารณา 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ลงมติไมรับหลัก                                             

การของรางกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยราง                     

พ.ร.บ.แก ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย                                                             

วิธีพิจารณาความอาญา ไดคะแนนเห็นดวย                                                              

146 เสียง ไมเห็นดวย 231 เสียง และ                                                          

งดออกเสียง 6 เสียง สวนราง พ.ร.บ. 

อนุญาโตตุลาการ เห็นดวย 6 เสียง ไมเห็น

ดวย 376 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง

จากการตรวจสอบผลการลงมติ พบ

วาเกิดเสียงเเตกกันเองของทั้ง ส.ส.พรรค

รวมรัฐบาลและ ส.ส.พรรครวมฝายคาน โดย

ในสวนของการลงมติราง พ.ร.บ.แกไขเพิ่ม

เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่...) พ.ศ..... ซึ่งที่ประชุมไดลง

มติไมเห็นดวย 231 เห็นดวย 146 งดออก

เสียง 6 ปรากฏวา ส.ส.ฝายคานทั้งพรรค

เพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเกิดเสียงเเตก

เห็นไมตรงกัน เพราะ ส.ส.สวนใหญของ

พรรคเพ� อไทยลงคะเเนนไมเห็นดวย และ

ลงคะเเนน - (ยัติภังค) หมายถึงผูไมลงมติ/

ผูลาประชุม/ผูขาดประชุม 

คุกตลอดชีวิต

อดีตทหารเกณฑคลั่ง

เอกชนโอด

เบ� อการเมือง

อนุสาวรีย 

พล.ต.อ.เผา ศรียานนท 

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ตีปบสางความยากจน

แบบพุงเปา งัดระบบทีพีแมปชี้เปาหมาย

บริหารจัดการ สั่งทุกกระทรวงทํางานลงพื้น

ที่ ปูพรมเทงบ 65 สงตรง ปชช. สั่งขีด

เสนแกปญหาในระดับอําเภอ 30 ก.ย. ลุย

นํารองโครงการในเมนูแกจนเขาชวยเหลือ 

แยมรอฟงมาตรการแกน้ํามัน-แกสแพง ยัน

พยายามตรึงราคาใหไดมากที่สุด 

เม� อวันพุธ เวลา 09.30 น. ที่ตึกภักดี

บดินทร ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม เปนประธาน

กรุงเทพฯ • ศึกงัดขอรถไฟฟาสายสีเขียว 

4 แสนลาน ภูมิใจไทยชนบ๊ิกปอก จบยาก                                                         

“ศักดิ์สยาม” ดับเคร� องชน ลั่นหากมหาด 

ไทยไมแจงขอโตแยงใหเคลียร ภท.ไมรวม

สังฆกรรมประชุม ครม. นายกฯ ยืนกราน 

หากเอาเขา ครม.ตองแลวแตเสียงสวนใหญ

ตัดสินใจรวมกัน บีทีเอสซีจอฟอง กทม. ทวง

หนี้เพิ่ม 2 หม� นลาน

ผลพวงจากศึกงัดขอระหวางรัฐมน 

ตรีพรรคภูมิใจไทยกับแกนนํารัฐบาลสาย 

3 ป. นําโดย พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย ในเร� องการตออายุสัญญาสัมป 

ทานรถไฟฟาสายสีเขียวออกไปอีก 30 ป ยัง

คงตองติดตามกันตอไปวาจะสรางรอยปริ

ราวใหพรรครวมรัฐบาลแตกคอกันหรือไม 

โดยเม� อวันที่ 9 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี กลาวถึงเร� องนี้

วา เม� อมีขอสังเกตเพิ่มเติมเขามา ซึ่งทราบ

วามีการทํามาหลายครั้ง เม� อทํามาเดี๋ยวก็ชี้ 

แจงกลับไป และเม� อเรียบเรียงพรอมแลวก็

จะนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

“มันจําเปนตองพิจารณา เพราะมัน

เปนเร� องของการแกไขปญหา มันไมมีวิธี

ทางอ� นที่จะแกไขปญหา เพราะปญหามัน

เกิดขึ้นแลว มันมีหนี้สินและอะไรตางๆ ที่

จะเพิ่มขึ้นทุกวัน ที่ถือเปนภาระของรัฐบาล

เหมือนกัน ก็ตองบอกกันตรงนี้ และถาพูด

กันจริงๆ รถไฟฟาสายสีเขียวเปนเสนแรก

ของประเทศไทย และมีการตอขยายออกมา 

เพราะฉะนั้นการเปนเสนแรกมันก็อยางวา 

สมัยกอนก็เปนการลงทุนจากภาครัฐอยาง

เดียว แตตอมาก็จะมีในเร� องของความรวม

มือระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) ก็มี

ความซับซอนอยูเล็กนอย แตผมยืนยันไมใช

เพ� อผลประโยชนใครทั้งสิ้น ผลประโยชน

เพ� อประชาชนและประเทศชาติ ทําอยาง                      

ไรเราจะไมเพิ่มภาระในเร� องของหนี้สาธาร 

ณะ นั่นเปนสิ่งที่รัฐบาลตองทํา แตทั้งนี้ที่                           

สุดก็ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ ครม.วาจะ

ออกมาอยางไร ไมไดขัดแยงอะไรกันหรอก 

ทุกคนตางก็มีความเห็น

ไทยโพสต • “กนง.” เอกฉันทคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ตอป หนุนเศรษฐ 

กิจฟน ประเมินจีดีพีป 64 โตดีเกินคาด เช� อ

ปลายป 65 กลับมาขยายตัวได  ย้ําไมขยับ

กรอบเงินเฟอ แมทะลุ 3% แจงแคปจจัย

ชั่วคราว “อาคม” ลุนจีดีพีปนี้โต 3.5-4.5% 

สภาพัฒนหวงหนี้ครัวเรือน-เงินเฟอฉุดรั้ง

เม� อวันที่ 9 กุมภาพันธ นายปติ ดิษย

ทัต ผูชวยผูวาการ สายนโยบายการเงิน                                                         

ธนาคารแหงประเทศไทย ในฐานะเลขานุ 

การคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

เปดเผยผลการประชุม กนง. วาที่ประชุม 

กนง.มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ย

ไวที่ 0.50% ตอป โดยประเมินวาเศรษฐกิจ

ไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเน� อง การระบาด

ของโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนคาดวาจะ

สรางแรงกดดันตอระบบสาธารณสุขในวง

จํากัด ความเสี่ยงดานต่ําตอเศรษฐกิจโดย

รวมจึงลดลง แตยังตองติดตามการระบาด

ในระยะตอไป

ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนม

เรงข้ึนในชวงแรกของป 2565 จากราคาพลัง 

งานและอาหารสดบางประเภท อาจสูงกวา

กรอบเปาหมายในชวงแรกของป
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อิสรภาพแหงความคิด

‘ตู’ตีปบแกจน

30ก.ย.เห็นผล

อุมน้ํามัน-แกส

กนง.ตรึงดอกเบ้ีย
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2 ในประเทศ

เม� อเปนพระพูดดีมีหลักการ

บทเรียนกาวหนาแตเปลือก

ดีต 2 พระสงฆที่นําหลักธรรมคําสอนทางพุทธ

ศาสนามาเผยแผผานวิธีการเฉพาะตัว ดวยการ

ใชคําพูดที่สรางจุดสนใจ ดึงประเด็นที่วัยรุนเขาใจ 

ใช้สื่อที่เข้าถึงได้ง่าย หยิบจับประเด็นสังคมการเมืองมา

วิพากษวิจารณแบบหยิกแกมหยอกสอดแทรกธรรมะ ทําให

เรื่องศาสนาไม่น่าเบื่อ พร้อมทั้งกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์

โครงสรางการบริหารงานของวงการสงฆ ที่เต็มไปดวย

เร� องเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์  กลายเปนเนื้อหาที่ โดนใจผู

ฟง จนอดีตพระสงฆทั้งคูกลายเปนไอดอล ไดรับความนิยม

และเปนกระแสในส� อสังคมออนไลนในหวงที่ผานมา 

แต ในทุกสังคม หรือทุกอาชีพยอมมีกรอบและ

กฎหมายรวม เพ� อกําหนดพฤติกรรมเฉพาะตัวไมใหกระทบ

ตอการใชชีวิตของคนสวนรวม ดังนั้นยอมมีคนที่ไมเห็นดวย 

และมองวาการสนทนาธรรมและคําสอนในบางสวนไกลเกิน

กรอบที่กําหนด หรือที่เรียกวาเลยธง ของผูที่เรียกตัวเองวา

เปนสงฆ  โดยเฉพาะคําวาสํารวม และวัตรปฏิบัติที่เกินงาม

ทั้งการไลฟสดเพ� อขายสินคา เลยไปถึงการขามเสนของเพศ

บรรพชิต ประพฤติตัวเหมือนเชนคนธรรมดาที่ใชชีวิตปกติ 

เสมือนหนึ่งไมเคยถูกธรรมะขัดเกลาใหไกลจากกิเลส ความ

อยากไดอยากมี

ครั้นเมื่อต้องออกจากความเป็นพระสงฆ์จะด้วย

เหตุผลวาถูกบีบ หรือถูกเสนอแนะใหมาใชชีวิตในฐานะ

บุคคลทั่วไปเพื่อจะได้มีอิสระในการประกอบสัมมาอาชีพ 

ดวยการมีทักษะการพูดและความรูแหงธรรมเพ� อนําสิ่งเหลา

นั้นมาเผยแผสิ่งดีงามใหสังคมไดงายขึ้น ไมตองกังวลใน

เร� องการวางตัวในการทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงการวิพากษ

วิจารณวงการสงฆ ไดอยางตรงไปตรงมา แตดูเหมือนวา

ปจจัยแวดลอม กิเลส ความอยากไดใครมีที่เคยถูกผาเหลือง

คลุมไว ไดระเบิดตัวตนออกมา จนบดบังสิ่งที่สังคมเคย

ช� นชมและเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวมไปเสียหมด สง

ผลใหคุณคาที่เคยมีลดลงอยางเห็นไดชัด

จากผูที่เคยมีความเช� อมั่นในเหตุผล คุณงามความดี 

กลายเปนการยึดมั่นถือมั่น ตัวกูของกู ปดหู ปดตา นอกจาก

นั้นยังปรากฏใหเห็นถึงพฤติกรรมบางประการ ที่สอเคา

ว่าจะกระทํามาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นพระสงฆ์ ทั้งปัญหา

เร� องผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ ทั้งเร� องที่ดิน มีเร� องเงิน

ทอง เลยไปถึงการฝาฝนธรรมวินัยตางๆ จนถูกมองวาที่แท

ก็เปนแคพระนักสรางภาพ  สรางความมั่งคั่งใหกับตัวและ

ครอบครัว ไมไดสมถะหรือใชชีวิตที่ตางจากพระสงฆที่ตัวเอง

เคยวิพากษวิจารณ ตําหนิ มากเทาใดนัก

โดยเฉพาะการถือครองที่ดินบางสวนที่อยูในพื้นที่เขต

ปาสงวน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กวา 200 ไร วาไดรับรายงาน

วาไดมีการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่  ซึ่งหากพบวาเปนช� อ

ใครก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย เพราะเดิมพื้นที่ดังกลาว

ไดยกใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ� อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

แต  ส.ป.ก.ไมสามารถนําไปใชที่ดินเพ� อการเกษตรได จึงคืน

พื้นที่ใหกรมปาไมเปนพื้นที่ปาสงวน ทั้งนี้  หากครอบครอง

เกิน 25 ไร จะเปนโทษระดับหนึ่ง นอกจากนี้ การบุกรุกปา

สงวนยังมีโทษตั้งแตจําคุก 4 ป และปรับเปนเงินหลายลาน

บาท 

ยังไมนับพฤติกรรมอ� นที่คอยๆ เปดเผยตัวตนของ

อดีตพระช� อดัง ในการเรียกรองขอรับการสนับสนุนจากผูที่

อุปถัมภชวยเหลือ เน� องจากคิดวาจะไดรวมงานทําธุรกิจกัน 

กลายรางเปนคนละคนกับพระที่หมผาเหลืองในอดีต จนไม

เหลือคุณคาใดในการนําไปขายไดในสังคมอีกตอไป ครั้นจะ

เดินหนาตอไปปรับปรุงขอผิดพลาด หรือจะเดินถอยหลัง

กลับเขาสูผาเหลืองก็คงไมไดรับการนับถือ เช� อใจ เพราะ

พฤติกรรมเปนตัวสะทอนตัวตน และคําพูดลวนเปนนาย 

ที่ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได น�าจะเปนบทเรียนของเหลา              

บรรดาไอดอล ที่ตองตระหนักวาทุกอยางไมเที่ยงแท ดั่งคํา

สอนของพระพุทธเจา.

อ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

บางครั้งทุกคนไปพูดกันปลายทางเสียเยอะ ก็กลาย

เปนวาไปพูดเร� องความขัดแยงเสียเยอะ เราควรไปมอง

ตนทางวาปญหามันอยูที่ไหน มีอะไรเกิดขึ้นมาแลวบาง จะ

แกอยางไร นั่นเปนสิ่งที่ตองทํา รัฐบาลตองทํา เพราะเปน

ความรับผิดชอบของรัฐบาล.

อยูๆ กันไปได...แตอยูลําบาก!!!
ออออ...ก็ยังสรุปไมได และแทบไมอยากสรุป วา

ระหวาง สภาฯ ลม กับ ครม.ลม อยางไหนมันน�า

จะเสียหาย เสียหมา เสียรังวัด เสียสุนัขและสุกร

มากกวากัน แตยังไงๆ...มันยอมตองเสีย...กับ...เสียน่ันแหละ

ทั่น แทบมองไมเห็นวาจะไดอะไรขึ้นมามั่งเลยแมแตนอย 

หรือถือเปนอุปสรรค ชะงักงัน ที่ทําใหสิ่งที่ควรตองเปน

ไปตามปกติ กลายเปนสิ่งผิดปกติ หรือสิ่งที่พิสดารและ

วิตถาร ขึ้นมาซะดื้อๆ!!!

คือถาหาก สภาฯ ลม ผูที่น�าจะตองรับเวร-รับกรรม 

อยางชนิดหนักหนา-สาหัสที่สุด ก็คงหนีไมพนไปจาก

บรรดาทวยไทย หรือปวงชนชาวไทย อยางเราๆ-ทั่นๆ นั่น

แหละเปนหลัก เพราะอะไรที่เปนกฎหมาย กฎเกณฑ กฎ

ระเบียบ อันจะนําไปสูความสุข ความสงบของสังคม ถา

หากมันตองคางเติ่ง ตองติดๆ ขัดๆ ไมสามารถหลุดรอด 

เล็ดลอด ออกมาจากสัปปายะสภาสถาน หรือสัปปะรัง

เคยะสถาน ไดเลย ความอยู-ดี-มีสุข อยู-เย็น-เปนสุข 

ของบรรดาผูคนทั้งหลายสังคมก็คงมีแตตองถูกลดทอน 

บั่นทอน ใหลดนอยถอยลงยิ่งๆ ขึ้นไปเทานั้น...

สวนผูที่มีหนาที่บริหาร จัดการ บานเมือง อยาง 

รัฐบาล นั้น...ก็อาจยังพอประคองตัวรอดตอไปไดมั่ง คือ

ไมตองเขาสภาฯ ไมตองคิดไปโหวตอะไรตอมิอะไรใน

สภาฯ เดงเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะแรฝายตรงกันขาม 

ตัดเวทีออกมาเตนย็อกๆ แย็กๆ ไดเหมือนเดิม อยาง

นอย...ก็คงพอมีโอกาสเอาตัวรอด มีโอกาสและมีเวลาไป

ตอนรับแขกบาน-แขกเมือง ใหสมกับความปรารถนาและ

ตองการของตัวเอง ที่ถูกเหมารวมใหกลายเปน ศักดิ์ศรี 

ของประเทศทั้งประเทศ หรือไม อยางไร ก็แลวแตจะไป

คิดๆ กันเอาเองก็แลวกัน...

แตถาหาก ครม.ลม อันนี้...ผูที่น�าจะลําบากเปนอันดับ

แรก คงหนีไมพนไปจาก รัฐบาล นั่นเอง เพราะสิ่งที่ถือเปน

อํานาจสั่งการ หรือเปน มติ ครม. นั้น มันอาจไมเกิดผล หรือ

ไมอาจสงผล บังคับใช ไปยังผูที่อยูภายใตอํานาจรัฐ หรือ

บรรดา กลไกรัฐ ทั้งหลาย กลายเปน ยักษที่ ไมมีกระบอง 

หรือยักษที่ ตากับยาย วานใหเอาเสนขนไป รีดใหตรง อะไร

ทํานองนั้น เรียกวา...แทบไมอาจกาวลวง ลุลวง ไปสูเปา

หมายหรือนโยบายใดๆ ที่เคยตั้งเปา ตั้งมาตรการ เอาไวได

เลย แมวาจะยังพอมีเรี่ยว มีแรง เดงเชือก ฉากหลบ ซักกี่

ครั้งตอกี่ครั้ง ก็แลวแต...

แตครั้นเม� อทั้งสภาฯ ก็ลม แถม ครม.ก็ยังดันลมตาม

ไปซะดวยอีกตางหาก ความพยายามรวบรวมพลัง เปลงพลัง 

สงเสียงโหยหวน ครวญคราง บทเพลงของคุณนอง ออม-สุนิ

สา สุขบุญสังข แบบชนิด... ขอ...อยายอมแพแอๆๆๆๆ กันยัง

ไงก็ตาม แมวายังพอ อยูได หรือ อยูๆ กันไป อีกซักพักใหญๆ 

แตมันก็น�าจะหมดรูป หมดทรง หมดราคา ลงไปมิใชนอย 

แมวาจะอาศัย องครักษเสื้อแพร ซึ่งมีอยูจริง-หรือไมจริง 

ตามที่อาเฮีย สนธิ ลิ้ม ทานนึกๆ คิดๆ เอาเองหรือไม? เพียง

ใด? ก็เถอะ ออกปฏิบัติการ ไอโอ กันในรูปไหน แบบไหน ก็

แลวแต แตดูๆ แลว...มันน�าจะ อยูลําบาก ยิ่งเขาไปทุกที...

คือโดยฉากสถานการณ โดยสีสัน บรรยากาศ มันชัก

ฮ� 
จะคลายๆ ฝนใกลๆ จะตก คนใกลๆ จะออกลูก หรือใกลๆ 

จะขี้ราด ยิ่งเขาไปทุกที โอกาสที่จะขมิบ จะอัด จะอั้น เอา

ไวอีกซักพัก หรืออีกกี่เดือน กี่ป ก็ตามที มันคงตองหนา

เขียว-หนาเหลือง หรือดําๆ แดงๆ เปนจ้ําๆ ไปตลอดทั่วทั้ง

ตัว อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธไดเลย ยิ่งการดํารง

สถานะ ตําแหน�ง เปน หัวหนารัฐบาล หรือเปนนายก

รัฐมนตรี ตามครรลองแหงการ...เราจะทําตามสัญญา ขอ

เวลาอีก 7 ป-8 ป มันออกจะหนักไปทาง ขาลอย หรือตอง

อาศัยรูตะหมูกผูอ� น มาเปนตัวรองรับเอาไว โดยตลอด ดัง

นั้น...เม� อทั้งสภาฯ ทั้ง ครม. ดันออกอาการลมแลว-ลมอีก 

กรรมวิธีในแบบ กินยาถาย...แลววานใหคนอ� นขี้ มันคง

ไมน�าจะใชไดตอไปอีกแลว..

ดังน้ัน...สุดทาย มันจะออกมาในรูปไหน? แบบไหน? 

ก็ยังยากที่จะคาดเดาได สําหรับการเมืองไทยและทิศทาง

ประเทศไทยนับจากวันนี้ ไปจนอนาคตเบื้องหนา เพราะ

ที่แน�ๆ ก็คือ สึนามิทางเศรษฐกิจ มันไดเริ่มกอตัวใหเห็น

เปนที่ชัดเจนพอสมควรแลว รอแตเพียงเวลาที่มันจะ

ซัดสาดเขามาในตอนไหน เม� อไหร เทานั้นเอง ดวยเหตุ

นี้...สําหรับบรรดาผูรักชาติบานเมืองทั้งหลาย พึงตอง

ทําความเขาใจใหจงหนัก วาการอยู-การไปของรัฐบาล 

มันคงไม่ ได้เป็นเรื่องสําคัญไปกว่าการอยู่-การไปของ 

สถาบันทางสังคม ที่ถูกนําไปผูกติดกับความเปนรัฐบาล 

จนแยกไมออก บอกไมถูกกันไปแลว ในชวงนี้...

ปดทายดวยวาทะวันนี้จาก Anon... “Any time 

you think you have influence, try ordering around 

someone else’s dog. – เม� อใดที่ทานคิดวาตัวเองมี

อํานาจและอิทธิพล ก็ลองสั่งใหสุนัขผูอ� นทําตามคําสั่ง

ของทานดูสิ...”.

          

















ญหาสภาฯ ลมซ้ําซาก ถูกโยงถึงปญหารัฐบาลแตกหัก

หรือไม เน� องจากพรรครวมรัฐบาลภายใต 7 รัฐมนตรี

สายพรรคภูมิใจไทย นําโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค และ นาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค   

บอยคอตไมเขาประชุม ครม. เม� อวันที่ 8 ก.พ. วาระ

การพิจารณาแปลงสัญญาสัมปทานเปนสัญญารวมลงทุนใน

รถไฟฟาสายสีเขียวใหกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ตามที่กระทรวง

มหาดไทยเสนอ

เหตุการณนี้ประเมินวาอาจทําใหรัฐบาลจะอยูไมครบ

วาระหรือไม เพราะนายกฯ ตองปรับพรรคภูมิใจไทยออกจาก 

ครม., ยุบสภาฯ หรือสุดทายพรรคภูมิใจไทยขอถอนตัวจาก

รัฐบาลก็ตาม เปนตน  

แตเม� อดูตามความเปนจริง สถานการณคงไมเลวรายถึง

ขั้นนั้น เพราะปมรถไฟฟาสายสีเขียวไมใชคําขูหรือเร� องแตกหักที่

จะตองถอนตัวออกจากรัฐบาล, ไมใชโครงการที่เปนเง� อนไขการ

รวมรัฐบาล และนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย  

ฉะนั้นหากสุดทาย ฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวง

มหาดไทย และ กทม.ไปเคลียรปญหา ตามที่คายภูมิใจไทยเปน

หวงทั้งในเร� องขอกฎหมาย และ หลักธรรมาภิบาล ก็เช� อวาจะ

ยอมผานให  

อาทิ เร� องการแปลงสัญญาสัมปทานมาเปนสัญญารวม

ทุน ถือวาไมผิดกฎหมายใชหรือไม หลังจะเลือกใชแทนการเปด

ประมูลตามหลักกฎหมายทั่วไป ในชวงที่สัญญาสายสีเขียวจะ

หมดในป 2572, การลดราคาคาโดยสารใหถูกกวา 65 บาท

ตลอดสายไดหรือไม เพ� อไมใหกระทบคาครองชีพของประชา 

ชน เปนตน 

ในทางกลับกัน หาก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ                                                        

และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย เลือกที่จะเดิน

หนาโดยไมฟงเสียงคัดคานจากกระทรวงคมนาคม ก็สามารถ

ทําไดในการประชุม ครม.  

แตพรรคภูมิใจไทยคงไมรวมสังฆกรรม เพราะเร� องรถไฟ 

ฟาสายสีเขียวดําเนินการมาตั้งแตยุค คสช.ที่ยังไมแลวเสร็จสิ้น                                                                         

และสืบทอดมาให ครม.ที่มาจากการเลือกตั้งรวมรับผิดชอบดวย                                                                          

จึงไมตองถูกฟองดําเนินคดีภายหลัง เขาทํานอง “เนื้อไมไดกิน  

หนังไมไดรองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ” 

และตอมาหาก “บิ๊กตู” ไมปรับพรรคภูมิใจไทยออกจาก 

ครม. ก็เช� อวารัฐบาลจะบริหารตอไป เชนเดียวกับพรรครวมรัฐ

บาลอ� นๆ อาทิ พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรค

รวมพลังประชาชาติไทย ฯลฯ ก็จะมุงหนาทํางานผานกระทรวง

ที่ตัวเองรับผิดชอบไปใหยาวนานที่สุด เพราะไมมีใครอยากยุบ

สภาฯ ในสถานการณแบบนี้ ที่กําลังเจอวิกฤตศรัทธา ปญหา   

โควิด และสินคาราคาแพง   

ในสวนของ บิ๊กตู ก็รับรูสถานการณทางการเมืองเปน

อยางดี อีกดานหนึ่งก็อาจมีความเกรงใจ พล.อ.อนุพงษ เพราะ

เปนโต โผเร� องรถไฟฟาสายสีเขียว ที่ตองรีบปดเกม กอนเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.ในเดือน พ.ค.นี้ 

ขณะเดียวกันก็ตองเก็บ พรรคภูมิใจไทย ไวทํางานใหญ

ตอไป ดวยเอกภาพของพรรค 50-60 เสียง ไมแตกแถว ที่จะ

เปนนั่งรานสําคัญให “บิ๊กตู” สามารถอยูครบวาระ 4 ป ในตน

ป 2566 และชวยประคองใหนายกฯ ทําหนาที่ประธานเอเปกใน 

ปลายป 65 สรางการยอมรับจากนานาชาติไดสําเร็จ 

ยามท่ีเสถียรภาพรัฐบาลกลับมาปร่ิมนํ้า เม� อ ร.อ.ธรรมนัส                                                              

พรหมเผา พรอม ส.ส. 21 คน ถูกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                                 

ขับออกไปสังกัด “พรรคเศรษฐกิจไทย” โดยมี “บิ๊กปอม” พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ หัวหนาพรรค พปชร.ยอมไฟ

เขียวเปดทางใหใชหรือไม  

ทามกลางความหวาดระแวงวา กําลังเลนเกมตอรองอํา                                                                      

นาจกับ บิ๊กตู หรือตองการความเปลี่ยนแปลง เชน กระแสขาว                                                                          

ปรับ ครม. และให บิ๊กปอม นั่งเกาอี้ รมว.มหาดไทย แทนที่  

“พล.อนุพงษ” เพ� อเตรียมพรอมรับการเลือกตั้ง  

แม พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส จะออกมาปฏิเสธ

วาไมเปนความจริงก็ตาม แตคนวงในตางรับรูความจริงเปนเชน

ไร และกระแสลักษณะนี้ ไมใชครั้งแรก

ขณะท่ีนายกฯ หากไมปฏิบัติตามความตองการ ก็ไมแน�

วา ส.ส.ในซุมผูกองธรรมนัสจะออกมาแผลงฤทธ์ิหรือไม โดยเฉพาะ

เกมในสภาฯ อาทิ ไมยกมือสนับสนุนผานกฎหมายสําคัญของ

รัฐบาล หรือแมกระท่ังการอภิปรายไมไววางใจต้ังแตเดือน พ.ค.น้ี

เปนตนไป อยางท่ีเคยกระทําและตกเปนกบฏมาแลวใชหรือไม 

ในสวนของ บิ๊กตู ก็ใชวาจะยอมจํานน ก็เตรียมการ

ปองกันอุบัติเหตุ อาทิ กระแสควบรวมพรรคเล็ก หรือดึงเสียง

และตัดแตม ส.ส.จากพรรคเศรษฐกิจไทยใหมีจํานวนลดลง  

รวมทั้งทางหนีไฟ หากตองการเปนนายกฯ สมัยที่ 3 ก็

มีพรรคการเมืองเกิดใหมขึ้นมารองรับ อาทิ พรรคการเมือง

ของกลุม กปปส. หรือลาสุด พรรครวมไทยสรางชาติ ที่ “แรม

โบอีสาน” หรือ นายเสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรี

ประจํานายกรัฐมนตรี ที่ลาออกจาก พปชร. และประกาศ

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ 

เม� อดูสถานการณการเมือง และสิ่งที่ “บิ๊กตู” กําลังเผชิญ                                                              

โดยเฉพาะความขัดแยงของพี่นอง 3 ป. ที่ยังไมมีทาทียุติปญหา 

พรรครวมที่จะทําใหรัฐบาลแตก คงเปนเร� องเล็กในทันที.

ปมราวพรรครวมรัฐบาล

ไมนาหวงเทา ‘3 ป.แตก’

ป
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3บทความ-ในประเทศ

หตุการณ์น้ำามันดิบของบริษัทเอกชนร่ัวกลางทะเลจังหวัด

ระยอง เมื่อวันท่ี 25 ม.ค.ท่ีผ่านมา นอกจากส่งผลกระ

ทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจ

ประชาชนผู้รักท้องทะเล เพราะคงไม่มีใครต้องการเห็นภาพ

ชายหาดท่ีเป้ือนคราบน้ำามันดำา

และแน่นอน สังคมต้ังคำาถามถึงคุณภาพสัตว์ทะเลท้ังใน

แง่การอาศัยและการบริโภค ถ้าหากประชาชนเกิดความกังวล

ในการซ้ืออาหารทะเลจากจังหวัดระยองข้ึนมา น่ันย่อมส่งผลถึง

เงินในกระเป๋าผู้ประกอบการละแวกน้ัน  

ฉะน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของ

หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องต้อง

ค้นหาคำาตอบ และหาวิธีการ

เรียกความเชื่อม่ันของผู้บริโภค

กลับมา

ล่าสุด เห็นคลิป วราวุธ                                             

ศิลปอาชา เจ้ากระทรวงทรัพยากร                                                             

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ว่อน

โซเชียล กินอาหารทะเลโชว์                

การันตีความปลอดภัย

แต่ไม่วายโดนเจ๊เบญจา 

แสงจันทร์ ส.ส.ก้าวไกล เจ้าของ

ปูท่ีมอบให้ รมต.ท็อปไปเปิบ จับ

โป๊ะว่าปูท่ี รมต.กินกับปูท่ีให้ไป

คนละลาย และหนังยางรัดปูคนละสี  

เช่นเดียวกับ สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และ 

ส.ส.ระยอง ก็กินโชว์เหมือนกัน แถมยังขนทีมงานหมอไปถึง

ระยอง เพื่อพิสูจน์ทราบว่าอาหารทะเลกินได้หรือไม่ได้กันแน่

เจ้าตัวโพสต์ว่า “อาหารทะเลระยอง ปลอดภัย ม่ันใจ 

กินได้ พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรม

อนามัย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชนลงพ้ืน

ท่ี เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับพ่ีน้องประชาชนว่าอาหาร

ทะเลระยองกินได้ ภายใต้หลักวิทย์และอนามัยของกระทรวง

สาธารณสุข”

หมอต๋ี บอกด้วยว่า กรมวิทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้

สุ่มตรวจอาหารทะเลจากหาดแม่รำาพึง หาดก้นอ่าว หาดสวนสน 

หาดสุชาดา และตลาดบ้านเพ เป็นต้น จำานวน 150 ตัวอย่าง 

ไม่พบสารตะก่ัว แคดเมียม ปรอท สารหนู  สารหนูอินทรีย์ 

และ PAHs เกินค่ามาตรฐาน ท้ังน้ี กรมวิทย์จะยังเก็บตัวอย่าง

ถึงเดือนพฤษภาคม และเฝ้าระวังไปอีก 2-3 ปี

ท้ังยังย้ำาว่าน่ีเป็นแค่ส่วนหน่ึงในการสร้างความเชื่อม่ัน  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหาร พ่ีน้องชาวประมง 

และการท่องเท่ียวทางหน่ึงเท่าน้ัน ส่วนเรื่องการเยียวยาและ

มาตรการต่างๆ ยังต้องดำาเนินต่อไป โดยจัดต้ังคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ ข้ึนเพื่อดูแล

อืม ว่าแต่มุกกินโชว์รับรองความปลอดภัย มันคุ้นๆ ยังไง

ก็ไม่รู้นะ หุหุ.

มินนี่เมาธ์

กินอาหารทะเลโชว์

เ

โอกาสและความท้าทาย

จากเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ

‘เมากัญชา’ หูตาลาย

สาธิต ปิตุเตชะ

งป้อมนี่....

สงสัยมีมนตร์ “เรียกเนื้อ-เรียกปลา” ของพระสังข์ทอง

แฮะ!

ตั้งแต่ยกมือไหว้ ขอร้องลูกพรรค “อย่าขาดประชุมสภา” 

วันก่อนเท่านั้นแหละ

 ปรากฏว่า “พรึ่บ”

ทั้งปลาเป็น-ปลาตาย ทั้งปลาสองน้ำา “ครึ่งค้าน-ครึ่ง

รัฐบาล” อย่างพรรคเศรษฐกิจไทย มากัน “เต็มห้องประชุม”

ราบรื่น ๒ วันแล้ว 

ยังไม่ได้ยินเพื่อไทย ป่าวประกาศ “สภาล่ม” เกิดขึ้น 

เป็นครั้งที่ ๑๗!

มนตร์ลุงป้อมขลังก็ส่วนหนึ่ง

แต่อีกส่วน ที่เพื่อไทยร่วมประชุมโดยดี นั่นเพราะ ทั้ง

สองฝ่าย มีการเจรจาผลประโยชน์ “ลงตัว” ร่วมกัน 

มันก็แค่นั้นแหละ “นักเลือกตั้ง”!

ในกิริยาอาการ ส.ส.ฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล ที่ส่อว่า 

พยายามเร่งฟืน-เร่งไฟ สู่การ “ยุบสภา” ไปเลือกตั้งใหม่เร็วๆ 

นั้น 

ในความอยาก ยังแฝงอาการ “แหยง” ถ้ากฎหมายลูก

ยังไม่คลอด

โดยเฉพาะเพื่อไทย คือ ถ้ายุบตอนนี้ เลือกตั้ง “บัตรใบ

เดียว” ก็กลัวว่า ที่แลนด์สไลด์จะกลายเป็นลุงตู่ 

ก็เลยได้แค่ “ปากแข็ง” แต่ “ตูดนิ่มป๋อย”!

ลำาพังฝ่ายค้าน-เพื่อไทยน่ะ ไม่มีน้ำายาล้มรัฐบาลได้หรอก 

ที่จะล้มได้ ก็ “พรรคร่วมรัฐบาล” ด้วยกันเท่านั้น

ตอนนี้ ทำาท่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อพรรคร่วมอย่าง 

“ภูมิใจไทย” เมื่อเห็นน้ำาเข้าเรือ นอกจากไม่ช่วยวิด ยังช่วย

ตะแคงลำาเรือ

๕๙ เสียง ที่เคยนั่งเต็มตูด เปลี่ยนท่าเป็น “นั่งยองๆ” ซึ่ง

อ่านภาษากายได้ว่า เตรียมถีบหัวเรือ “โดดขึ้นฝั่ง”

เพราะจากกรณี ๗ รัฐมนตรี “ยกพรรค” ลาประชุม 

ครม.เมื่อวันอังคาร ด้วยไม่พอใจที่มหาดไทย นำาเรื่องขยาย

สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้า ครม.นั้น

ปรากฏว่า เมื่อวาน ขณะที่ทะเลฝั่งนายกฯ คลื่นลมราบ

เรียบปกติ

แต่ฝั่งภูมิใจไทยเคี่ยวคลั่ง คลื่นลมถาโถมเข้าซัด ทำาท่า

จะกวาดอาคารบ้านเรือนรัฐบาลให้พังพาบ

ถึงขั้น “ออกแถลงการณ์” บ่งถึงทิศ-บอกทาง

“ต่อสัญญาสีเขียวให้บีทีเอสวันไหน ภูมิใจไทย ‘แตกหัก’ 

กับรัฐบาลวันนั้น”!

และเมื่อเรียบเรียงพร้อมแล้ว ก็จะนำาเข้าสู่การพิจารณา

ของ ครม.ซึ่งมันจำาเป็นต้องพิจารณา 

เพราะมันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา มันไม่มีวิธีทางอื่นที่

จะแก้ไขปัญหา เพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว มันมีหนี้สินและอะไร

ต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน ที่ถือเป็นภาระของรัฐบาลเหมือนกัน 

ก็ต้องบอกกันตรงนี้....

และถ้าพูดกันจริงๆ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเส้นแรกของ

ประเทศไทย มีการต่อขยายออกมา เพราะฉะนั้น การเป็นเส้น

แรกมันก็อย่างว่า สมัยก่อน เป็นการลงทุนจากภาครัฐอย่างเดียว 

แต่ต่อมา ก็จะมีในเรื่องของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และเอกชน (PPP) ก็มีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อย

ผมยืนยันไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ใครทั้งสิ้น ผลประโยชน์

เพื่อประชาชนและประเทศชาติ ทำาอย่างไรเราจะไม่เพิ่มภาระใน

เรื่องของหนี้สาธารณะ นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำา 

แต่ทั้งนี้ ที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ครม.ว่าจะออก

มาอย่างไร ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันหรอก ทุกคนต่างก็มีความเห็น 

ผมก็ฟังได้ทุกคน 

แต่ทุกคนก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุและผล และข้อกฎหมายที่มี

อยู่ และผมเองก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณา ไม่ว่าจะเป็น

คณะกรรมการกฤษฎีกาหรืออัยการ สำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ซึ่งทั้งหมด มีคำาชี้แจงหมดแล้ว แต่จะทำาได้ หรือไม่ได้ ต้อง

รอดูต่อไป ปัญหามันเยอะอยู่แล้ว รัฐบาลพยายามแก้อยู่” 

อืมมมม...

ท่านนายกฯ แจงอย่างนี้ ทำาเอาผมเบาใจแทนรัฐมนตรีศักดิ์

สยาม ว่าท่านหมดห่วงได้ เรื่อง “ทำาไม่ถูกกฎหมาย”

ตรงไหนที่ว่าไม่ถูก นายกฯ ก็ให้ทั้งกฤษฎีกา ทั้่งอัยการ ทั้ง 

สคร.ขึ้่นขาหยั่ง ทั้งสแกน, เอกซเรย์ ทั้งเข้าเอ็มอาร์ไอ 

ถ้ามีผิดถึงขั้นติดคุกแล้วยังดันทุรัง

ผมเป็นพยานให้ ว่าในบันทึกการประชุม ครม.มีเป็นหลัก

ฐานไว้แล้ว ว่า ๗ รัฐมนตรีภูมิใจไทย “คัดค้าน” ไม่เห็นด้วย 

ปล่อยให้นายกฯ “ติดคุกหัวโต” คนเดียวไปเลย!

ฉะนั้น ประเด็นที่ภูมิใจไทยห่วงเรื่องผิดกฎหมาย ตัดทิ้ง

ไปได้

คราวหน้า คงเข้าประชุม ครม.ได้สบายใจนะ

หรือ ยัง.......

ถ้ายัง มีอะไรก็บอกประชาชนไปตรงๆ จะเก็บสาเหตุที่ “พูด

ไม่ออก-บอกไม่ได้” ให้มันกลัดหนองหัวใจไปทำาไม?

แต่ เอ๊ะ...คุณอนุทิน “หัวหน้าพรรค” หายไปไหน ไม่เห็น

ออกมาบอกถึงเหตุผลที่นำาตบเท้าลาประชุม ครม.เลย

และจะเอาไงต่อไปกับเรื่องนี้?

แฟนๆ ที่ปลื้มผลงานรับมือโควิด กัญชาพ้นยาเสพติด  

ฟอกไตฟรี และ อสม.ที่ได้รับการอุ้มชู-ฟูมฟักจากการผลักดัน

ของท่าน เขาก็รอฟัง-รอดู ท่าทีของท่านอยู่นะ

ว่าจะเอายังไง จะอยู่หรือจะไป จะได้ขน หมอน มุ้ง  

กระบุง กระทาย บรรทุกเกวียน เป็นกองคาราวานตามกันไป!

เมื่อวาน นายกฯ เชิญประชุม เตรียมงานเอเปกที่ไทย

เป็นเจ้าภาพ ท่านก็ไม่มาร่วมประชุม

ลืมก็ว่าลืม แต่นี่ท่านให้คนอื่นประชุมแทน ผ่านระบบ

ทางไกล ยังกะเจตนาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างงั้นแหละ

ยิ่งเสริมด้วยท่าทีของพรรคภูมิใจไทยในการประชุมสภา

เมื่อวาน พรรคเศรษฐกิจไทย ของธรรมนัส จะโหวตสวนฝ่าย

รัฐบาล ไปสนับสนุนมติฝ่ายค้าน

นั่น...ก็เข้าใจใน “คนละทางเดียวกัน” ได้

แต่ภูมิใจไทย หักมติรัฐบาล โดย “โหวตสวน” ไป

สนับสนุนฝ่ายค้านด้วยนี่ซี

มันไม่ “รถไฟฟ้าไม่มาหานะเธอ” ไปหน่อยหรือ?

๕๙ ภูมิใจไทย+๑๘ เศรษฐกิจไทย รวมเป็นเท่าไหร่  อ้อ...

เป็น ๗๗ ถ้าเอาฝ่ายค้านอีก ๒๐๘ มารวม ก็เป็น ๒๘๕

แบบนี้ ทนรอ “อีกกิ๊กเดียว” 

พฤษภาเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจ ภูมิใจไทยผนึก

เศรษฐกิจไทย โหวต “ไม่ไว้วางใจ” ร่วมกับฝ่ายค้านไปเลย

นายกฯ “ตกเก้าอี้” ทันที โดยไม่มีสิทธิ์ยุบสภา 

ก็หมายความว่า เปิดรัฐสภาเลือกนายกฯ คนใหม่ เพื่อ

ตั้งรัฐบาลใหม่โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายค้าน+ภูมิใจไทย+เศรษฐกิจไทย ๒๘๕ เสียง  เปอ

เลอะเปอเต๋อ ขนาดนี้ “เสนอชื่อนายกฯ”

มีหรือที่ ส.ว.จะกล้าไปสนับสนุนอีกฝ่ายที่มีเสียงในสภา

แค่ร้อยกว่าๆ!?

ถ้าแบบนั้น ชาวบ้านฮือเต็มถนน ก็สมควร

นี่เป็น “เหตุผลทิพย์” ที่ผมยกขึ้นมาให้ครึ้มอก-ครึ้มใจ

เล่น เพราะไม่มีใครเขาปล่อยให้ไปถึงตอนนั้น-ขนาดนั้นหรอก 

ได้ยินลุงป้อมบอกวันก่อน “ผมสั่ง มันต้องเชื่อ”

“เชื่อแป้ง” ได้แชมป์อาเซียน

“เชื่อป้อม” รัฐบาลจะตกน้ำาป๋อมแป๋ม ก็ให้มันรู้ไป จะได้

เอาแป้งมาแทนป้อม ให้มันแป้งแป้งกันไปเลย!

วันนี้ ฉ่ำาแฉะเรื่อยเปื่อย เพราะรู้ว่า “ไม่มีอะไร”

“ภูมิใจหนู” ยังอยู่กับ “ภูมิใจตู่”

ใครก็อย่าเอาตำาแหน่งนายกฯ มาล่อ “พระเอกกัญชา” 

ซะให้ยากเลย!

เรื่องนี้ ฟังหัวหน้าพรรค “อนุทิน ชาญวีรกูล” อาจไม่ชัด 

เท่าฟังเลขาฯ พรรคที่ชื่อ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม

ให้สัมภาษณ์นักข่าว ย้ำาหัวตะปูแถลงการณ์ ว่า

“การที่ ๗ รัฐมนตรีของภูมิใจไทย แสดงออกชัดเจนไม่เข้า

ร่วมประชุม ครม.ก็เนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อกระทรวงมหาดไทย ที่

มีการเสนอขอขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ในขณะที่การดำาเนินการต่างๆ ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ซึ่งการไม่เข้าร่วมประชุม ครม.ก็แสดงออกชัดว่า ‘ค้าน’

 ไม่อยากให้ต้องเมื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว ไปถกเถียงกันใน 

ครม.ให้เป็นเรื่องเป็นราว ในเมื่อไม่เห็นด้วย”

...............................

“หากกระทรวงมหาดไทยเสนอวาระดังกล่าวกลับเข้ามา 

และทำาให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และหลัก

ธรรมาภิบาล พรรคก็จะสนับสนุน 

แต่ถ้ายังไม่มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของ

กฎหมาย ก็บอกได้เลยว่า พรรคภูมิใจไทยจะยังคงคัดค้านเหมือน

เดิม 

เพราะหากไม่มีการดำาเนินการให้ถูกต้อง จะเป็นการกระทำา

ที่ไม่ถูกกฎหมาย”

ก็ฟังดูโอ่อ่าดีนะ......

ผมเห็นด้วย ถ้าผิดกฎหมาย-ผิดระเบียบมันต้องค้าน  “พัง

เป็นพัง” เพื่อประชาชน

แต่เห็นท่านนายกฯ บอกเมื่อวาน (๙ ก.พ.๖๕) ว่า.....

“ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เมื่อมีข้อสังเกตเพิ่ม

เติมเข้ามา ซึ่งทราบว่ามีการทำามาหลายครั้ง เมื่อทำามาเดี๋ยวก็

ชี้แจงกลับไป 

ลุ

ลังการเปิดให้บริการรถไฟลาวจีนต้นเดือนธันวาคม 2564  

สังคมได้เร่ิมต้ังคำาถามถึงคุณค่าท่ีไทยจะได้จากเส้นทางรถไฟ

สายน้ี ดังน้ัน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

จัดเตรียมแผนการใช้ประโยชน์จากรถไฟลาวจีนสายน้ี จึงใคร่ขอแบ่ง

ปันข้อค้นพบท่ีได้จากการถอดบทเรียนการใช้เส้นทางถนน R3A ท่ี

เชื่อมโยงระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ เป็นบทสรุปผลการศึกษาของ

โครงการวิจัย “การใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A เพื่อสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร  ภาคการผลิต ภาคการค้า 

และภาคบริการโลจิสติกส์” ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) โดยมีผู้เขียนเป็นหัวหน้าโครงการ

เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนว

เหนือ-ใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง (Greater 

Mekong Sub-region) เชื่อมการขนส่งทางถนนระหว่างนครคุนหมิง                                                                            

มณฑลยูนนานของจีน กับกรุงเทพมหานครของไทย ผ่านสามประเทศ

คือ จีน-สปป.ลาว-ไทย ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการมาระยะเวลา

หน่ึงแล้วต้ังแต่ปี  พ.ศ.2551 จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะศึกษาวิจัยว่า เส้น

ทางขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศอย่างเช่น เส้นทาง R3A ได้สร้าง

ประโยชน์เกิดกับภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาค 

บริการโลจิสติกส์ของไทยอย่างไรบ้าง

 การเปิดให้บริการของเส้นทาง R3A เปล่ียนพ้ืนท่ีอำาเภอ

เชียงของ กลายเป็นเพียง “ทางผ่าน” ของนักท่องเท่ียวและสินค้า 

ในอดีตชาวต่างชาติเดินทางข้ามระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ได้ท่ี

ท่าเรือในตัวเมืองเชียงของ จึงพำานักในตัวเมืองเชียงของก่อนท่ีจะ

เดินทางข้ามแม่น้ำาโขง เมื่อเส้นทาง R3A ถูกสร้างห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 10 กิโลเมตร พร้อมกับการกำาหนดการผ่านด่านด้วยพาส

ปอร์ตดำาเนินการได้ท่ีสะพานเท่าน้ัน ไม่สามารถทำาได้ท่ีท่าเรือในเมือง

อีกต่อไป ทำาให้จำานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวของ

เมืองเชียงของลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ อีกท้ังสินค้าระหว่างไทยกับลาว

ท่ีเคยต้องส่งสินค้าข้ามแม่น้ำาโขงผ่านท่าเรือ ก็หันไปใช้สะพานซ่ึงต้ัง

อยู่ห่างจากตัวเมือง 10 กิโลเมตรแทน 

ท้ังน้ี เส้นทาง R3A อาจให้ประโยชน์กับพ้ืนท่ีเชียงของ จาก

การดึงการลงทุนงบประมาณจากส่วนกลาง มาสร้างโครงสร้างพ้ืน

ฐานด้านการขนส่งอยู่บ้าง แต่การลงทุนน้ันส่งผลให้ราคาท่ีดินท่ีเส้น

ทางพาดผ่านสูงข้ึนไปมาก เจ้าของท่ีดินเดิมท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีอาจได้

ประโยชน์อยู่บ้างจากราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึน แต่คนท่ีได้ประโยชน์มากจริงๆ 

กลับเป็นนักธุรกิจต่างถ่ินท่ีเข้ามาซ้ือท่ีดินในรุ่นแรกๆ และทำาการป่ัน

ราคาท่ีดินจนสูงข้ึนมาก จนทำาให้นักลงทุนเปล่ียนใจไม่กล้าเข้าไป

ลงทุนเพ่ิมตามแนวเส้นทาง  

ในฝ่ัง สปป.ลาว การลงทุนตลอดเส้นทาง R3A ในแขวงบ่อ

แก้วและแขวงหลวงน้ำาทาเป็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วของทุนจีน 

จนสามารถสร้างอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเข้าไปในเศรษฐกิจของ สปป.

ลาวในทุกระดับ ในทางตรงกันข้าม นักธุรกิจไทยลังเลท่ีจะเข้าไป

ลงทุนในลาว ถึงแม้ภาคเอกชนลาวประสงค์อยากให้นักลงทุนไทย

เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจกับนักลงทุนจาก

จีน โดยอยากให้ร่วมลงทุนกับคนท้องถ่ินในธุรกิจด้านการท่องเท่ียว

และกสิกรรม อีกท้ังอยากให้ไทยเข้ามามีบทบาทช่วยสนับสนุนด้าน

การพัฒนาการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพ

ในขณะท่ีไทยหวังการใช้เส้นทางเพียงเพื่อการอำานวยความ

สะดวกแก่การขนส่งเท่าน้ัน ขาดวิสัยทัศน์ท่ีจะผลักดันให้ไทยสามารถ

ใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A ในมิติอื่นๆ ได้อย่างเต็มท่ี ในทางตรง

กันข้าม ผู้ท่ีเก่ียวข้องฝ่ังจีนในมณฑลยูนนานได้ดำาเนินการพัฒนา

ทุกๆ ด้านพร้อมกันอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังด้านการพัฒนาการเชื่อมโยง

ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ บูรณาการควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้

ประกอบการจีนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน จีนได้จัดวางการพัฒนา

ให้มณฑลยูนนานเปิดกว้างและสานสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในเอเชีย

ใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้มแข็งในสามเส้นทาง ได้แก่

1) พ้ืนท่ีชายแดนยูนนาน-เมียนมา เชื่อมสู่เอเชียใต้ 2) พ้ืนท่ี

ชายแดนยูนนาน-เวียดนาม เชื่อมเวียดนามออกทะเล หรือเชื่อม

เวียดนามสู่กัมพูชา และ 3) พ้ืนท่ีชายแดนยูนนาน-ลาว เชื่อมสู่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อีกท้ังมณฑลยูนนานมีสภาพภูมิอากาศท่ีสามารถ

เพาะปลูกผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะมากมาย ได้

ผลักดันให้มีการนำาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคการเกษตร ซ่ึง

ตามแนวเส้นทาง R3A ในมณฑลยูนนาน จะเห็นถึงการนำาเทคโนโลยี

ทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ เช่น โรงเรือน (ดูภาพประกอบ) มาใช้กัน

อย่างอย่างแพร่หลายในพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีอยู่ริมทาง ซ่ึงสินค้าเกษตร

เหล่าน้ีใช้เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางขนส่งเข้าสู่ประเทศไทย และ

เชื่อมต่อไปยังตลาดอาเซียน

ในประเด็นการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับจีนบนเส้น

ทาง R3A วิถีการค้าของผู้ประกอบการจีน สามารถขับเคลื่อนให้ทุน

จีนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการค้าผ่านเส้นทางน้ี ไม่ว่าจะเป็นการ

ค้าท่ีเป็นการนำาเข้าผลผลิตจีนมาไทย หรือการค้าท่ีเป็นการส่งออก

ผลผลิตไทยไปจำาหน่ายในจีน อาศัยศักยภาพของผู้ประกอบการจีน

ในการขยายอิทธิพลตลอดห่วงโซ่ของการค้า โดยในการนำาเข้าผักจีน

มาไทย ผู้ค้าจีนได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถมีอิทธิพลกำากับการค้า

ต้ังแต่หน้าสวนในจีนมาจนถึงตลาดค้าส่งในไทย ในการส่งออกผล

ไม้ไทยไปจีน เดิมล้งไทยเคยเป็นผู้เล่นหลักในการส่งออกไปจีน แต่

ในปัจจุบันล้งจีนและทุนจีนได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในการรับซ้ือผลไม้ใน

ไทยมากข้ึน ทำาให้ผลประโยชน์ส่วนหน่ึงท่ีเคยตกเป็นของล้งไทย ถูก

เปล่ียนมือตกไปเป็นของผู้ประกอบการจีน

บทเรียนข้างต้นช้ีให้เห็นว่า  เพื่อให้ได้

คุณค่าสูงสุดจากเส้นทางการขนส่งระหว่าง

ประเทศ เราไม่ควรจำากัดความคิดการใช้เส้น

ทางเพียงเพื่อประโยชน์แต่ด้านการขนส่ง

เท่าน้ัน แต่ควรคิดถึงการใช้เส้นทางขนส่งเป็น

เครื่องมือท่ีจะสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศและสร้าง

โอกาสทางธุรกิจการค้าใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบ

การในประเทศ ท่ีสำาคัญ ภาครัฐควรเร่งส่ง

เสริมความเข้มแข็งของธุรกิจไทย ให้สามารถ

ปรับตัวได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะให้ทันกับวิวัฒนาการของ

รูปแบบการขยายอิทธิพลทางการค้าระหว่าง

ประเทศ ซ่ึงเปล่ียนผ่านมา 4 ระยะหรือรูป

แบบแล้ว ดังน้ี

1) ระยะ/รูปแบบ ท่ี 1: เป็นการส่งออก

สินค้าไปต่างประเทศ โดยมีฐานการผลิตใน

ประเทศ และพ่ึงพาผู้นำาเข้าท่ีอยู่ในต่างประเทศ

2) ระยะ/รูปแบบ ท่ี 2: ขยายอิทธิพลด้วยการส่งออกฐานการ

ผลิตสินค้าไปยังต่างประเทศ พร้อมกับจัดต้ังสำานักงานขายในต่าง

ประเทศ อาศัยความโดดเด่นของแบรนด์สินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนการ

ขาย

3) ระยะ/รูปแบบ ท่ี 3: ส่งออกพ่อค้าไปต่างประเทศ เพื่อไปคุม

ช่องทางนำาเข้าและกระจายสินค้าในต่างประเทศ ไม่จำาเป็นต้องอาศัย

ความเข้มแข็งของแบรนด์สินค้า แต่อาศัยการควบคุมกลไกการตลาด

ในต่างประเทศ

4) ระยะ/รูปแบบ ท่ี 4: ส่งออก Platform สร้างอำานาจในการ

กำากับทิศทางตลาดอย่างสมบูรณ์ โดย Platform ทำาหน้าท่ีอำานวย

ความสะดวกการค้าขายระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย พร้อมๆ กับควบคุม 

และกำากับธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายสินค้า เช่น การส่ัง

ซ้ือสินค้า การจัดส่ง และการชำาระเงิน เจ้าของ Platform จึงสามารถ

ใช้ Platform เป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลควบคุมทิศทางการค้า

ระหว่างประเทศ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของการค้าขายและ

ตลาดในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยยัง

ย่ำาจมอยู่กับรูปแบบท่ี 1 ท่ีเน้นการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ขณะ

ท่ีประเทศอื่นๆ ได้ก้าวข้ามการพ่ึงพาแต่เส้นทางขนส่งไปสร้างอิทธิพล

ในระดับท่ี 4 แล้ว.

 (หมายเหตุ ความเห็นในรายงานน้ีเป็นของผู้วิจัย โดย 

วช. หรือ สกว. ไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์

สำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห



หน�วยราชการอ� นๆ ตองมาศึกษาดูงานเพ� อไปปรับปรุงหน�วยงาน

ของแตละหน�วยงาน

พล.ต.อ.แสวง ธีระสวัสด์ิ อดีตอธิบดีตํารวจ เคยกลาวชมเชย 

พล.ต.ท.สมชายวา “พล.ต.ท.สมชายเปนเจากรมพิธีการตํารวจ…” 

เน� องจาก พล.ต.ท.สมชายไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ใหจัดงานพิธีการสําคัญตางๆ อาทิ พิธีการงานวันตํารวจ  พิธีสวน

สนามของนักเรียนนายรอยตํารวจ  การประชุมสัมมนาตํารวจ

ระดับสูงทั่วประเทศ ฯลฯ

ดําเนินการดวยความประณีต  ละเอียด รอบคอบ เอาใจใส

การปฏิบัติทุกขั้นตอน ซักซอมการปฏิบัติทุกครั้ง เปนที่ประทับใจ

ผูบังคับบัญชาและผูรวมพิธีทุกครั้ง เปนแบบอยางยึดถือปฏิบัติมา

จนถึงปจจุบันนี้

เม� อ พล.ต.ท.สมชาย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหน�งเปน

ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดทุมเทการทํางาน กินนอน

พักอาศัยอยูบานพักภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจตลอดเวลา ทุก

วันราชการและวันหยุดเสาร-อาทิตย

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ซ่ึงชํารุดทรุดโทรม

ใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน อาคารกองบัญชาการ อาคาร

หองเรียน อาคารโภชนาการ อาคารเรือนนอน สนามยิงปน ลาน

ฝกศรียานนท ฯลฯ

ผลงานที่สําคัญไดจัดทําโครงการของบประมาณจากรัฐบาล

นายกฯ ชาติชายขณะนั้น จํานวน 1,250 ลานบาท เพ� อพัฒนา 

ปรับปรุงกอสรางอาคาร สถานที่โรงเรียนนายรอยตํารวจใหทันสมัย 

เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาตํารวจที่สําคัญแหงหนึ่ง

พล.ต.ท.สมชายไดหารือการจัดสรางอนุสาวรียกับ 

พล.ต.ท.สนอง วัฒนวรางกูร ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ (ยศและ

ตําแหน�งขณะนั้น) พล.ต.ท.สนองไดติดตอชางปนและชางหลอมา

ดําเนินการ

โดย พล.ต.ท.สนองไดนําภาพถาย พล.ต.อ.เผา ขณะควบคุม

การฝกซอมการเดินสนามของนักเรียนนายรอยตํารวจ สําหรับพิธี

เปดโรงเรียนนายรอยตํารวจ เม� อป พ.ศ.2499 มาเปนตนแบบปน

รูปอนุสาวรีย

ภาพดังกลาวเปนภาพจริงในทามือขวาถือซิการ มือซายถือไม
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4 บทความ

งสัยวา “รัฐนาวาบิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

อยูในชวงพระศุกรเขา พระเสารแทรก หรือไมก็ถูก

ราหูทับลัคนาเปนแน� เพราะตั้งแตเปดศักราชปเสือน้ํา

เปนตนมา เรือแปะก็ดูเหมือนสายโอนเอนจะจมน้ําอยู

รอมรอ ความวัววาดวย “21 ส.ส.” ที่นําโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทยยังไมจางหาย ก็มีความควาย

วาดวย “รถไฟฟาสายสีเขียว” เขามาแทรก ใหรัฐนาวามีรูรั่วให

น้ําเขามาอีก ...• ที่สําคัญดูเหมือนจะไมจบงายเสียดวย เพราะ

แมลาสุด “บิ๊กตู” จะประกาศชัดวาไมมีความขัดแยงกับพรรคภูมิ 

ใจไทย (ภท.) โดยเร� องนี้ตองยึดหลัก

กฎหมาย และจะใหคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) รวมกันตัดสินใจ ที่สําคัญใน

การประชุม “ครม.” เม� อวันที่ 8 ก.พ. 

ที่ 7 รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไมเขานั้น 

พล.อ.ประยุทธก็พูดตอนหนึ่งในการ

ประชุมใหน�าคิดวา “วันนี้ผมพิสูจน

แลววาใครเปนอยางไร ขอบคุณทุก

คนที่อยูในหองนี้” เปนการสงนัยที่น�า

ตีความและนําไปตอยอดมิใชนอย ...• 

จึงไมน�าแปลกใจแตประการใด ใน 

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ

เพ� อเตรียมการจัดการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปกและการ

ประชุมที่เกี่ยวของ ในชวงที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมเอ

เปกป 2565 ครั้งที่ 1/2565 ที่แมเปนการประชุมรูปแบบไฮบริดนั้น 

กลับ ไมมี “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุขเขารวม โดยมีเพียงตัวแทนประชุม

ทางไกลเทานั้น ทั้งที่ “หมอหนู” ก็น�าจะรูวาการประชุมเอเปกนั้น

เปนเร� องที่ “พล.อ.ประยุทธ” หมาย

มั่นปนมืออยางมากที่จะจัดงานชาง

ครั้งนี้ ...• บอกไดดําเดียววาตอนนี้

ตางยังเลนบทพอแงแมงอนกันอยู ซึ่ง

ก็ตองจับตาวาผลจะลงเอยอยางไร 

เพราะลาสุด “พรรคภูมิใจไทย” โดย 

“ภราดร ปริศนานันทกุล” โฆษกพรรค

ภูมิใจไทย ก็ไดออกแถลงการณใน

เร� องดังกลาววา ยึดหลัก 3 ขอ คือ 

“ถูกกฎหมาย-ประโยชนของรัฐ-ลด

รายจายใหประชาชน” ซึ่งเปนความ

มุงมั่นของพรรคในประเด็นนี้เฉกเชนเดียวกับกรณี “ใบกระทอม-

กัญชา” ทีเดียว ...• งานนี้ถา “บิ๊กตู” หักดามพราดวยเขาตามที่ 

“พี่ปอก” พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ที่คาดวาจะนํา

เสนออีกครั้งใน 1-2 สัปดาห ขางหนา ก็อาจทําใหการเปนเจาภาพ

เอเปกของลุงตูเปนหมันก็ได หรืออาจจะผาทางตันตามขอเสนอของ                                            

“วีระกร คําประกอบ” ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ ใน

ฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา

การตอสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว วายังไมควรเรงรีบตองตอสัญ                                              

ญาในขณะนี้ ยังเหลือเวลาอีก 7 ป 

เพราะอายุสัมปทานจะหมดลงในป  

2572 โดยอาจมีการจับเขาคุยหรือใช

รถไฟฟาอีก 10 สายในการบีบเคน

และขอตอรองกับ “บริษัท ระบบขนสง

มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” หรือ 

BTSC ในเครือบริษัท บีทีเอส กรุป   

โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) หรือ BTS 

ก็น�าสนใจ ...• ขอเสนอของ “วีระกร”                                                   

ก็ดูเหมือนสอดรับกับสภาองคกรของ

ผูบริโภค (สอบ.) โดย “น.ส.สารี ออง

สมหวัง” ก็ระบุเชนกันวาไมควรรีบ                                                               

ดําเนินการ รวมทั้งควรใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหม                                                               

จัดการน�าจะเหมาะสมกวา ก็ถือวาเปนขอเสนอที่ควรรับใชพิจาร 

ณา แตเช� อวาที่ “บิ๊กตู-บิ๊กปอก” อยากใหสะเด็ดน้ําไมใชเพราะ

เสนอมาแลว 7 ครั้งหรอก แตเปนปญหา หนี้สินและดอกเบี้ย ที่

ยิ่งยื้อก็ยิ่งพอกพูนเปนดินพอกหางหมูนั่นเอง ที่บีบใหรัฐบาลควร

จะเรงแกเร� องดังกลาว งานนี้ก็คงตองดูวา “นายกรัฐมนตรี” จะ

ชั่งใจเลือกและใหความสําคัญกับเร� อง

ใด ...• หันมาเร� องราง พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต ฉบับที่... พ.ศ. ... หรือราง 

พ.ร.บ.สุรากาวหนา ที่ “เทาพิภพ 

ลิ้มจิตรกร” ส.ส.กทม.พรรคกาว

ไกล พรอมดวยกลุมประชาชนเบียร

เสนอ กันบาง หลังจากสัปดาหที่แลว

ถูกเพ� อนรวมฝายคานอยาง “พรรค

เพ� อไทย” เลนเกมการเมืองจนทําให

รางกฎหมายคางมาถึงสัปดาหนี้ ลา 

สุดที่ประชุมก็มีมติเห็นดวยใหสงราง 

พ.ร.บ.ดังกลาวให ครม.พิจารณากอน 

ดวยคะแนนเสียง 207 เสียง ไมเห็นดวย 195 เสียง งดออกเสียง 

2 เสียง และไมลงคะแนนเสียง 3 เสียง โดยรายช� อที่เห็นดวยนั้น

ก็เรียกวามี ส.ส.จากซีกพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตย และ

พรรคเศรษฐกิจไทยมารวมยกมือดวย และหลังจาก 60 วัน หาก

ไมมีอุบัติเหตุทางการเมืองใหตองเปลี่ยนก็ตองมาลุนกันอีกรอบวา 

“กฎหมายสุรากาวหนา” จะไปถึงฝงฝนหรือไม ที่สําคัญ “เทา

พิภพ” อยาเพิ่งดีใจจนออกหนาไป เพราะอยาลืมวายังมีบรรดา

เครือขายตอตานแอลกอฮอลและน้ําเมาทั้งหลายที่ยามนี้ยังวาง  

ตัวสงบเงียบอยู หากจํากันได ขนาด “เจาสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” 

ยังจอดไมไดแจว ถูกตานในการจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมาแลวนะจะตัวเอง ...•

วีระกร คําประกอบ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

อนุทิน ชาญวีรกูล

นุสาวรีย พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อดีตอธิบดีกรมตํารวจ 

ตั้งประดิษฐานอยูที่ลานศรียานนท โรงเรียนนายรอย

ตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปลักษณะอนุสาวรีย เปนอนุสาวรียแบบเต็มตัว 

ขนาดเทาครึ่งคนจริง  ลักษณะยืนเทาซายอยูหนาเทาขวาเล็กนอย 

สวมเคร� องแบบครึ่งยศ เสื้อคอตั้ง มีกระเปาแปะ 4 ใบ ใสเข็มขัด

เหนือเอว  คาดสายกระบี่และกระบี่ สวมหมวกหมอตาล ใสรอง

เทาคัชชู มือซายถือคทา มือขวาปลอยตามสบาย

หลอดวยนวโลหะสีดํา ตั้งอยูบนแทนทําดวยหินแกรนิต 3 

ชั้น แทน 2 ชั้นลางทําดวยหินแกรนิตสีดํา ทรงแปดเหลี่ยม แตละ

ชั้นมีความสูง 0.20 เมตร แทนชั้นบน ทําดวยหินแกรนิตสีน้ําตาล

ออน ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.60 x 1.60 เมตร สูง 1.73 เมตร

ท่ีฐานช้ันน้ีมีตราโรงเรียนนายรอยตํารวจ ทําดวยทองเหลืองสี

เหลือง และมีอักษรภาษาไทย 4 แถว แถวแรกมีคําวา พล.ต.อ.เผา 

ศรียานนท, แถวสองมีคําวา อธิบดีกรมตํารวจผูสถาปนา, แถวที่

สามมีคําวา โรงเรียนนายรอยตํารวจ, แถวที่สี่มีคําวา พ.ศ.2499 

และแทนชั้นบนสุดซึ่งใชเปนฐานรองรูปปนเปนรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส 

สูง 0.53 เมตร

พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เปนอธิบดีกรมตํารวจ ระหวางป 

พ.ศ.2494 ถึง พ.ศ.2500 

ประวัติ พล.ต.อ.เผา เกิดเม� อวันที่ 1 มีนาคม 2452 ที่ตําบล

บางขุนพรหม อําเภอบางขุนพรหม จังหวัดพระนคร เปนบุตรของ

พันตํารวจโทพระพลาพิรักษเสนีย (พลุย ศรียานนท) และนางพงษ 

ศรียานนท สมรสกับคุณหญิงอุดมลักษณ ศรียานนท (สกุลเดิม 

ชุณหะวัณ) บุตรสาวของจอมพลผิน ชุณหะวัณ 

ป พ.ศ.2469 จบการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหารบก 

เขารับราชการเปนทหาร เจริญกาวหนาเปนเจากรมเสมียนตรา 

กระทรวงกลาโหม ลาออกจากราชการ ตอมากลับเขารับราชการ 

โดยโอนยายมาเปนตํารวจ มียศเปนพลตํารวจตรี ในตําแหน�งรอง

อธิบดีกรมตํารวจ ในป พ.ศ.2491

ป พ.ศ.2494 ไดรับการแตงตั้งเปนอธิบดีกรมตํารวจ จนถึง

ป พ.ศ.2500 เปนยุคที่ตํารวจมีการพัฒนาจัดตั้งหน�วยงานตางๆ 

เชน ตํารวจน้ํา ตํารวจพลรม ตํารวจมา ตํารวจรถถัง โรงพยาบาล

ตํารวจ และจัดหาสถานที่ตั้งโรงเรียนนายรอยตํารวจ

ตลอดจนจัดใหมีธงชัยเฉลิมพลประจําหน�วยตํารวจเหมือนกับ

ทหาร และมีการสวนสนามของตํารวจเฉพาะพระพักตรพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต

เปนยุคที่ถูกเรียกวา “รัฐตํารวจ” หรือ “อัศวินผยอง” 

เน� องจากเวลานั้นกําลังตํารวจสามารถเทียบเทากับกองทัพ เหมือน

กองทัพทหาร

นับไดวา พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เปนอดีตอธิบดีกรม

ตํารวจ ที่ ไดสรางผลงาน พัฒนาปรับปรุงองคกรตํารวจใหเจริญ

กาวหนามากที่สุด ไดรับฉายาจากส� อตางประเทศวา “บุรุษเหล็ก

แหงเอเชีย”

เจาของคําขวัญ “ภายใตดวงอาทิตยนี้ ไมมีสิ่งใดที่ตํารวจไทย

ทําไมได ในทางที่ไมขัดศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

และกฎหมายบานเมือง”

พล.ต.อ.เผา ถึงแกอนิจกรรมดวยอาการหัวใจวาย เม� อวันที่ 

21 พฤศจิกายน 2503 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ดวย

วัยเพียง 51 ป 

สมัย พล.ต.อ.เผา เปนอธิบดีกรมตํารวจ โรงเรียนนายรอย                                                                     

ตํารวจ ตั้งอยูที่บริเวณสนามกีฬาแหงชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหา 

นคร สถานที่ดังกลาวคับแคบ ไมสะดวกตอการฝกของนักเรียนนาย

รอยตํารวจ จึงไดสั่งการใหยายโรงเรียนนายรอยตํารวจไปตั้งอยูที่ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยซื้อที่ดินจากราษฎรจํานวน 571 ไร

จากนั้นไดมีการกอสรางอาคารกองบัญชาการ อาคารกอง

รักษาการณ อาคารเรียน อาคารโรงนอน อาคารโรงอาหาร และ

บานพักขาราชการ ฯลฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2497 นักเรียนนายรอยตํารวจ รุน 9, รุน 

10 และรุน 11 ไดเดินทางไปที่โรงเรียนนายรอยตํารวจแหงใหม

วันที่ 13 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดเสด็จพระราชดําเนิน

ทรงเปดโรงเรียนนายรอยตํารวจอยางเปนทางการ

พระบรมราโชวาทตอนหนึ่ง ความวา

“โรงเรียนนายรอยตํารวจเปนหลักสําคัญของ

บานเมือง เพราะประชาราษฎรจักไดอาศัยเปนที่พึ่งใน

ยามที่มีทุกขรอน  บุคคลที่จะใหผูอ� นพึ่งพาอาศัยไดนั้น 

จําตองเปนผูที่มีการศึกษาดี มีวิชาการ และเปนผูมีศีล

ธรรมอันดี ทุกประการ

การที่รัฐบาลของขาพเจาไดจัดสรางโรงเรียน

นายรอยตํารวจ จึงเปนการบําเพ็ญกรณียกิจที่ควร

ชมเชย

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ 

จงดลบันดาลให โรงเรียนนายรอยตํารวจแหงนี้ สถิต

สถาพรเปนศรีสงาแกประเทศชาติ และเปนสถาบัน

สําคัญ สําหรับใหการศึกษาวิชาการตํารวจแกผูเขา

ศึกษา ณ โรงเรียนแหงนี้”

ป พ.ศ.2532 พล.ต.ท.สมชาย ไชยเวช ไดรับ

การแตงตั้งเปนผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ

เปนคนแรก (ยศและตําแหน�งขณะนั้น) ไดริเริ่มและ

ดําเนินการจัดสรางอนุสาวรีย พล.ต.อ.เผา

วัตถุประสงคเพ� อใหนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับ

การอบรมหลักสูตรตางๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดระลึกถึง

คุณงามความดีและคุณูปการของ พล.ต.อ.เผา ที่มีตอโรงเรียนนาย

รอยตํารวจ และกรมตํารวจ

พล.ต.ท.สมชาย ซึ่งไดรับสมญานามวา “สุภาพบุรุษสาม 

พราน” เพราะเปนนายตํารวจที่มีบุคลิกลักษณะสุภาพเรียบรอย มี

อัธยาศัยไมตรีกับทุกคน เปนนายตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความ

เขมแข็ง เสียสละ ทําคุณประโยชนใหกับหน�วยงาน และเปนแบบ

อยางใหกับขาราชการตํารวจทั่วไป

เม� อครั้งดํารงตําแหน�ง ผบ.กอง สภ.อ.เมืองขอนแกน ดําเนิน

การปรับปรุงสถานีตํารวจภูธร อ.เมืองขอนแกน เปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม เปนตนแบบตัวอยางใหตํารวจทุกหน�วยและ

ตะพดเล็ก แตรูปปนจริงจะไมมีซิการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2533 เริ่มดําเนินการจัดสรางอนุสาวรีย

และปรับปรุงบริเวณสถานที่ตั้งประดิษฐาน

ผูอํานวยการในการปนและหลอรูปปนคือ อาจารยสาโรช จา

รักษ ประติมากรอาวุโส อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร โดยนายสุภร 

ศิระสงเคราะห ประติมากร กองหัตถศิลป กรมศิลปากร เปนผูปน 

(ผูปนพระบรมราชานุสาวรีย ร.4) หนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผูดําเนินการจัดการหลออนุสาวรียคือนายแหลมสิงห ดิษฐ

พันธุ (ผูหลอพระบรมราชานุสาวรีย ร.4) เชนกัน

งบประมาณคาใชจายในการจัดสรางอนุสาวรีย คาปน 

100,000 บาท คาหลอรูปปน 200,000 บาท รวม 300,000 บาท 

โดยไมไดใชงบประมาณของทางราชการ

พ.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ และ พ.ต.ท.เอก อังสนา

นนท (ยศขณะนั้น) เปนผูประสานงานรวบรวมเงินบริจาคจากผู

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจทุกรุนทุกหลักสูตร

เม� อดําเนินการจัดสรางอนุสาวรีย พล.ต.อ.เผาเสร็จ ไดนําไป

ประดิษฐานไวที่บริเวณทางเขาลานศรียานนท ดานทิศเหนือ

วันที่ 22 ธันวาคม 2533 ป พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ                                                            

นายกรัฐมนตรี ไดไปเปนประธานในพิธีเปดอนุสาวรีย พล.ต.อ. 

เผา ศรียานนท ที่ลานศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม

มีงานเลี้ยงรับรองที่ลานศรียานนท โดยมีผูบังคับ

บัญชาและผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอย

ตํารวจทุกรุนทุกหลักสูตร นักเรียนนายรอยตํารวจทุก

ชั้น นักเรียนพยาบาลจากโรงพยาบาลตํารวจไปรวม

งานจํานวนมาก

นับวาเปนเร� องประจวบเหมาะอยางยิ่ง 

พล.ต.อ.เผาเปนผูดําริและหาเงินมาซื้อที่ดินกอสราง

โรงเรียนนายรอยตํารวจที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

โดย พล.ต.อ.เผาเปนพี่เขย พล.อ.ชาติชาย (คุณหญิง

อุดมลักษณ ภริยา พล.ต.อ.เผา เปนพี่สาวแทๆ ของ 

พล.อ.ชาติชาย)  

ตอมา พล.อ.ชาติชายเปนนายกรัฐมนตรี เปนผู

อนุมัติเงินงบประมาณเงินปรับปรุงโรงเรียนนายตํารวจ

ครั้งใหญที่สุด (1,250 ลานบาท) จนโรงเรียนนายรอย

ตํารวจดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ทันสมัย เรียบรอย

สมบูรณถึงปจจุบันนี้

พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช เกษียณอายุราชการใน

ตําแหน�งรองอธิบดีตํารวจ เม� อป พ.ศ.2537 เคยดํารง

ตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแกน และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปจจุบัน พักอาศัยอยูบานที่จังหวัดขอนแกน เปนปูชนียบุคคล

ของขาราชการตํารวจในพื้นที่ภาคอีสาน ยังมีขาราชการตํารวจผูใต

บังคับบัญชาแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอเปนประจํา

ทุกวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเปนวันตํารวจ โรงเรียนนายรอย

ตํารวจไดจัดใหมีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย พล.ต.อ.เผา เพ� อ

แสดงความเคารพสักการะเปนประจําทุกป (ตั้งแตป พ.ศ.2560 

ยายวันตํารวจมาเปนวันที่ 17 ตุลาคม)

หมายเหตุ ขอขอบคุณ พล.ต.ท.ฉลองเกียรติ โรจนปญญา

คุปต อดีตรองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ ผูรวบรวม

ขอมูลสนับสนุน.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ส
อ

อนุสาวรีย พล.ต.อ.เผา ศรียานนท 

เทาพิภพ ลิ้มจิตรกร

สัมปทาน (กฎหมาย) การอนุญาตที่รัฐใหแกเอกชน

เพ� อจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดทําประโยชนหรือแสวงหา

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตาม

เง� อนไขที่รัฐ เชน สัมปทานรถไฟฟา สัมปทานเหมืองแร.

สัมปทาน

“นับไดวา พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เปนอดีต

อธิบดีกรมตํารวจ ที่ไดสรางผลงาน พัฒนา

ปรับปรุงองคกรตํารวจใหเจริญกาวหนามาก

ที่สุด ไดรับฉายาจากส� อตางประเทศวา 

บุรุษเหล็กแหงเอเชีย เจาของคําขวัญ 

ภายใตดวงอาทิตยนี้ ไมมีสิ่งใดที่ตํารวจไทยทํา

ไมได ในทางที่ไมขัดศีลธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายบานเมือง”



ซอร์ ไพรส์ ไม่น้อย เมื่อนักการเมืองวัย 85 ปี อย่าง 

นายถวิล ไพรสณฑ์ อดีต รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย 

อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร มือกฎหมายพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) ตลอดชีพ ที่สำานักงานใหญ่พรรค เพราะพรรค

ดังกล่าวมีอุดมการณ์ต่างข้ัวกับ ปชป. โดยเขาบอกว่าเพื่อต้อง                                                                     

การสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลสานต่อเจตนารมณ์และนโย 

บายของพรรค โดยเฉพาะนโยบายการกระจายอำานาจสู่ท้อง

ถิ่นอย่างแท้จริง  

นายถวิลกล่าวว่า ตัดสินใจไปพรรคก้าวไกลนานแล้ว                                                                   

เนื่องจากนับแต่เลือกตั้งปี 62 ส.ส.ปชป.ไม่เน้นหนักที่จะกระ 

จายอำานาจไปสู่ท้องถิ่นซึ่งเป็นงานที่ตนถนัด ที่ผ่านมาได้รับ

มอบหมายในเรื่องนี้ แต่

หลังจากเลือกตั้ง ส.ส.ก็ไม่                                     

ได้มีการผลักดัน ขณะท่ี ส.ส.                                 

พรรคก้าวไกลบางคน เช่น                                       

นายณัฐชา  บุญไชยอิน                                     

สวัสดิ์ ส.ส.กทม.เขตบาง 

ขุนเทียน ซ่ึงในอดีตตนก็เป็น 

ส.ส.เขตนี้ 5 สมัย จึงได้รู้จัก

กันและได้พูดถึงนโยบาย

การกระจายอำานาจ จึงคิด                         

ว่าควรจะมาช่วยงานรณ 

รงค์ในเรื่องนี้  โดยไม่ขอรับ

ตำาแหน่งใดๆ และไม่ขอลง

เลือกตั้ง ส.ส. 

สำาหรับ นายถวิล  เกิดที่ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาวา ต่อมาได้เข้ามาศึกษา

ต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ และเข้าศึกษา

ต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สำาเร็จการศึก 

ษาในระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเดียวกันที่

มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้ารับราชการเป็นปลัดเทศบาลตำาบลสุไหงโก-ลก                                                 

จ.นราธิวาส ต่อมาได้ย้ายเข้ามาเป็นเลขานุการนายกเทศมน 

ตรี กรุงเทพมหานคร ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งเป็นหัวหน้าเขต                                                                       

พระนคร เขตบางขุนเทียน และเป็นผู้อำานวยการสำานักนโย 

บายและแผน กรุงเทพฯ

จากนั้นในปี 2526 จึงได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

นครศรีธรรมราช เขต 2 สังกัด ปชป. ได้รับการเลือกตั้งเป็น

สมัยแรก และสมัยที่สองปี 2529 จากนั้นจึงย้ายมาร่วมตั้ง

พรรคการเมืองกับกลุ่มของนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ คือพรรค

ประชาชน

ต่อมาได้ย้ายมาลงสมัครในกรุงเทพฯ เขต 9 ในการ

เลือกตั้ง 2535 สังกัดพรรคพลังธรรม และได้รับการเลือก   

ตั้งอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ได้รับตำาแหน่งรองประธานสภาในปี 

2535 และตำาแหน่ง รมว.ทบวงมหาวิทยาลัยในปี 2538 จน

กระทั่งในปี 2539 จึงได้ย้ายกลับไปสังกัด ปชป.เช่นเดิมอีก

ครั้ง และในปี 2543 ลงสมัคร ส.ว.นครศรีธรรมราช และได้

รับเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้ง 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญ 

ชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย ในปี 2562 ลง

สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ปชป.ลำาดับที่ 39 แต่ไม่ได้รับ

เลือกตั้ง.

อยู่กับมนุษย์ให้นานท่ีสุด ถ้าแรงไปมนุษย์ก็ตายเร็วแพร่เช้ือ

ต่อไม่ได้ ไวรัสก็เลยเพลาๆ ความดุลง ทาง WHO คาด

การณ์ว่า ต่อไปโควิด-โอมิครอนจะเป็นโรคประจำาถ่ิน เหมือน

ไข้หวัด ฉะนั้นจะฉีดวัคซีนปีละครั้งเท่านั้นครับ.

ล้นคุกแน่ๆ 

เรียน คุณอัตถ์ ที่เคารพนับถือ

๑.สมัยก่อนนักการเมืองถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินติด

คุก ถ้าจะวิ่งฎีกาไม่ให้ติดคุกต้องวิ่งอดีต ส.ส. แต่ปัจจุบัน

ต้องวิ่งอดีตอธิการรามคำาแหง จึงจะชัวร์แบบพจมาน โอ๊ค 

พานทองแท้

๒.ล้นคุกแน่ๆ คือ ย้ายจากเพื่อไทยไปไทยสร้างไทย 

ของหน่อย เพราะหวังพึ่งป้อมลุ้นอุทธรณ์ (ใบฎีกา) สาธุ 

เวรกรรมมีจริง ใครช่วยขอให้มีอันเป็นไป ไม่ตายก็พิการ

๓.หมอชลน่าน ท่านได้เป็น หน.พรรคเพื่อไทย เพราะ

เกี่ยวข้องกับลิเกจักรๆ วงศ์ๆ เมียน้อย เมียหลวงเพื่อเอา

ทักษิณกลับบ้าน และเพื่อลูกพรรคจะได้ไม่อดเหมือนก่อนๆ 

๔.คุณธนาธร จบ - ปิยบุตร จบ คนดีใจคือพิธา ไม่

ต้องมีก้าง ไม่ต้องไล่ให้เสียมิตรภาพ อาเมน ธนาธรจบอย่าง

ตายซาก (หมดโอกาส)

๕.อ.คณิต ท่านชราภาพมากความหวังเลยลดน้อยลง  

ลูกศิษย์ลูกหาเลยบินไปเกาะต้นโพต้นไทรต้นอื่น เด๋ียวน้ีต้อง  

วิ่งอดีตอธิการฯ รามคำาแหงขลังดี ดูได้จากผู้ใช้บริการพจ 

มาน โอ๊ครอด ทักษิณดูคนไม่ผิดเสียค่าจ้างเป็นประธานที่

ปรึกษาด้าน กม.คุ้มสุดคุ้ม.

เคารพนับถือ

แฟนไทยโพสต์ 

 

มันเป็นวิธีการบริหารพรรคการเมืองของ ทักษิณ ครับ 

ตั้งแต่ สุชาติ ธาดาธำารงเวช, ยงยุทธ วิชัยดิษฐ, วิโรจน์ 

เปาอินทร์, จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จน

มาถึง ชลน่าน ศรีแก้ว ไม่มีใครได้เป็นนายกฯ หรอกครับ 

5บทความ

ลกโซเชียลอะไรก็ไวไปหมด  

วานนี้ (๙ กุมภาพันธ์) เด็กๆ เจี๊ยวจ๊าวกันตั้งแต่

เช้า ในทวิตเตอร์  #แฉนิวมธ ขึ้นมาลานตาไปหมด 

เห็นหลัดๆ เมื่อกลางเดือนมกราคม ชาวคณะ

สามนิ้ว ดัน #saveนิวมธ ทะลุทวิตเตอร์ หลังนายคนนี้ถูกจับ

คดี  ม.๑๑๒ 

จู่ๆ ชาวคณะสามนิ้วเช่นเคย #แฉนิวมธ ซะงั้น 

ก็ตามไปดูเพราะอยากรู้อยากเห็นครับ 

สรุปคือ นิวมธ. หรือ นายสิริชัย นาถึง นักศึกษาวิทยาลัย

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และเป็น

สมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 

พ่วงตำาแหน่ง หัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติ

ถ้าวัดกันในฐานะเด็กกิจกรรม ถือว่า “นิว” ยืนอยู่แถว

หน้าของประเทศ

ไม่น้อยหน้า เพนกวิน ไมค์ ไผ่ เลยทีเดียว 

ไถทวิตเตอร์ดูพักหนึ่ง ก็ได้ความว่า #แฉนิวมธ มันเกิด

จากการไปบังคับสาวมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่สวมถุงยางอนามัย 

แต่ก็ไม่ชัดว่าในแง่ความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหน เพราะ

ไม่มีใครให้รายละเอียด 

ตกเป็นข่าวฉาวแบบนี้ ต้องใจดีสู้เสือครับ 

พรรคโดมปฏิวัติ Dome Revolution ที่ นิว เป็นหัวหน้า

พรรค ออกแถลงการณ์พยายามตัดไฟแต่ต้นลม แต่อ่านแล้ว

เวียนหัวพอควร 

....จากกรณี #แฉนิวมธ ที่ได้เกิดขึ้น ที่ได้มีการหว่านล้อม

โดยการใช้คำาพูดและใช้อำานาจเพื่อให้ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์

โดยปราศจากการป้องกันที่เหมาะสมซึ่งมิได้เป็นการยินยอม

โดยบริสุทธิ์ใจ คณะกรรมการบริหารพรรคโดมปฏิวัติได้ทราบ

ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว 

โดยในเบื้องต้นพรรคโดมปฏิวัติได้ทราบชุดข้อเท็จจริง

ตามที่เป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์แล้ว และ สิริชัย นา

ถึง อดีตหัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติ ได้ทำาการลาออกจากการเป็น

สมาชิกพรรค ซ่ึงจะส่งผลให้ขาดจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรคโดม

ปฏิวัติ และสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย

ทันที 

ประการแรก พรรคโดมปฏิวัติต้องขออภัยแก่ผู้เสียหาย 

พลานุภาพของสามนิ้ว

ที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นโดยหัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติ และ

ขอยืนยันว่าพรรคโดมปฏิวัติไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำาของ

อดีตหัวหน้าพรรคที่กระทำาต่อผู้เสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำาที่เข้า

ข่ายความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 

พรรคโดมปฏิวัติขอแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้เสียหาย และจะ

ขอสนับสนุนทุกความช่วยเหลือในทุกด้านที่จะสามารถมอบความ

เป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายได้มากท่ีสุด  โดยคำานึงถึงสภาพจิตใจ ความ

เป็นธรรมสูงสุดที่ผู้เสียหายควรจะได้รับ และความปลอดภัยทาง

เพศเป็นหลัก อาทิ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงในความผิดที่

เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจน

กระบวนการอื่นใดทางกฎหมาย

ขออภัยแก่เพื่อนนักศึกษา และประชาคมธรรมศาสตร์ที่ไม่                                                   

อาจรักษาคำาพูดในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการก่อความเสียหาย

ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นทางเพศ และพรรคโดมปฏิวัติขอแสดงความ

เสียใจต่อผู้เสียหายที่เคยประสบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว ไม่ว่า

จะได้รับผลกระทบในด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตาม ขออภัยที่ปล่อย

ปละละเลยให้มีสมาชิกพรรคโดมปฏิวัติที่ยังคงขาดความรู้และ

ความเข้าใจในประเด็นความรุนแรงทางเพศ

 พรรคโดมปฏิวัติ

 ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อ่านจบเห็นความอัปยศ เด็กสมัยนี้ ติดนิสัยช่วยเหลือพวก

พ้องมาจากไหนกัน 

อ่านผ่านๆ เหมือนพรรคโดมปฏิวัติจะเอาเรื่องกับ “นิว” 

ถึงที่สุด

แต่ถามหน่อย เรื่องอะไร? 

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่ว่า คืออะไร?

หรือแค่ประดิษฐ์คำาให้ดูสวยงาม แต่ใจความไม่ชัดว่าความ

ผิดคืออะไร

แถลงการณ์ใช้คำาสวยหรูว่า

...จากกรณี #แฉนิวมธ ที่ได้เกิดขึ้น ที่ได้มีการหว่านล้อม

โดยการใช้คำาพูดและใช้อำานาจเพื่อให้ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์

โดยปราศจากการป้องกันที่เหมาะสมซึ่งมิได้เป็นการยินยอมโดย

บริสุทธิ์ใจ...

คืออะไร?

ทำาไมไม่แถลงตรงๆ ว่า คือการกระทำาชำาเรา หรือข่มขืน 

บังคับขืนใจ

พรรคโดมปฏิวัติ ยังจะสอบสวนข้อเท็จจริงในความผิดท่ีเก่ียว 

ข้องกับวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนกระ 

บวนการอื่นใดทางกฎหมายด้วย 

เรื่องแบบนี้ทำาไมไม่พาเจ้าทุกข์ไปแจ้งตำารวจ

ทำาไมไม่บอกตรงๆ ว่า จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความ ดำาเนิน

คดีกับ “นิว” ให้ถึงที่สุด 

เด็กพวกน้ีระดับหัวกะทิของประเทศนะครับ เมื่อถึงเวลาต้อง

ตัดสินใจทำาในเรื่องที่ถูกต้องทำาไม ไม่พูดและทำาให้มันตรงประเด็น 

จะอ้อมค้อมไปทำาไม 

ไม่แน่ใจกับการใช้ภาษาว่า...หว่านล้อมโดยการใช้คำาพูดและ

ใช้อำานาจเพื่อให้ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์ โดยปราศจากการป้องกัน

ที่เหมาะสมซึ่งมิได้เป็นการยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ... มันจะเข้าข่าย

ผิดขอ้หาอะไร 

ถ้าบอกว่าบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ถึงจะปราศจากการป้องกันที่

เหมาะสม หรือต่อให้ป้องกันอย่างดี มันต่างกันตรงไหน 

ทีนี้ ไปดู “นิวมธ.” แก้ตัวว่าอย่างไร 

...ผมขอยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผมรู้สึก

ละอายแก่ใจและรู้สึกผิดในการกระทำาของตนเอง ในกรณีการ 

manipulate (ผมขออนุญาตยังไม่กล่าวถึงรายละเอียดจนกว่าจะได้

รับความยินยอมจากอีกฝ่ายให้พูดถึงได้ครับ) 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำาของผมที่ ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ 

เห็นแก่ตัว และไม่คำานึงถึงความยินยอมและความรู้สึกของอีก

ฝ่าย การกระทำาแบบนี้ ไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น ผมขอ

ยอมรับผิดทุกอย่าง ด้วยความรู้สึกผิดจริงๆ และหลังจากนี้ผม

จะเรียนรู้ในเรื่องของความยินยอม สิทธิเหนือร่างกาย การกระ                                                                              

ทำาที่เข้าข่ายการคุกคาม และการคุกคามทางเพศ เพื่อให้ตระ 

หนักรู้และไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ในเบื้องต้นผมขอแสดงการขอโทษและรับผิดชอบต่อผู้

ถูกกระทำาและสังคมโดยยุติบทบาทจากการเป็นสมาชิกของ

พรรคโดมปฏิวัติ สมาชิกสภานักศึกษา และสมาชิกกลุ่มแนว

ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม หลังจากนี้หากฝ่ายผู้ถูกกระทำา

ต้องการเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมต่อเหตุ                                                                              

การณ์ท่ีเกิดข้ึน ผมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีจนกว่ากระบวน 

การจะถึงที่สุด ตามหลักผู้ถูกกระทำาเป็นศูนย์กลาง 

ผมขอโทษ ขอโทษจริงๆ โดยไม่มีข้อแก้ตัว....

“นิวมธ.” ไปขึ้นเวทีที่ไหนก็มักพูดประโยค “คนต้องเท่า

กัน”

แต่วันนี้ “นิวมธ.” กลับมาบอกว่า

...หลังจากนี้ผมจะเรียนรู้ในเรื่องของความยินยอม สิทธิ

เหนือร่างกาย การกระทำาที่เข้าข่ายการคุกคาม และการคุกคาม

ทางเพศ เพื่อให้ตระหนักรู้และไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

อีก...

คนที่ท่องประโยค “คนต้องเท่ากัน” เป็นผู้นำาเรียกร้อง

สิทธิเสรีภาพ แต่กลับอ้าง ต้องไปเรียนรู้การเคารพสิทธิ มันหมาย 

ความว่าอย่างไรกัน 

แต่อย่าไปแปลกใจอะไรเลยครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อน

นี้เคยมีข่าว แกนนำาสามนิ้วที่รักประชาธิปไตย ลวนลามน้องผู้

หญิงในกลุ่ม จนต้องออกมาแฉกันเอง 

แกนนำาขาใหญ่ที่ติดคุกอยู่ ในตอนนี้บางคนก็ใช่ย่อย  

พยายามคุยโม้เรื่องขนาดของลับของตัวเองผ่านโซเชียลแบบ

โต้งๆ ก็หลายครั้ง

พวกนี้แหละครับที่ออกมาเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระ

มหากษัตริย์ 

ปฏิรูปขบวนการของตัวเองก่อนดีไหม 

กวาดบ้านให้สะอาดก่อน ไม่งั้นเหม็นไม่หยุด.

คนเสาเข็ม

แรมโบ้อีสานหาญกล้า

นักรบแนวหน้าให้ลุงตู่

ก็ตรงไปตรงมาตั้งตาดู

แม้มีผู้ดูแคลนไม่สำาคัญ

หมอนรถไฟ-แล่นไปต่อ

หนุนล้อสะเทือนเลื่อนลั่น

เสาเข็มถูกตอกใต้ดินนั้น

แบกตึกสูงชั้นจันทร์ โอชา

HIV สายพันธุ์ ใหม่ระบาด

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ไวรัสไม่ได้มีเฉพาะโควิดเท่านั้นที่ทำาลายล้างมนุษย 

ชาติ กามโรคก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะ

เป็นสัญชาตญาณในการสืบเผ่าพันธุ์ กว่ามนุษย์จะสามารถ

ปราบแบคทีเรียที่เป็นพาหะของโรคหนองใน ซิฟิลิส ก็ทำา 

ให้เด็กปากแหว่งเป็นจำานวนมาก

มาถึงยุคเอดส์ (ที่มาของเอดส์ไม่กลัว กลัวอด) วันนี้

วัคซีนสำาหรับ HIV ไปถึงเวอร์ชันที่เท่าใดแล้วไม่รู้ แต่เป็น

เพราะ HIV ไม่สามารถแพร่ในอากาศได้เท่านั้น ทำาให้ผู้

ที่รักนวลสงวนตัวไม่เดือดร้อน

แต่ความต้องการของสามกีบ (OnlyFans) ที่เรียก

ร้องให้เพศพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย อ้างว่าร่างกาย

ของ ku ฉะนั้น ku จะทำาอะไรก็ได้ นอกจากนั้นยังอ้างว่า

เปิดประเทศ+เพศพาณิชย์ถูกต้อง จะนำาเงินเข้าประเทศ 

ขอให้ตระหนักว่าไวรัส HIV ก็มีการกลายพันธุ์เพื่อต่อสู้กับ

แอนติบอดีได้เช่นเดียวกับไวรัสโควิด ที่วันนี้คนหลงผิดเชื่อ

ว่ายิ่งมากเข็มยิ่งปลอดภัย ผมจะขออธิบายเชิงเปรียบเทียบ

ดังนี้ 

วัคซีนคือพิษที่ฉีดเข้าไปก่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไว้ฆ่า

พิษจากไวรัส ถ้าไม่ได้ติดไวรัสภูมิคุ้มกันก็จะสลายไปเอง                                                      

เพราะร่างกายไม่ต้องการพิษ ดังนั้นการสะสมภูมิคุ้นกัน

ด้วยการเติมวัคซีนจึงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง สูตรไขว้ก็

เหมือนสร้างภูมิคุ้มกันงูเห่า งูจงอาง แต่ถ้าถูกงูกะปะกัด

ก็เด๊ดสะมอเร่

หรือเหมือนกับผมท่ีเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ ต้องกินยาเป็น

กำาๆ แต่สำาหรับคนปกติที่กลัวลิ้นหัวใจรั่ว กินยาเหมือนผม

หวังจะป้องกันมิให้ต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ก็เป็นความคิดที่โง่

เขลาเบาปัญญาอย่างยิ่ง

ดังนั้นแฟนๆ OnlyFans ที่จะเดินรอยตาม “ติดโควิด

ไม่กลัว กลัวอดปาร์ตี้” ก็ระวังตัวไว้ให้ดี.

โอลด์บอย 

 

ไม่ว่าไวรัสอะไรก็น่ากลัวท้ังน้ันครับ ฉะน้ันดูแลตัวเอง 

อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นการดีที่สุดครับ แต่เมื่อเลี่ยง

ไวรัสไม่ได้ก็ต้องหาทางช่วย วัคซีนก็คือทางเลือกหนึ่ง เป็น

เรื่องจริงครับฉีดวัคซีนมากไปก็ไม่ดี ไม่ฉีดเลยก็เสี่ยง แต่

ธรรมชาติของไวรัสจะกลายพันธุ์ให้ฤทธิ์อ่อนลง เพื่อเกาะ

‘ถวิล’ ท้ิง ปชป.ซบก้าวไกล

เพราะเขากดปุ่มรีโมตเอา ถ้ารอดตัวก็ไม่ติดคุก คนไหนคิด

ตามไม่ทันก็เรียบร้อย เช่นยงยุทธ, จารุพงศ์ ลำาบากตอน

แก่. 

นักโทษหนีคุก/รัฐบาล/กบฏแดง

 * ประชาธิปไตยเสรีภาพเสมอภาค

ยิ่งสำารากยิ่งเห็นถนัดเลศพลัดถิ่น

มันหวังสร้างกบฏแดงแย่งแผ่นดิน

เพื่อยึดสิ้นหมดชาติเคลิ้มวาดดวง

เริ่มแผนล้มคำาสั่งศาลซึ่งขานแล้ว

สมุนแจ้วแจ้งแซยิดคิดสนามหลวง

ฉลองพร้อมต่างจังหวัดปัดรังรวง

รอเลื่อนทวงคืนเมืองแม่แพร่วิชา

เรื่องเหล่านี้ชี้เด่นชัดคือวัตรกบฏ

พวกคุ้มกฎแต่ละขบวนเรรวนผวา

อาจจะครึ่งถึงครุ่นคอยมันลอยมา

ชาติเบื้องหน้าเปลี่ยนรูปใดใครรู้

ส่วนรัฐบาลสมานฉันท์ฝันของชาติ

ออกเรี่ยราดนิติธรรมล่มผสมไม่สู้

เลือกบทผิดมิตรแย้งแยกแบกศัตรู

เพียบพจน์หรูทั้งหลายเริ่มขายตน

ไม่สะสางทุกปมเขลามันเผาชาติ

ไม่เด็ดขาดเปลี่ยนพวกที่ปรี่สับสน

ไม่ปกป้องผองภราดาถูกคร่าชนม์

ไม่ดิ้นรนจัดเมืองแม่ร่อแร่กระพือ

เกือบกลายเป็นรัฐบาลสมานกบฏ

ปล่อยมันซดเบื้องสูงเกลื่อนจูงสื่อ

อุบอิบอ้าง “เจ้าหน้าที่” ไทยมีหรือ

เหมือนหลับถืออสรพิษซึ่งฤทธิ์แรง

พวกปวงชนทนรายวันฟังมันหลอน

เฉกละครชวนเขลาน้ำาเน่าแถลง

แยกแผ่นดินยึดแผ่นดินเทิดถิ่นแดง

ส่องแสงอนาธิปไตยอวดไทยเลย

ตื่นเสียทีเพื่อนพี่น้องพวกพ้องข้าฯ

ปล่อยมันซ่านานเกินแบบเมินเฉย

ช่วยขับไสไล่กบฏชาติอุกอาจเกย

เมืองแม่เชยความสงบกลบทรยศ.

ราษฎร

ถวิล ไพรสณฑ์

โ

เ



ดินหน้าขยายบริการเพื่อรองรับดิจิทัลและไลฟ์สไตล์คนรุ่น

ใหม่อย่างต่อเนื่อง สำาหรับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

จำากัด หรือเครดิตบูโร ล่าสุดได้เพิ่มช่องทางตรวจเครดิตบู

โรออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “Bureau OK” โดยงานนี้ สุรพล 

โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร แจงเองว่า ผู้ใช้บริการ

จะสามารถรับรายงานทางอีเมลได้

ทันที ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเครดิต

และเครดิตสกอริ่งของตัวเองได้

อย่างสะดวกและบ่อยครั้งขึ้น ทำาให้

ทราบประวัติทางการเงินของตัวเอง

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล ตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิต

ของตัวเอง เพื่อรู้เท่าทันภัยการเงิน                                    

ในรูปแบบต่างๆ และยังช่วยให้

สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมี                                      

ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เรียกว่า                                                               

บริการดี สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการทำาธุรกรรมออน 

ไลน์ที่เติบโตของสังคมยุคดิจิทัลแบบสุดๆ โดยในเฟสแรกผู้ใช้

บริการสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบู

โรทุกแห่ง.
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บูโร โอเค!!

เศรษฐกิจ

เ

ก  

ครองขวัญ รอดหมวน

สุรพล 

โอภาสเสถียร

เอกชนโอดเบื่อการเมือง
ชงเลือกตั้งใหม่ฟื้นศก./เชื่อมั่นขยับ5เดือนติด
สาทร • ส.อ.ท.โชว์เชื่อมั่นเอกชนฟื้น 5 เดือนติด ประเมินไตรมาส

ต่อไปยังสดใส ลั่นเอกชนเบื่อการเมือง ชงล้างไพ่เลือกตั้งใหม่ เชื่อ

เป็นสัญญาณบวก ดันเศรษฐกิจดีขึ้น รับกังวลสินค้าแพง-น้ำามันพุ่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ                          

ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ 

เทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึง

ผลการสำารวจความเชื่อมั่นภาค

อุตสาหกรรมในเดือน ม.ค.ว่า 

แม้ว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่

ระดับ 88.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 

86.8 ในเดือน ธ.ค.64 เพิ่มขึ้น

เป็นเดือนท่ี 5 ติดต่อกัน และ

กลับมาอยู่ระดับใกล้เคียงก่อน

วิกฤตโควิด-19 ในช่วงต้นปี 63                                             

โดยเป็นท่ีน่าสังเกตว่าผู้ประกอบ

การส่วนใหญ่เริ่มกังวลสถาน 

การณ์ โควิด-19 ลดลง แต่มอง                                               

ปัญหาราคาน้ำามัน อัตราดอกเบ้ีย 

เงินกู้ และสถานการณ์การเมือง

ในประเทศ เริ่มส่งผลกระทบต่อ

ความเชื่อมั่นมากขึ้น

สำาหรับดัชนีฯ คาดการณ์                                     

3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น                                           

อยู่ท่ีระดับ 96.4 จากระดับ 95.2 

ในเดือน ธ.ค.2564 เนื่องจาก                                             

สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-                                                                

19 สายพันธ์ุโอมิครอนในประเทศ                                                                        

ไม่รุนแรง โดยผู้ประกอบการ

คาดว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อ                                     

ไปจะมีทิศทางดีข้ึนจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ศาลยกฟ้องBTSยื่นร้องรฟม.

เรียกค่าเสียหายประมูลสีส้ม

สัมมนา • นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย และมอบนโยบายการปฏิบัติ                                                                                                                           

งานการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านประกันภัย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำานวนท้ังส้ิน 103 คน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้.

รัชดาฯ • นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา                           

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) หรือบีทีเอสซี เปิดเผยถึง                               

กรณีศาลปกครองกลางนัดอ่านคำา                                           

พิพากษาในคดีหมายเลขดำาท่ี 2280/ 

2563 ระหว่างบีทีเอสซี ผู้ฟ้องคดี                                                 

กับคณะกรรมการคัดเลือกตาม

มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ว่า ศาล

พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขหลัก

เกณฑ์การประมูลเป็นสาระสำาคัญ 

ถือเป็นการกระทำาท่ี ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย และอาจทำาให้เกิดการใช้

งบประมาณมากข้ึน ต้องไปดำาเนิน

การให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ใน

ส่วนของการเรียกค่าเสียหาย ท่ีเกิด

ข้ึนกับบริษัท  ศาลได้พิจารณา ยกฟ้อง 

เนื่องจากศาลมองว่า บริษัท ต้องมีค่า

ใช้จ่ายเร่ืองการดำาเนินการอยู่แล้ว  

จึงมองว่าบริษัท ไม่เสียหาย   

สำาหรับการดำาเนินการหลัง

จากน้ี บริษัทจะหารือกับฝ่ายกฎหมาย

ว่าจะดำาเนินการอย่างไร โดยศาลได้

อนุญาตให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 

30 วัน ส่วนคดีอื่นๆ ยังอยู่ระหว่าง

การพิจารณา คือท่ีศาลปกครอง คดี

ท่ีภาครัฐออกประกาศยกเลิกประกวด

ราคารถไฟฟ้าสายสีส้มฝาย จากการ

เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ประกวด

ราคา และคดีตามกระบวนการศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลาง 1 คดี ฐานความผิดต่อตำาแหน่ง

หน้าท่ีราชการ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 157 มาตรา 165 

และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ซ่ึง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาคดี. 

อวดคนละครึ่ง 4 ใช้จ่ายสะพัด 1.63 หมื่น ล.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 

โครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 จะมีการเปิดลงทะเบียนสำาหรับ

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ใน

วันนี้ (10 ก.พ.) เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ต่อ

เนื่องทุกวันจนกว่าจะครบจำานวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ สำาหรับ

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ณ วันที่ 8 ก.พ.2565 

เวลา 23.00 น. พบมีผู้ใช้สิทธิจำานวน 21.17 ล้านราย มียอด

การใช้จ่ายรวม 16,334.6 ล้านบาท 

‘ไปรษณีย์ ไทย’ เสริมแกร่งบริการส่ง EMS

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด (ปณท) เปิดเผยว่า ในปี 2565 นี้ทางบริษัท

จะเน้นเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มมาให้บริการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ให้กับบริการส่ง EMS ถือเป็นการให้บริการที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าแบบต่อเนื่องไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ส่วนแบ่งการ

ตลาดมีประมาณ 40% คาดในปี 2565 จะสามารถเติบโตขึ้น

ตามการเติบโตของตลาดได้ แต่ยอมรับว่าการแข่งขันในธุรกิจ

โลจิสติกส์ โดยในปี 2565 มีวงเงินลงทุนไม่ต่ำากว่า 3,000 ล้าน

บาท ส่วนรายได้ปี 2564 อยู่ที่ 22,000 ล้านบาท สำาหรับสัดส่วน

ลูกค้า แบ่งเป็น ลูกค้าทั่วไป 95% ลูกค้าองค์กร 5%

เล็งเปิดสำารวจปิโตรเลียมรอบใหม่

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

(ชธ.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 นี้ ชธ.เตรียมเปิดยื่นสิทธิสำารวจ

และผลิตปิโตรเลียม 3 แปลงในอ่าวไทยรอบใหม่ คาดมีเม็ดเงิน                                                                                 

ลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การนำาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการออกประ 

กาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิฯ ซึ่งคาดพื้นที่แปลงสำารวจและผลิต

ดังกล่าวจะเข้ามาช่วยเพิ่มปริมาณสำารองปิโตรเลียมที่ปัจจุบัน

จะเริ่มมีปริมาณน้อยลงไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังได้ผลักดันการ

ดำาเนินงานช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 และ G2/61 ให้

สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติต่อเนื่อง

GPSC ลงนามจูรองเอ็นจิเนียริ่งสร้างโรงไฟฟ้า

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ 

GPSC เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม GPSC ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง

กับบริษัท จูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (สิงคโปร์) หรือ Jurong 

Engineering Limited (Singapore) และบริษัท ไทย จูรอง เอ็น

จีเนียริ่ง จำากัด หรือ Thai Jurong Engineering Limited เพื่อ

ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP ขนาดกำาลังการผลิต 48 

เมกะวัตต์ จำานวน 2 เครื่อง หรือคิดเป็นกำาลังการผลิตรวมทั้ง

สิ้น 96 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท 

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง คาดว่าจะสามารถ

ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2567. 

และนโยบายเปิดประเทศ รวมถึง

การขยายตัวของภาคการส่งออก

ส่วนความกังวลสถาน 

การณ์การเมืองที่ระยะหลังเริ่ม

ประสบปัญหา เช่น การประ   

ชุมสภาล่ม, ครม.มีปัญหา จนล่า                              

สุดเริ่มมีการเรียกร้องให้ยุบสภา

มากขึ้นนั้น ถามว่าภาคเอกชน

ชอบหรือไม่การเลือกตั้ง ก็ตอบ

ว่า ชอบ เพราะส่งผลให้มีเงิน

สะพัด ตอนน้ีอยู่ในโหมดทุกคน

เร่ิมเบื่อหน่าย ถ้ามีการเลือกต้ัง

หรือยุบสภา ก็ไม่ส่งผลทางด้าน

จิตวิทยาในแง่ลบของภาคเอกชน 

อาจส่งผลบวกด้วย เพราะกลับ

มาคึกคักอีกทีในการใช้จ่ายเงิน

ของการเลือกตั้ง งบประมาณ

ต่างๆ ท่ีรัฐบาลจะลงเข้ามา กระตุ้น                                    

เศรษฐกิจคึกคักในระยะสั้น ที่

สำาคัญเลือกตั้งแล้วอยากเห็น

เอกภาพการเมืองเป็นแง่บวก

แน่นอน

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต้อง                                         

การเสนอให้ภาครัฐควบคุม

อัตราเงินเฟ้อและเร่งแก้ปัญหา                                             

ค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เช่น 

มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำาประปา ค่าไฟฟ้า ลด

ราคาก๊าซหุงต้ม และการเพิ่ม

วงเงินในโครงการคนละครึ่ง 

รวมทั้งขอให้ภาครัฐตรึงราคา

น้ำามันดีเซลไม่เกินลิตรละ 30 

บาท รวมทั้งแก้ปัญหาวัตถุดิบ

ขาดแคลนและราคาสูงเพื่อลด

ในขณะที่นักลงทุนไทยยังมองไม่ออก ยังคงกลัวจะถูกหลอก 

โดยเฉพาะบรรดานักเก็งกำาไรที่ยึดแนวคิดการเก็งกำาไรระยะสั้นๆ 

เลือกที่จะออกตัวไปก่อน เพราะยังไม่มั่นใจว่าตลาดจะไปได้จริง จึง

มีการขายหุ้นออกมาอย่างมาก ตลาดหุ้นไทยวานนี้พูดได้เต็มปาก

ว่าถูกดันจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง เพราะต่างชาติ

โหมซื้อวันเดียวมากถึง 17,416.41 ล้านบาท เกินการคาดหมาย

ของบรรดานักวิจารณ์อย่างมาก ปกติแค่ซื้อ 3-4 พันล้านบาทก็

นับว่ามากแล้ว นี่คือสิ่งที่เกินการคาดหมายไปมากจริงๆ ในมุมมอง

ความคิดของนักเก็งกำาไรก็คงจะยังคิดว่า นักลงทุนต่างชาติจะมีเงิน

มากแค่ไหนที่จะซื้อหุ้นต่อไป จึงมองว่าตลาดมาไกลอย่างนี้จะมีโอ 

กาสที่ต้องอ่อนตัวลงได้มาก 

ก็เป็นธรรมดาของการเก็งกำาไรในตลาดเมื่อมีการโหมซื้อไป

มากแล้ว ก็จะมีการชะลอการซื้อลงบ้าง จุดนี้อาจทำาให้คิดว่าหมด

แรงซื้อ ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าใครคิดถูก คิดผิด ในที่นี้มอง

ว่านักลงทุนต่างชาติกล้าขึ้นขี่หลังเสือแล้ว คงจะมีการคิดพิจารณา

กันมาดีแน่นอน ไม่ว่าจะประเมินกำาลังเงินในกระเป๋าของตนเอง

ว่ามีมากแค่ไหน และก็ต้องรู้ว่าดันอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น ปกติเมื่อ

ตลาดพุ่งแรงก็จะมีแรงขายตามมา ทำาให้ตลาดจะมีการปรับฐาน

บ้าง นักลงทุนต่างชาติก็คงรู้ดี แต่กล้าโหมอย่างนี้จึงต้องมีดี คง

ไม่ทำาด้วยอารมณ์ความสะใจ เพราะเงินได้เสียไม่ใช่ของเล่นๆ ยัง

คิดว่าคงมีการประเมินมาดีแล้วว่าตลาดหุ้นไทยยังต่ำา น่าลงทุน

กว่าตลาดอื่นๆ ที่ขึ้นไปมากแล้ว ทำาให้ยังน่าลงทุน ก็ลองกลับไป

พิจารณาทบทวนกันให้มากๆ 

 ส่วนกลุ่มหุ้นท่ียังน่ามอง ในกลุ่ม

ขนส่งยังม่ันใจว่าธุรกิจยังโตสูงในปีน้ี จึงน่า

มองท่ี III, RCL และ WICE กลุ่มพลังงาน

เห็นๆ กันชัดเจนว่าราคาน้ำามันยังหนุน จึง

น่ามองท่ี ACC, TOP และ AGE กลุ่มวัสดุ

ก่อสร้างงานยังมีมาก ธุรกิจมีกำาไรสูง น่ามอง

ท่ี SCC, SKN และ EPG กลุ่มไอซีทีกำาลัง

เติบโตตามเศรษฐกิจและแรงกระตุ้น น่ามอง

ท่ี ILINK, INET และ ITEL หุ้นรายตัวท่ีน่า

มองมี TISCO, NCH และ NRF เป็นต้น

ในเมื่อพื้นฐานยังดูดี เศรษฐกิจยัง

จะเติบโตสูง ธุรกิจก็จะมีผลประกอบการดี 

ทำาให้ยังน่าเลือกลงทุนต่อไป.

ต่างชาติขึ้นหลังเสือ

เพียงแค่เดือนเศษของปีใหม่เสือคะนอง ดัชนีตลาดหุ้นก็

ทะยานขึ้นมาทดสอบระดับ 1,700 จุดได้แล้ว โดยวานนี้ (9 ก.พ.

65) ดัชนีขึ้นมาปิดในระดับ 1,703.16 จุด บวก 18.93 จุด ต้องใช้

พละกำาลังเงินซื้อขายมากถึง 135,624.66 ล้านบาท เป็นการบอกให้

รู้ว่าตลาดจะไม่ Side Way อย่างที่คิดกันต่อไป จะทำาให้ดูว่ามีเงิน

มากพอที่จะเข้ามาลุยกันต่อไป ส่วนใครที่กลัวเสือจะกัดคงต้องถอย

ออกไป ปล่อยให้บรรดาเสือ สิงห์ กระทิง แรด ลุยกันเต็มที่ ก็ได้

ตั้งข้อสังเกตมาจากต้นปีใหม่แล้วว่า ทำาไมนักลงทุนต่างชาติจึงค่อน

ข้างฮึกเหิมมาก เหมือนจะมองออกว่าแนวโน้มตลาดจะเป็นอย่างไร 

จึงกล้าเข้ามาโหมซื้อหุ้นอย่างมาก 

‘มิตซูบิชิ’ทุ่มงบลุยตลาดดันยอดโตพุ่ง20%

ไทยโพสต์ • “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” 

ประกาศรุกตลาดปี 2565 จัด

ทัพผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 กลุ่มสู้ศึก 

อัดงบการตลาดกว่า 1 พันล้าน

บาท ดันยอดขายเติบโตกว่า 

20%

นายชินจิ คามิยะ กรรม 

การผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อี

เล็คทริค กันยงวัฒนา จำากัด 

เปิดเผยว่า แนวทางการดำาเนิน

ธุรกิจประจำาปีงบประมาณ 2565 

(เมษายน 2565-มีนาคม 2566) 

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเสริม

ความแข็งแกร่งธุรกิจต่อเนื่อง 

เบื้องต้นเตรียมทุ่มงบการตลาด

กว่า 1,100 ล้านบาท เน้นการ

สื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป้า

หมายการเติบโตที่ 20%

สำ า ห รั บ ในช่ ว งที่ ผ่ า น                                     

มาวิถีชีวิตผู้คนในประเทศไทย

เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก   บริษัทจึง           

ออกสินค้าใหม่อยู่เสมอ โดยใน

ปี 2565 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 

1.เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อี

เล็คทริค มิสเตอร์สลิม 3D 

Move-eye Kiwami AW Series 

2.เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ 

รุ่นใหม่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิส                               

เตอร์สลิม Standard Inverter 

M-Series 3.ตู้เย็น 2 ประตู รุ่น                                        

FS45 และรุ่น FC38 4.พัดลม 

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค และ 5.เครื่อง 

ฟอกอากาศ

ขณะเดียวกันยังได้เสริม

ความแข็งแกร่งระบบโลจิสติกส์

และบริการหลังการขายให้มากข้ึน                        

ควบคู่ไปกับการทำาตลาด B2B 

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอา 

กาศเชิงพาณิชย์ และมีแผนที่

จะขยายศูนย์บริการสาขาให้

ครอบคลุม 8 สาขาภายในปี 

2568 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกลุ่ม 

B2B เป็น 30% ของยอดขายใน

ปีงบประมาณ 2568 อีกด้วย

นายชินจิยังกล่าวอีกว่า 

ในปี 2565 จากผลกระทบของ                                                     

โควิด-19 สายพันธ์ุใหม่โอมิครอน                                                      

ทำาให้ยังคงเผชิญกับสถานการณ์

ท่ีไม่แน่นอน คาดการณ์ว่าความ

ต้องการในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

จะกลับมามีสภาพใกล้เคียงกับปี 

2562 ได้หลังปี 2566.

ภาระต้นทุนการผลิต, เร่งออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ

เนื่อง รวมทั้งออกมาตรการช่วย

เหลือเยียวยาธุรกิจต่างๆ ที่ได้

รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-

19.

เอ็กซิมแบงก์ปัง

64กำาไรทะลัก

ยื้อขึ้นดอกเบี้ย!
ไทยโพสต์ • “เอ็กซิมแบงก์” โชว์ผล

งานปี 64 โกยกำาไรพุ่ง 1.53 พันล้าน

บาท สูงสุดในรอบ 5 ปี แจงปล่อย

กู้ต่อลมหายใจธุรกิจสายการบิน

แล้ว 7.3 พันล้านบาท ปักธงย้ือข้ึน

ดอกเบ้ีย ช่วยผู้ประกอบการเต็มสูบ

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อ                            

การส่งออกและนำาเข้าแห่งประ 

เทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ 

กล่าวถึงผลการดำาเนินงานปี 2564 

ว่า ธนาคารมีกำาไรสุทธิ 1,531 

ล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี โดย

มีสินเชื่อคงค้าง 152,773 ล้าน

บาท เติบโตจากปีก่อน 17,545 

ล้านบาท หรือ 12.97% ซึ่งเป็น

ผลงานด้านสินเชื่อที่สูงสุดตั้งแต่

เปิดดำาเนินการมา 28 ปี สินเชื่อ

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม 

(เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 2.73% ลดลง

จากปี 2563 แต่มีค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(Expected Credit Loss) จำานวน 

11,670 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่

แข็งแกร่ง คิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดราย

ได้ (Coverage Ratio) 280.11%

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการปล่อย                                        

สินเชื่อให้ธุรกิจสายการบินราว 

7,300 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะช่วย

พยุงให้ธุรกิจสายการบินเริ่มกลับ

มาได้ราวปลายไตรมาส 3 หรือต้น

ไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยขณะนี้ก็

เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากที่หลาย

สายการบินเริ่ มกลับมาเปิดให้

บริการแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์

การท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมา หลัง

จากปัญหาการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิดเริ่มคลี่คลายลง

สำาหรับการดำาเนินงานในปี                                                     

2565 ว่า ตั้งเป้าหมายสินเชื่อโต                                               

165,000 ล้านบาท และแตะ 200,000 

ล้านบาทในปี 2567 ขณะท่ีแนวโน้ม

เอ็นพีแอลปีนี้ ไม่เกิน 3% และจาก

แนวโน้มดอกเบ้ียขาข้ึน เอ็กซิมแบงก์

พยายามชะลอขึ้นดอกเบี้ยไว้ ให้

นานที่สุดเพื่อช่วยผู้ประกอบการ.

135,624.66

9/2/65

1,703.16
+18.93

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 10,688.20 14,987.74 -4,299.54
 12,395.93 11,988.59 407.33
 70,403.15 52,986.73 17,416.41
 42,137.39 55,661.59 -13,524.21

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.30 33.02
ยูโร 36.74 37.73
ปอนดสเตอรลิง 43.50 44.69
เยน (100 เยน) 27.77 28.59
หยวนจีน 4.83 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,250 28,350
ทองรูปพรรณ 27,742 28,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ชู‘อุตสาหกรรมแพทย์’บูมศก.

ารระบาดของโควิด-19 อาจจะกลายเป็นปัจจัยสำาคัญที่

ทำาให้หลายประเทศเริ่มมองหาเครื่องยนต์ หรือแนวทาง

ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจัยหลายๆ 

อย่างได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี

ปรับเปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชัด ดังน้ันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

เทรนด์ใหม่ๆ ท่ีมีความน่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บริโภค และตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิม จึง

ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นอีกหน่ึงประเด็นสำาคัญ

โดยเฉพาะเทรนด์เกี่ยวกับ “สุขภาพ” ในมิติต่างๆ ที่เริ่ม

ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมากในช่วงที่

ผ่านมา คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ 

สุขอนามัยในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหลาย

ฝ่ายต่างก็เห็นตรงกันว่าเทรนด์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพน่า

จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์สำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

หลังจากนี้ ได้เป็นอย่างดี

“ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS”  ได้ชี้ให้เห็นถึงการ 

ยกระดับ 3 อุตสาหกรรมการแพทย์สำาคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม

ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) อุตสาหกรรมเครื่องมือ

และอุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงการแพทย์                                                                                             

จะช่วยหนุนไทยสู่เป้าหมายการเป็น Medical Hub และช่วย

สร้างรายได้เข้าประเทศถึง 8 แสนล้านบาทต่อปีในปี 2570 จาก

ปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณกว่า 2 แสนล้านบาท ด้วยเพราะเป็น

เทรนด์ โลกที่จะเติบโตสูง คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมกว่า 1.5 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี 2570

ทั้งนี้ “พชรพจน์ นันทรามาศ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า รัฐบาลมุ่งหวังที่จะผลักดันไทย

ก้าวเข้า Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากจะช่วยดึง

เม็ดเงินเข้าสู่ประเทศแล้ว ยังเพิ่มการจ้างงาน และเชื่อมโยงไป

ยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อีกมาก โดยองค์ประกอบสำาคัญที่ภาครัฐ

วางไว้ให้ขับเคลื่อนการเป็น Medical Hub ของไทย ได้แก่ 1.

ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) 2.ศูนย์ 

กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 3.ศูนย์กลาง 

ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ (Product Hub) และ 4.ศูนย์กลาง

บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)

“การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ และศูนย์กลาง

ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็น 2 ใน 4 องค์ประกอบสำาคัญท่ี

ไทยมีศักยภาพ และมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาและยกระดับได้เร็ว 

รวมทั้งมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นและเป็นเทรนด์ที่จะสนับสนุน

การเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ของโลกในอนาคต ทั้งยัง

สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่องค์ประกอบที่เหลือได้ ซึ่งจะช่วย

ให้การเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบของไทยมีความเป็น

ไปได้มากขึ้น”

ด้าน “สุจิตรา อันโน” นักวิเคราะห์ กล่าวว่า ส่วนสำาคัญ

ท่ีจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ และศูนย์                                                                            

กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ 1.การต่อยอดอุตสาหกรรมยา    

จากผู้ผลิตยาช่ือสามัญสู่ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมชีวเภสัช

ภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ซ่ึงเป็นเทรนด์การผลิตยาท่ีมีแนว                                                                      

โน้มเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดโลกสูงถึง 5.47 

แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือเติบโตเฉล่ีย 10.6% ต่อปี

2.การยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง                                                               

การแพทย์ด้วย BCG Model ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย

สามารถผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัต

กรรมและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้มากขึ้น และจะส่งผลให้มูลค่า

ตลาดอุตสาหกรรมนี้ของไทยมีโอกาสแตะระดับ 3.38 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือกว่าแสนล้านบาท ในปี 2570 คิดเป็นอัตรา

เติบโตเฉล่ีย 8.1% ต่อปี 3.การชูจุดเด่นด้านบริการทางการแพทย์เพื่อ

มุ่งสู่การเป็น World Class Medical Service Hub ซ่ึงคาดว่ามูลค่า 

ตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยจะกลับมาขยายตัวได้อีกคร้ัง

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงแตะ                                                                                            

ระดับ 7.6 แสนล้านบาทในปี 2570 หรือเติบโตเฉล่ีย 13.2% ต่อปี

อย่างไรก็ดี การเร่งหาโอกาส การปรับตัวเพื่อรองรับและ

เร่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

หลังสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลายถือเป็นอีกหน่ึงโจทย์สำาคัญ

ของรัฐบาล ซ่ึง “อุตสาหกรรมการแพทย์” เป็นอีกหน่ึงจุดแข็ง

ของประเทศไทย และจะเป็นอีกหน่ึงฟันเฟืองอุตสาหกรรม

ใหม่ในการช่วยสร้างและต่อยอดการเติบโตในอนาคตให้กับ

เศรษฐกิจไทย.



แนวโน้มความถี่ของการเกิดภัยธรรมชาติและความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น 

ในฐานะที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้บริหารโครงการประกัน

ภัยพืชผลของภาครัฐ ทั้งโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่ได้ดำาเนินการ

มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่

เริ่มดำาเนินการในปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ทางสมาคมจึงเห็นถึง

ความสำาคัญและประโยชน์ในการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ

ประเมินความเสียหาย เช่น เทคโนโลยีจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูล

อุตุนิยมวิทยา หรือการเก็บข้อมูลรายแปลงด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์

เคลื่อนที่ (Mobile Technology) ซึ่งความร่วมมือกับไทยคมจะช่วย

พัฒนาระบบการประเมินผลความเสียหายให้มีความครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการประกันภัย

และภาคเกษตรกรรมของประเทศ

นางธิดา แก้วบุตตา ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท 

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ  SAWAD เปิดเผยว่า  

ศรีสวัสดิ์ได้เห็นโอกาสเติบโตในธุรกิจประกันภัย จึงได้เร่งพัฒนาและ

จัดโปรโมชั่น คาดเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าใหม่และปัจจุบัน และช่วยลด

ภาระการจ่ายประกันในครั้งเดียว หนุนให้ลูกค้ามีเงินเหลือหมุนเวียน 

ล่าสุดได้ออกแคมเปญ ศรีสวัสดิ์ ต่อโปรสุดปัง ให้ผ่อนประกันภัย

รถยนต์ 0% นานสูงสุด 12 งวด ออกกรมธรรม์ภายในวันที่สมัครทำา

ประกันและรับความคุ้มครองทันที ช่วยลดความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุ 

และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น  พร้อมตั้งเป้ามีพันธมิตรประกัน

ภัยชั้นนำารวมกว่า 15 บริษัทภายในปี 2565.  
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ารแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาได้ดับฝันธุรกิจ

ประกัน ที่แห่กันมาขายผลิตภัณฑ์เจอ จ่าย จบ เพราะตลอด

ทั้งปีนั้นการระบาดของโควิด-19 ยังคงมียอดเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปี 2564 โควิดเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้ง มีคน

สนใจซื้อประกันภัยโควิดจำานวนมาก ไตรมาส 1 ประมาณ 1.8 ล้าน

กรมธรรม์ และไตรมาส 2 ประมาณ 13 ล้านกรมธรรม์ รวม 14.8 

ล้านกรมธรรม์ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ทุกบริษัทประกันภัย 

“หยุดขาย” ประกัน

โควิดแบบเจอ จ่าย 

จบ ในเดือนมิถุนายน 

2564

และเมื่อถึง

ไตรมาส 3 ปี 2564 

ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ

โควิดหลักหมื่นรายต่อ

วัน ทำาให้ยอดเคลม

ประกันโควิดแบบเจอ 

จ่าย จบ สูงขึ้นตามไป

ด้วย สมาคมประกัน

วินาศภัยไทยคาดตัวเลขเคลมประกันถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 

จะสูงถึง 40,000 ล้านบาท และมาปี 2565 ก็ยังต้องเจอศึกหนัก         

“โอมิครอน” ระบาดอีก ประเมินว่าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะมีผู้ติด

เชื้อใหม่หลัก “หมื่นราย” ต่อวัน

แห่ขอคืนเบี้ยเจอจ่ายจบทะลัก

อย่างไรก็ตาม จากยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงต่อวัน 

ส่งผลให้ทุกบริษัทประกันภัย “หยุดขาย” ประกันโควิด แบบเจอ จ่าย 

จบ ในเดือนมิถุนายน 2564 เพราะไม่สามารถแบกรับภาระไว้ได้ ส่ง

ผลให้สินมั่นคงประกันภัยแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ โควิด และตามมา

ด้วย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย ที่เลิกกิจการ 

พร้อมทั้งคืนเบี้ยเต็มจำานวนให้กับลูกค้า ล่าสุดทั้ง 2 บริษัทได้แจ้งผล

การลงทะเบียนรับเบี้ยโควิด-19 คืนเต็มจำานวน พบมีผู้สนใจเข้ามา

ทำารายการกว่า 889,000 ราย และลงทะเบียนสำาเร็จ 387,000 ราย 

มั่นใจเริ่มโอนเบี้ยประกันภัยโควิด-19 คืนเต็มจำานวนให้ลูกค้าที่ลง

ทะเบียนได้ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์นี้

โดยภาพรวมของการลงทะเบียนรับคืนเบี้ยประกันภัยโควิด

เต็มจำานวน ตั้งแต่ 1–7 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่าผู้เอาประกันภัยของ

ทั้ง 2 บริษัท ให้ความสนใจกดทำารายการผ่านระบบลงทะเบียนเข้า

มามาก รวมถึงมีการติดต่อสอบถามขั้นตอนและการเตรียมเอกสาร

ลงทะเบียนผ่านช่องหลักของบริษัท อาทิ ศูนย์ดูแลลูกค้าโทร 1726 

กว่า 10,000 สาย เฟซบุ๊กอาคเนย์ Southeast กว่า 3,000 ข้อความ 

Line@Southeast.

th ประมาณ 21,000 

ข้อความ รวมถึงการ

สื่อสารผ่านตัวแทน

และสาขาอาคเนย์ทั้ง 

75 สาขาทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม 

ตลอดระยะเวลาที่

เปิดรับลงทะเบียน 

บริษัทได้จัดเตรียม

เจ้าหน้าที่อาคเนย์

ประกันภัยใน 75 

สาขาทั่วประเทศ 

เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาการเตรียมเอกสาร และช่วยลูกค้าลง

ทะเบียนออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำาคำาถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยขึ้น

บนสื่อหลักของอาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ตลอดจนเร่ง

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

สื่อออนไลน์ชั้นนำา รวมถึงโบรกเกอร์ และตัวแทนทั่วประเทศ

สำาหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกันภัยโควิด-19 

กรมธรรม์ของท่านจะยังคงมีผลบังคับ ตราบเท่าที่บริษัทยังคงประกอบ

ธุรกิจประกันภัยอยู่

ชูบริการดิจิทัลเสริมแกร่ง  

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล 

ประเทศไทย กล่าวว่า ได้พัฒนาและเปิดตัวบริการ

ใหม่ ‘e-Policy’ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการ

เข้าถึงกรมธรรม์ของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน 

PRUConnect และยังเพิ่มความปลอดภัยในการ

เข้าถึงข้อมูลด้วยระบบรหัสผ่านที่ได้รับการปกป้อง

อย่างแน่นหนา รวมถึงยังลดเวลาในการดำาเนิน

การ จากปกติที่ต้องใช้เวลาหลายวัน ให้เหลือ

เพียงภายใน 15 นาที หลังจากยื่นแบบการสมัคร

กรมธรรม์ โดยไม่ต้องรอการ

ยืนยันกลับเพื่อนับระยะเวลา 

Free-look นอกจากนี้ ไม่เพียง

แต่กรมธรรม์ที่ถูกสมัครใหม่

เท่านั้น แต่บริษัทยังวางแผน

ที่จะแปลงทุกกรมธรรม์ที่

ลูกค้าสมัครก่อนหน้านี้เข้า

แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราทุก

คนจะได้รับความสะดวกสบาย

เหล่านี้ เพียงคลิกเดียวผ่าน 

PRUConnect

นางนุสรา (อัสสกุล) 

บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  

กล่าวว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทรได้ส่งนวัตกรรมการบริการใหม่

ล่าสุด! OCEAN LIFE EASY CLAIM บริการเคลมสินไหมออนไลน์

ผ่าน LINE : @Oceanlife เชื่อมต่อ OCEAN CONNECT ที่ช่วยให้

เรื่องเคลมเป็นเรื่องง่าย และยังช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยจากการเดิน

ทาง ลดเสี่ยงเลี่ยงการติดเชื้อ COVID–19  พร้อมตอกย้ำาความเชื่อ

มั่นด้วยมาตรฐานการบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองระบบสารสนเทศ จากสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่

สำาคัญได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน จากการลดการใช้

กระดาษอีกด้วย

เช่นเดียวกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกความ

เข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ในการนำา

เทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล ตั้งเป้าใช้

ข้อมูลจากระบบดาวเทียมสำารวจในการพัฒนาโครงการประกันภัยพืช

ผล ร่วมยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนภาค

เกษตรกรรมของประเทศไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าว

ว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยต้องประสบปัญหา

ต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ ศัตรูพืช

และโรคระบาด ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำาให้

ก

พื่อสุขภาพที่ดีควรออกกำาลัง

กายประจำาทุกสัปดาห์ จาก

ข้อมูลของสมาคมโรคหัวใจ

ในอเมริกาอย่าง AHA ระบุว่า ควร

ออกกำาลังกายหนักปานกลาง 150 

นาทีต่อสัปดาห์ หรือออกกำาลังกายหนัก 75 นาที บวกกับ

การออกกำาลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ สำาหรับตัวอย่างบางส่วนของการออกกำาลังกาย

ที่มีความเข้มข้นปานกลาง ได้แก่ การเดินเร็ว เต้นรำา หรือ

 & G (จีแอนด์จี)                 

แบรนด์เสื้อผ้าชั้น

ใน เครือโอซีซีกรุ๊ป 

แนะนำาหน้ากาก

อนามัยชนิดผ้า ผลิต

จากผ้า COTTON แท้ 

100% มีช่องใส่ตัว

กรองเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการป้องกันไวรัส 

และละอองฝอยจาก

การไอจาม สวมใส่

สบาย สามารถซักได้

มากกว่า 100 ครั้ง 

ราคาลดพิเศษ 35 บาท      

(จากปกติ 40 บาท) และเมื่อ

ซื้อ 3 ชิ้น ลดเหลือ 100 บาท

เท่านั้น ดูข้อมูลและสั่งซื้อ

าย้อนกลับไปนั้น 14 กุมภาพันธ์ นอกจากเป็นวันแห่ง

ความรัก ที่หนุ่มสาวแสดงความรักต่อกันแล้ว แต่ก็ปฏิเสธ

ไม่ได้ว่าในวันดังกล่าว หลายคนมองว่าเป็นวันเสียความ

บริสุทธิ์แห่งชาติก็ว่าได้ และนั่นนำามาซึ่งปัญหาเรื่องท้องไม่

พร้อมและทำาแท้งในที่สุด เพื่อให้การบอกรักในวันแห่งความรักเป็น

ไปอย่างมีความสุขสดชื่นและสร้างสรรค์ อีกทั้งได้ช่วยเหลือสังคม ใน

มุมที่เด็กและเยาวชนยุค 5G สามารถทำาได้แบบไม่ตกเทรนด์นั้น มี

มุมมองจากผู้ที่อยู่ในแวดวงเด็กและเยาวชนมาแนะนำากิจกรรมที่

สร้างสรรค์ในวันแห่งความรักไว้เป็นไกด์ไลน์ที่น่าสนใจ 

“ครูเฟิร์น-กัญญณัฎฐ์ สิริธารเบญจกุล” ประธานมูลนิธิปั้นเด็กดี 

ให้ข้อมูลว่า “มีเด็กเกิดใหม่ในวันวาเลนไทน์เป็นจำานวนมาก และเมื่อ

ท้องไม่พร้อม เด็กวัยรุ่นก็มักจะเลือกวิธีทำาแท้ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

ที่เกิดขึ้น ในมุมมองของมูลนิธิปั้นเด็กดีนั้น เด็กวัยรุ่นกำาลังเข้าใจแบบ

ผิดๆ ค่ะ โดยเฉพาะในประเด็นที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กันในวันแห่ง

ความรักนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง แต่เราก็ปฏิเสธเรื่องไปไม่ได้ เพราะ

มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ ดังนั้น เพื่อลดปัญหาท้องไม่

พร้อมและทำาแท้งนั้น ทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการพกถุงยางอนามัย ถ้า

คิดว่าจำาเป็นจริงๆ ที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กันในวันแห่งความรัก 

“แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของวัน

วาเลนไทน์นั้น คือการแสดงความรักที่มีต่อทุกคน ไม่ใช่เฉพาะแค่คน

ถ้

เป็นแฟนกัน ที่ไม่ใช่แค่คนรักเท่านั้น แต่เด็กๆ ยังสามารถแสดง

ความรักต่อพ่อแม่ ครอบครัว พี่น้อง ดังนั้น การเปลี่ยนให้วันแห่ง

ความรักเป็นวันวาเลนไทน์สำาหรับครอบครัว ก็เป็นอีกมุมมองที่น่า

สนใจ โดยการสร้างความสุขร่วมกันในครอบครัว เช่น ชวนกันจัดงาน

เลี้ยงในครอบครัว โดยชวนแฟนหรือเพื่อนสนิทของลูกทั้งลูกสาวและ

ลูกชาย มารับประทานอาหารที่บ้านด้วยกัน ก็จะเป็นการช่วยดูความ

ประพฤติหรือช่วยให้เด็กๆ มีเพื่อนชายเพื่อนสาวอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ 

ไม่ออกนอกลู่นอกทาง โดยที่เด็กก็ได้ทำากิจกรรมกับครอบครัวด้วย การ

ชวนเด็กๆ ไปทำาบุญให้กับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ก็เป็นกิจกรรมการ

แสดงความรักที่ดี หรือในส่วนของเด็กวัยรุ่นนั้น ก็สามารถทำาคลิป

วิดีโอบอกรักโพสต์ในโลกโซเชียล เกี่ยวกับกิจกรรมที่เคยทำาความดี

ร่วมกัน เช่น เคยไปปลูกป่า 

หรือออกค่ายอาสาช่วยชุมชน 

หรือแจกสิ่งของคนยากไร้ด้วย

กัน เพื่อแสดงความรักที่ดีต่อ

กันในยุคออนไลน์ค่ะ”

ด้าน “ดร.อ.สุปราณี 

ไกรวัตนุสสรณ์” ข้าราชการ

บำานาญ และอดีตผู้อำานวย

การโรงเรียนสตรีวิทยา ให้

ข้อมูลว่า “วันวาเลนไทน์ที่จะ

มาถึงนี้ เน้นให้เด็กวัยรุ่นบอก

รักกันและกัน ที่ปราศจากเรื่องของการเสียตัว หรือไม่ใช่การมีเพศ

สัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวันดังกล่าว แต่การแสดงความรักที่บริสุทธิ์

ใจต่อกันเป็นสิ่งที่ดี เช่น การเขียนการ์ดอวยพรส่งให้กันผ่านทาง

ไลน์ หรือโพสต์กิจกรรมดีๆ ที่เคยทำาร่วมกันในเฟซบุ๊ก เป็นต้น เพราะ

กิจกรรมเหล่านี้ จะทำาให้เด็กๆ นึกถึงกันในเรื่องดีๆ ที่เคยทำาร่วมกัน

เวลาที่มีความรักต่อกัน นอกจากความรักระหว่างหญิงชายแล้ว การ

แสดงความรักที่มีต่อครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ดี เช่น การบอกรักคุณ

พ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่เลี้ยงเรามา และในส่วนของภาคสังคม

นั้น การแสดงความรักในวันวาเลนไทน์ ด้วยการรักสังคม และช่วย

G

• วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ สุเมธ-รจนา 

ต่อสหะกุล เจ้าของร้านในเครือพระรามเก้าไก่ย่าง จะ

นำาพรรคพวกกลุ่มโตจากกรุงเทพฯ ไปเป็นประธาน

หล่อพระประธานในโบสถ์ที่วัดพระธาตุสว่างอารมณ์ 

(วัดบ้านงอย) อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เสร็จแล้ว

ก็จะตระเวนทำาบุญตามวัดต่างๆ เป็นเวลา 1 อาทิตย์             

กุศลผลบุญคงจะทำาให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

ตลอดไป..•

• หลังจากจบปริญญาโทจากคณะ

เศรษฐศาสตร์อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้

เข้าทำางานเป็นสาวออฟฟิศ แต่ไม่สนุก ไม่ถูกกับนิสัย 

ไข่มุก-รัดเกล้า กิ่มมณี ออกมาเปิดร้านอาหารในที่ดิน

ของตัวเอง ชื่อ นารา..กินเส้น ใกล้สถานี BTS วง

เวียนใหญ่ กิจการเจริญก้าวหน้า จนต้องเปิดสาขาที่

สอง ที่ศูนย์อาหารโรงพยาบาล Med Park อีกแห่ง 

ผ่านไปแวะชิมได้..•

• ก่อนจบปีที่ 4 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทวิวุฒ พุฒตาล บินไปเรียนระยะ

สั้นหลักสูตร 5 เดือน ที่ Law School ใน Leiden 

University มหาวิทยาลัยดังของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ทิ้งให้คุณแม่ กานดา พุฒตาล อยู่เฝ้าคอนโดฯ ตาม

ลำาพัง..•

• เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุ 

ช่วงนี้ รศ.ดร.อัมพร สุขเกษม วัย 78 ปี หมอดูชื่อ

ดัง เจ้าของนามปากกา อุตตราษาฒ ในนิตยสารคู่

สร้างคู่สม นอนพักรักษาตัวจากการติดเชื้อในกระแส

โลหิตและน้ำาท่วมปอด อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยะ

มหาราชการุณย์ โดยมีศรีภรรยา อ.อุไร สุขเกษม ใน

วัยเดียวกันดูแลอย่างใกล้ชิด..•

• หลังจากเกษียณอายุจากตำาแหน่งผู้อำานวย

การฝ่ายกฎหมาย การท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้ว 

รังสรรค์ จันทร์ผ่อง ก็อพยพไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัด

แพร่ ทำาสวน ปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะ มะม่วงเบา 

ออกลูกดกเต็มต้น มีผู้สนใจมาติดต่อกิ่งพันธุ์หลาย

ราย จึงตัดสินใจว่าจะต้องชำาขายเป็นเรื่องเป็นราวเสีย

เลย..•

• ข่าวเศร้า บุญเนตร ตันตกิตติ์ ถึงแก่กรรม 

เจ้าภาพกำาหนดพิธีบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ 

ศาลา 1 ศาลาเตชะอิทธิพร วัดเทพศิรินทราวาส ถึง

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. ส่วนวันเสาร์

ที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 

และสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น..•

   แมวลายเสือ

สิ้นค้าได้ที่ www.facebook.

com/gunzethailand หรือ 

LAZADA และ SHOPEE : 

GUNZE THAILAND.

เ

ครบรอบ 75 ปี • นางสุวพร 

ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

นำาคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธี

ทำาบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 75 ปีแห่งการดำาเนิน

ธุรกิจในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญ

รุ่งเรือง และเป็นขวัญกำาลังใจใน

การปฏิบัติงาน ให้ทุกคนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง และมีพลังใน

การดูแลช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น 

พร้อมมุ่งสร้างการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทยตลอด

ไป ณ สำานักงานใหญ่ อาคาร            

อาร์ เอส ทาวเวอร์                                           

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. 

ทำาสวน การ

ออกกำาลังกายที่

กระฉับกระเฉง

คือวิ่ง เดินป่า 

หรือว่ายน้ำา ถ้า

คุณคิดว่าคุณ

ทำา 150 นาที

ไม่ได้ แนะนำา

ให้เคลื่อนไหว

ร่างกายแบบต่อเนื่อง หรือเลือกการออกกำาลังกายใดๆ ก็ตาม ที่ส่งผลดีต่อ

หัวใจมากกว่าไม่ออกกำาลังกาย.

เหลือสังคม ซึ่งแทนที่เด็กๆ จะซื้อดอกกุหลาบ ราคาดอก

ละ 100 หรือ 150 บาท เพื่อมอบให้แก่กัน แนะนำาว่า

ให้นำาเงินจำานวนดังกล่าวไปบริจาคให้กับเด็กๆ ที่ยากไร้ 

หรือเด็กกำาพร้าในสถานสงเคราะห์ต่างๆ บริจาคเงินตาม

ศรัทธาก็ได้เช่นกัน ขณะที่การแสดงความรักที่มีต่อสังคม

นั้น คือการเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การแสดงความ

จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ก็ถือเป็นแสดงความรักในวัน

ที่ 14 กุมภาพันธ์ได้ทางหนึ่งค่ะ”

ปิดท้ายกันที่ “ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์” คน

รุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตด้วยแนวคิดบวก “Lucky Me” บอกว่า “ในวันวาเลนไทน์เรา

สามารถแสดงความรัก ด้วยการเลือกทำากิจกรรมที่ชื่นชอบ เช่นอย่างตัวธัญ

เองที่ชื่นชอบเรื่องกีฬา เช่น กิจกรรมเดินป่า และว่ายน้ำา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

เราสามารถทำาคนเดียวได้ หรือบางคนที่ชอบเล่นกีฬาแบบเป็นทีมหรือมีเพื่อน

ฝูง ก็สามารถชวนกันไปวิ่งออกกำาลังกายด้วยกันในวันแห่งความรัก หรือ

แม้แต่การที่น้องๆ วัยรุ่นชวนกันไปทำาบุญในวันวาเลนไทน์ ก็เป็นกิจกรรมที่

น่ารักตามแบบวิถีของชาวพุทธค่ะ เพราะปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าเด็กๆ เข้าวัด

น้อยลง ดังนั้น เมื่อวันแห่งความรักมาถึง ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดง

ความรักอย่างสร้างสรรค์ในวันนี้ค่ะ”.

บทเรียน‘เจอจ่ายจบ’ขาดทุนยับ

อาคเนย์-ไทยประกันภัยเผยขอคืนเบี้ยทะลุ8แสนราย

ออกกำ�ลังก�ย..เพื่อดูแลหัวใจ

อินเลิฟอย่างสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

แสดงความรักต่อสังคมและครอบครัว



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ขณะทรงดำารงสิริราชสมบัติเป็นระยะ
เวลา ๙ ปี ทรงประกอบ

พระราชกรณียกิจนานัปการ 
อันเป็นคุณประโยชน์แก่บ้าน

เมือง ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ทรงศึกษาหลักการ
ปกครองแผ่นดินของนานาประเทศ 
ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
ทรงพระปรีชาสามารถและพระ

วิสัยทัศน์กว้างไกล พระองค์ทรง
ตระหนักว่าการปกครองบ้านเมือง
ควรปรับให้เหมาะกับกาลสมัย

ทรงตระหนักถึงการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยว่าเหมาะกับ

อุปนิสัยคนไทย เพราะคนไทยรักใน
อิสรภาพ ไม่ชอบการกดขี่บังคับ จึง
ได้ทรงวางรากฐานการปกครองแบบ

ใหม่นี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

โปรดให้ตั้งอภิรัฐมนตรีสภา
และองคมนตรีสภา ให้มีส่วน
ร่วมในการถวายคำาปรึกษา
ข้อราชการสำาคัญต่างๆ ทั้ง
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

การวางรูปแบบการปกครองดังกล่าวถือเป็นการ
ทดลองเรียนรู้การประชุมออกกฎหมายแบบ

รัฐสภา ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

มีพระราชดำาริที่จะพระราชทานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อเป็น

ของขวัญให้แก่ราษฎร

ทรงตั้งที่ปรึกษาสำาหรับการนี้ เช่น นายฟรานซิส บี แชร์ 
(ต่อมาคือ พระยากัลยาณไมตรี) นายเรย์มอลด์บี 

สตีเวนส์ และพระยาศรีวิสารวาจา เป็นต้น

มีพระราชดำาริให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น 
๒ ครั้ง หากแต่อภิรัฐมนตรีสภา และผู้
มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า
ราษฎรยังไม่มีความพร้อมสำาหรับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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9กีฬา

‘ต๋อง’ ยังเก๋ากด 147 เพิ่มสถิติตัวเองครั้งที่ 373

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวนักกีฬาสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่กำาลัง

เก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่อง เพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 

31 วันท่ี 12-23 พฤษภาคม 2565 ท่ีประเทศเวียดนาม ซ่ึงได้สลับ

สถานท่ีฝึกซ้อมท้ังโต๊ะ ทีบีซีสนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ ซอยรามคำาแหง 

89/1 และท่ีศูนย์ฝึกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ภายใน

สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ล่าสุด วัฒนา ภู่โอบอ้อม “ต๋อง 

ศิษย์ฉ่อย” นักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ วัย 52 ปี ได้ทำาการ

ฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย โดยมีคู่ซ้อม

คือ สมพล แซ่ตั้ง (เต่า มาสเตอร์) นักกีฬาแคร่อมบอลทีมชาติชุด

ซีเกมส์ เช่นเดียวกัน ซึ่ง “ต๋อง” สามารถทำาแม็กซิมั่มเบรก ด้วย

การตบ 15 แดง และ 15 ดำา รวมท้ังสีเหลืองถึงสีดำาจนหมดโต๊ะ

ภายในไม้เดียวรวม 147 แต้มได้สำาเร็จ ซ่ึงแต่ละลูกถือว่าเป็นการใช้

ความสามารถและประสบการณ์ล้วนๆ เป็นการเพ่ิมสถิติทำาแม็กซิม่ัม

เบรกคร้ังท่ี 373 มากกว่านักสนุกเกอร์ไทยทุกคน หลังการทำาแม็กซิ

ม่ัมเบรกได้สำาเร็จ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจ ซ่ึง 

147 แต้มเป็นความใฝ่ฝันของนักสนุกเกอร์ทุกคน และไม่ง่ายท่ีจะทำาได้ 

แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำาหรับคนท่ีมุ่งม่ัน ทุกคนสามารถทำาได้ จึงอยากให้

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยมองเห็นความสำาคัญกับผลงาน

ของนักกีฬา ถึงแม้ว่าการทำาแม็กซิม่ัมเบรกจะเป็นการซ้อมก็ตาม แต่คือ

ขวัญและกำาลังใจของนักกีฬา หากมีการต้ังรางวัลให้คนท่ีสามารถทำาได้ 

‘ยุทธนา’ เยี่ยมควงเต็ง 1-5 เข้า 16 คนไทยแลนด์

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด์ แชม

เปียนชิพ” ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 

พร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย จัดภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565 ประเภทชายเดี่ยว “สอง” 

ยุทธนา เจริญผล นักเทนนิสหนุ่มอ่างทอง ทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพ 

2021 ที่ในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ 6 ของรายการ ผ่าน

เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายได้ตามคาด โดยยุทธนาลงแข่งขันรอบ 3 (32 

คน) และสามารถเล่นได้อย่างเฉียบขาด หวดเอาชนะ เฮนดริก โกรฮ์

บรึกเกอร์ ลูกครึ่งไทย-เยอรมนี จาก กทม. ได้ 2-0 เซต 6-2, 6-3 

ยุทธนาผ่านเข้ารอบ 4 หรือรอบ 16 คนสุดท้าย ไปพบกับ ปราบ 

วิรุฬห์เศรษฐวิทย์ จาก กทม. ที่ชนะ ฉัตริน วารีศรี มือวางอันดับ 12 

จากนนทบุรี 2-0 เซต 7-6 (8) และ 6-3 ด้านนักเทนนิสมือวางอันดับ 

1-5 ของรายการก็สามารถผ่านเข้ารอบได้เช่นกัน โดย กษิดิศ สำาเร็จ 

(มือวาง 1-กทม) ชนะ ริคคาร์ โด อลิคานดริ (ชลบุรี) 6-0, 6-0 ชญา

นนท์ แก้วสุทอ (มือวาง 2-สระบุรี) ชนะ ณัฐพล วราสินธุ์ (ชลบุรี) 

6-1, 6-1 ฐานทัพ สุขสำาราญ (มือวาง 3-ลพบุรี) ชนะ เดเมียน คาร์ด 

ด๊อก (ชลบุรี) 6-4, 6-1 ธนเพชร ฉันทะ (มือวาง 4-ประจวบคีรีขันธ์) 

ชนะ ศุภศิษฏ์ อภิธนวิทย์ (นนทบุรี) 6-1, 7-5 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ 

(มือวาง 5-กทม) ชนะ สิรวิชญ์ สุดเนตร (อำานาจเจริญ) 6-0, 6-0

‘ยอดวิทยา-เพชร’ บู๊มวยรอบไทวัสดุทางช่อง 8  

กรุงเทพฯ • เส้นทางแห่งการหาแชมป์กำาลังสุดเข้มข้น ในศึกมวย

รอบไทวัสดุ “4Man Tournament Series” ร่วมพิสูจน์ว่าใครคือยอด

มวยตัวจริง ในช่อง 8 มวยไทยซูเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ.

2565 กับซีรีส์ 2 พิกัด 60 กก. พบ 4 ขุนพลระดับแนวหน้า ประกอบ

ด้วย “ยอดวิทยา สันติมวยไทย” มวยจอมลุย คนเหล็กหมัดโหด ที่

ฟอร์มหลังเจอใครมีนับมีน็อกตลอด, “เพชร เพชรบัญชา” มวยแข้ง

โหด ซ้ายสุดคมจาก สุพรรณบุรี รายนี้ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของ

ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดที่ผ่านนักชกระดับแนวหน้ามาแล้ว

มากมาย, “แอนเจลอส เกียคูมิส” นักรบสปาร์ตัน มวยหมัดสั่งจาก

กรีซ ที่ผลงานระยะหลังสะกดคำาว่าแพ้ไม่เป็น และ “ยัวเนส ซัลมี” 

จิ้งจอกทะเลทราย ดาวรุ่งแข้งเดือดจากแอลจีเรีย ที่ซุ่มซ้อมมาเต็ม

พิกัด เพื่อตำาแหน่งแชมป์เท่านั้น ใครจะเป็นฝ่ายผ่านด่านอันตราย

เพื่อไปให้ถึงแชมป์ พร้อมชมมวยเดือดๆ อีกเพียบ ทั้ง “เพชรน้ำางาม 

ฟิล์มกรองแสงเอ็กตร้าโคล” มวยจอมลีลาดีกรีแชมป์, “แชมป์ ฟิล์ม

กรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคล” ขุนเข่ากะเปอร์ มวยขาลุยจากระนอง และ

คู่มวยหญิงสุดระทึก สาวศอกคม “ขวัญใจ ส.ตะวันรุ่ง” พบ สาวหมี

ขาวสายโหด “คริสตินา ทชินกาเอวา” จากรัสเซีย แฟนมวยต้อง

พิสูจน์ด้วยตาของคุณเอง การันตีความดุเดือด ยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์

ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 1 ทุ่มตรง ทางช่อง 8 เป็นต้นไป ยิง

สดจากสนามมวยภูเก็ต สเตเดียม กับมวยมันส์อันดับ 1 ทางช่อง 8 

King of Fighting Sports. 

ลอนดอน • แมนเชสเตอร์ ยูไน 

เต็ด กระเด็นหลุดจากท็อปโฟว์

หลังทำาได้เพียงบุกไปเสมอเบิร์น

ลีย์ 1-1 ขณะที่นิวคาสเซิล ยูไน 

เต็ด เพิ่มโอกาสอยู่รอดด้วยการ

เปิดบ้านอัดเอฟเวอร์ตัน 3-1 ใน

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่ 9 

ก.พ.ที่ผ่านมา

ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ของราล์ฟ รังนิก หล่น

มาอยู่อันดับ 5 ของตารางพรีเมียร์

ลีกจากประตูตีเสมอของ เจย์ โร

ดิเกวซ ในนาทีท่ี 47 หลังจากท่ี 

พอล ป๊อกบา ซัดให้แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ออกนำาที่เทิร์ฟมัวร์ตั้งแต่

นาทีที่ 18 

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ขยับข้ึน

ไปอยู่อันดับ 4 บนตารางลีกสูงสุด

ของอังกฤษ โดยมีคะแนนมากกว่า 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 คะแนน 

หลังขุนค้อนแห่งลอนดอนเปิดลอน  

ดอน สเตเดียม เอาชนะวัตฟอร์ด                                                

ทีมอันดับ 2 จากท้ายตารางไป 1-0

เกมที่เทิร์ฟมัวร์ คริสเตีย

โน โรนัลโด ต้องนั่งอยู่บนม้านั่ง

สำารอง 68 นาที แต่เปลี่ยนลงไม่

สามารถช่วยอะไรได้ โดยยูไนเต็ด

ได้เปรียบเป็นอย่างมากในช่วงคร่ึง

แรก หลังได้ประตูนำาต้ังแต่นาทีท่ี 

18 จากป๊อกบา จากน้ันมีโอกาส

ยิงอีกมากมาย แต่ไม่สามารถทำา

อะไรได้

เกมนอกบ้านยังคงเป็นปัญ 

14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นอกจากวาเลนไทน์ของบรรดา

หนุ่มๆ สาวๆ แล้ว สำาหรับแฟนอเมริกันเกมส์ก็ต้องถือเป็นวัน

สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันกับเกม ซูเปอร์ โบว์ล ครั้งที่ 56 

ระหว่าง ลอสแองเจลิส แรมส์ พบ ซินซินนาติ เบงกอลลส์ ที่ 

สนามโซไฟ สเตเดียม สนามกีฬารุ่นใหม่ มูลค่าเกือบ 6 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ ที่ลอสแองเจลิส ที่เพิ่งเปิดใช้งานในฤดูกาลนี้ เป็น

ซีซั่นที่ 2 ถือเป็นการจัดแข่งขันซูเปอร์ โบว์ล ที่ลอสแองเจลิส เป็น

ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1993 หรือเกือบ 30 ปีมาแล้ว งานนี้มีถ่ายทอด

สดทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต เอชดี 1  (666) และเอ็นเอฟ

แอล เน็ตเวิร์ก (672) ต้ังแต่เวลา 05.30-11.00 น. ส่วนฟรีทีวียังไม่

เห็นมีช่องไหนถ่าย..••..มาร์ก มาร์เกซ ยอดนักบิด

แชมป์โลก 8 สมัย จาก เรปโซล ฮอนด้า อัพเดต

หลังเสร็จสิ้นภารกิจพรี-ซีซั่นเทสต์ ที่เซปังฯ เผย

ได้ข้อมูลเชิงบวกมากขึ้น หลังทดลองเปลี่ยนแปลง

บางอย่างที่ด้านหน้าตัวรถ เชื่อการพัฒนารถแข่ง 

Honda RC213V แบบจัดเต็มครั้งนี้ จะช่วยยก

ระดับศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแน่นอน โดย

ยอดนักบิดเจ้าของหมายเลข 93 กล่าวว่า “ผมมี

ความสุขกับสองวันในรอบการทดสอบที่สนามเซ

ปังฯ แต่ก็รู้สึกเหนื่อยล้าพอสมควร เพราะต้องใช้

ร่างกายอย่างหนัก แต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ 

เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันที่กำาลังเกิดขึ้น

ในฤดูกาลนี้”..••..“โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธน

กิจ สวิงสาวไทย มือ 13 ของโลก เซ็นสัญญาเป็น

แบรนด์แอมบาสเดอร์ ใส่รองเท้าอาดิดาสลงแข่งใน

แอลพีจีเอทัวร์ตลอดทั้งซีซั่น สำาหรับโปรเหมียว นับ

เป็นนักกีฬาอีกคนที่ทางกลุ่ม บริษัท บุญรอดบริว                                                    

เวอรี่ ดูแลสนับสนุนกันมาตั้งแต่เด็ก และวันนี้ ไป

ได้สวยกับสปอนเซอร์ที่ให้ความสนใจ มีส่วนร่วม

หาสำาหรับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

หลังจากเม่ือวันศุกร์ท่ีผ่านมาเพ่ิง

โดนมิดเดิลสโบรช์เข่ียตกรอบเอฟ

เอคัพ จากการดวลลูกโทษท่ีจุดโทษ 

และบทเรียนจากแมตช์ดังกล่าว

ไม่ได้ถูกนำามาใช้ เนื่องจากปีศาจ

แดงไม่สามารถฉกฉวยโอกาสจาก

จังหวะท่ีมากมายได้ แถมมาเสีย

ประตูจากความผิดพลาดของเกมรับ

“เป็นอีกครั้งที่พวกเราเล่น

กันได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่ง

แรก พวกเราสามารถควบคุม

สถานการณ์และเป็นต่อพวกเขา

อย่างเห็นได้ชัด พวกเราทำาประตู

ไป 3 ประตู แต่ไม่เป็นประตู” รัง

นิก ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด กล่าว

“ในช่วงคร่ึงหลังพวกเรา

เล่นเกมบุกได้ไม่ดุดันเพียงพอ 

เป็นค่ำาคืนท่ีน่าผิดหวังสำาหรับพวก

เราทุกคน เนื่องจากพวกเราควร

จะคว้าชัยชนะในแมตช์น้ีมาครอง

ได้แบบไม่ยากเย็น”

เบิร์นลีย์ท่ีเสมอเป็นแมตช์ท่ี 

11 จากท่ีลงเล่นไป 20 แมตช์ใน

ฤดูกาลน้ี ซ่ึงผลเสมอกับ แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด ไม่เพียงพอท่ีจะฉุด

พวกเขาข้ึนมาจากท้ายตารางได้

เกมท่ีเซนต์เจมส์ปาร์ก เจ้า

บ้านนิวคาสเซิลตกเป็นรอง ก่อน

จากการทำาเข้าประตูตัวเองของ 

จามาล ลาสเซลส์ แต่สาลิกาดง

ก็ตอบโต้อย่างสมบูรณ์แบบ หลัง

จากน้ันเพียงนาทีเดียวจากการทำา

เข้าประตูตัวเองของ เมสัน โฮล

เกต ก่อนที่ ไรอัน เฟรเซอร์ จะ

ซัดให้ทีมออกนำาในครึ่งหลังและ

ปิดท้ายด้วยฟรีคิกของ คีแรน 

ทริปเปียร์ 

หลังจบอยู่ 3 อันดับท้ายตา                                                          

รางที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกไปเล่น

ในแชมเปียนชิพมาเกือบตลอด

ซีซั่น จากชัยชนะ 2 แมตช์ติด

และไม่แพ้ใคร 4 เกมรวด ทำาให้

นิวคาสเซิลขยับหนีโซนตกชั้นมา

ได้ 1 อันดับ และมีคะแนนดีกว่า

โซนตกชั้น 2 แต้ม

เอ็ดดี ฮาว กุนซือนิวคาส

เซิล กล่าวว่า “เป็นผลการแข่งขัน

ท่ีใหญ่มาก ตอนน้ีพวกเราอยู่ใน

ตำาแหน่งท่ีดีข้ึน ผมหวังว่าชัยชนะ

ท่ีเกิดข้ึนจะช่วยให้ระดับความ

ม่ันใจของผู้เล่นสูงข้ึนเรื่อยๆ เรา

ยังคงอยู่ในสงครามแห่งการเอา

ตัวรอดให้ได้ และนั่นคือสิ่งที่เรา

ทั้งทีมต้องร่วมมือกันทำางานหนัก

ต่อไป”.

ผลักดันมากขึ้นจนฝีมือดีวันดีคืน..••..กิจกรรมดีๆ ของ สนาม

กอล์ฟเขาใหญ่ คันทรี่ คลับ เชิญสมัครร่วมแข่งขัน เขาใหญ่ แชม

เปียนชิพ แชริตี กอล์ฟ 2022 นำารายได้สมทบทุนพัฒนาการ

เรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลองเสือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง 

นครราชสีมา ศุกร์ที่ 4 มีนาคม ช็อตกันสตาร์ท 11.00 น. รับ

สมัคร 140 คน (ก๊วนไม่เกิน 6 ท่าน) ค่าสมัครรวมทุกอย่าง 

คนละ 2,950 บาท ลุ้นรางวัลคุ้มค่า สมัครและชำาระเงินภายใน

วันศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ ผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 065-

3-23987-4 สอบถาม 0-89225-6363 หรือ 0-8977-1952..••..

แก้ปัญหากันไม่ได้สักทีกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคางวด

แล้วงวดเล่า ถ้าเดินหาซื้อราคา 80 บาทตามราคาหน้าสลากไม่

ได้จริงๆ ก็ลองแวะไปที่เว็บไซต์ www.salak5phak.com เว็บขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาททุกใบของจริง ขายจริง และ

ที่สำาคัญมีหน้าร้าน ประสาน น้อมจันทึก แอดมินสลาก 5 ภาค   

การันต.ี.••

 พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ร่วมยินดี • นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต 6 พรรค

พลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการ

ฟอกเงินและยาเสพติด จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจ

ศิริวรรณ ประธานพัฒนาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เนื่อง

ในโอกาสที่ฟุตซอลทีมชาติไทยมีความก้าวหน้าและประสบความสำาเร็จอย่างต่อ

เนื่อง ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่นซีฟู้ด พระราม 3 เมื่อเร็วๆ นี้ 

หนองบัวลำาภู • “พญาไก่ชน” หนองบัวพิชญ 

เอฟซี ทีมน้องใหม่ศึกรี โว ไทยลีก 2021-22 

เตรียมพิจารณาขยายสัญญา “โค้ชวัง” ธวัชชัย 

ดำารงค์อ่องตระกูล กุนซือใหญ่และทีมงาน รวม

ถึงแข้งตัวเก่งหลายราย เพื่อตอบแทนที่พาทีม

รั้งอันดับเลขตัวเดียว และเลกสองยังสะกดคำา

ว่าแพ้ใครไม่เป็น พร้อมวางแผนยึดโครงสร้าง

ทีมลุยต่อฤดูกาลหน้า

“พญาไก่ชน” หนองบัวพิชญ เอฟซี น้อง

ใหม่ศึกรีโว ไทยลีก หลังจากทำาผลงานได้อย่าง

น่าประทับใจ โดยล่าสุดรั้งอันดับ 7 ของตาราง

ด้วยผลงานแข่ง 20 นัด ชนะ 8 เสมอ 6 แพ้ 6 

ได้ 25 เสีย 21 มีอยู่ 27 คะแนน 

นายธีรเวคิน สีหะวงค์ ผู้อำานวยการ

สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี เปิดเผยว่า ขณะ

นี้บอร์ดบริหารสโมสรกำาลังหารือเกี่ยวกับการ

ขยายสัญญา “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารงค์อ่อง

ตระกูล และทีมงานสตาฟฟ์โค้ช รวมถึงนักเตะ

รายอื่นๆ ที่โชว์ฟอร์มได้ดี เพื่อตอบแทนผลงาน

ที่สามารถรักษาอันดับเลขตัวเดียวได้ตั้งแต่เลก

แรก และยังไม่แพ้ใครในเลกสอง

“บอร์ดบริหารได้มีการประชุมพูดคุยกัน

เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องของสัญญา

และค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมงาน

และนักฟุตบอลด้วย เนื่องจากทำาผลงานได้อย่าง

น่าประทับใจเกินคาด ทั้งที่เป็นน้องใหม่ในลีก

สูงสุดเพียงปีแรกเท่านั้น”

“ทั้งนี้ สโมสรได้เริ่มเดินหน้าเจรจาสัญญา

ฉบับใหม่กับ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารงค์อ่องตระกูล 

กันเบื้องต้นแล้ว ซึ่งแม้การแข่งขันจะเหลืออีก

หลายนัด อีกทั้งยังมีภารกิจในบอลถ้วยซึ่งเรายัง                                                                

ได้ลุ้นทุกรายการ แต่เราต้องการวางแผนล่วง

หน้า เพื่อหวังตอบแทนให้สตาฟฟ์โค้ชและนัก 

กีฬามีกำาลังใจในการทุ่มเททำางานเพื่อ

ความสำาเร็จของสโมสรต่อไป” ธีรเว                                             

คิน สีหะวงค์ ผอ.สโมสรหนองบัวพิชญฯ 

กล่าว.

รังนิกผิดหวังผีได้แค่เจ๊าเบิร์นลีย์

กระบี่ • การแข่งขันฟุตบอลรีโว ลีกคัพ 2021-

22 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ทัพ “เดอะ แรบบิท” บี

จี ปทุม ยูไนเต็ด จากศึกไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก มี

โปรแกรมบุกเยือนทัพ “อินทรีอันดามัน” กระบี่ 

เอฟซี ทีมจากศึกไทยลีก 3 โซนภาคใต้ เมื่อวัน

ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สนามกีฬากลางจังหวัด

กระบี่  

โดยเกมนี้บีจีพียูมีการปรับทัพพอสมควร

ด้วยการส่ง กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก ลงเฝ้าเสา 

แนวรับมี ศราวุธ เกิดศรี จับคู่กับ จักพัน ไพร

สุวรรณ โดย สันติภาพ จันทร์หง่อม และ

อภิสิทธิ์ โสรฎา ลงเล่นฝั่งขวาและซ้าย แดน

กลางมี ณัฐพล วรสุทธิ์ ประสานงานร่วมกับ 

ฉัตรมงคล ทองคีรี และวรชิต กนิตศรี

บำาเพ็ญ ขณะที่แนวรุกมี ปฐมพล เจริญ

รัตนาภิรมย์, สุมัญญา ปุริสาย และเจนรบ 

สำาเภาดี ลงล่าตาข่าย

เริ่มเกมครึ่งแรกท่ามกลางสายฝนที่ตกลง

มาอย่างหนัก นาทีที่ 14 ทัพ “เดอะ แรบบิท” 

ได้ โอกาสลุ้นประตูก่อนจากจังหวะสวนกลับ สุ 

มัญญา ปุริสาย พาบอลขึ้นมาก่อนจ่ายให้ ปฐม

พล เจริญรัตนาภิรมย์ ในเขตโทษฝั่งขวา ก่อน

จ่ายกลับให้ วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ ล็อกหลบ

แนวรับเจ้าถิ่นก่อนยิงเต็มข้อ แต่ติดเซฟผู้รักษา

ประตูกระบี่อย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 19 เจ้าถิ่น กระบี่ เอฟซี ได้ลุ้น

ประตูบ้างจากจังหวะที่ โรมาริโอ เรจินัลโด จาก

ฝั่งซ้ายเปิดให้ อิทธิพล แก้วเขียว เติมขึ้นมา

โหม่ง แต่บอลไม่เข้ากรอบ นาทีที่ 23 ปฐมพล 

เจริญรัตนาภิรมย์ ได้ โอกาสยิงนอกเขตโทษ แต่

บอลเข้ามือผู้รักษาประตูเจ้าถิ่น

นาทีที่ 30 โอกาสยังเป็นของทัพ “เดอะ 

แรบบิท” เมื่อ สุมัญญา ปุริสาย ไหลให้ ปฐมพล 

เจริญรัตนาภิรมย์ ได้ยิงในเขตโทษ แต่ติดบล็อก

แนวรับเจ้าถิ่นอีกครั้ง จากนั้นในนาทีเดียวกัน 

วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ ได้ยิงในเขตโทษ แต่บอล

หลุดเสาออกไปนิดเดียว

จนในช่วงท้ายครึ่งแรก นาทีที่ 45 ทัพ 

“เดอะ แรบบิท” มาได้ประตูขึ้นนำาสำาเร็จจาก

จังหวะต่อบอลกันในเขตโทษ วรชิต กนิตศรี

บำาเพ็ญ ไหลให้ ณัฐพล วรสุทธิ์ ยิงเต็มข้อบอล

แฉลบแนวรับเจ้าถิ่นเข้าไปให้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

แบ่งแต้ม • พอล ป๊อกบา 

(ขวา) ผู้เล่นของแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด และจอช  

บราวน์ฮิลล์ ของเบิร์นลีย์ 

ในจังหวะช่วงชิงความได้

เปรียบระหว่างเกมพรีเมียร์

ลีก ที่เทิร์ฟมัวร์ ในเบิร์น

ลีย์ ซึ่งผลการแข่งขันจบลง

ด้วยการแบ่งแต้มจากผล

เสมอ 1-1

‘บีจี’ดุบุกถล่มกระบี่5-0เข้า8ทีม‘รี โวลีกคัพ’

ขึ้นนำา 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว

ครึ่งหลังบีจีเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันที นาที

ที่ 46 เกือบได้ประตูที่ 2 จากจังหวะเปิดจากฝั่ง

ขวาของ สุมัญญา ปุริสาย แนวรับเจ้าถิ่นสกัด

บอลผิดเหลี่ยมเกือบเข้าประตูตัวเอง แต่ผู้รักษา

ประตูกระบี่ยังปัดออกหลังไปได้

แต่ในนาทีที่ 51 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด มาได้

ประตูที่ 2 จากจังหวะที่ สันติภาพ จันทร์หง่อม 

เปิดกลับมาให้ ณัฐพล วรสุทธิ์ ยิงมุมแคบเข้าไป

ให้ทัพ “เดอะ แรบบิท” ขึ้นนำา 2-0 จากนั้นนาที

ที่ 53 บีจีเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกด้วยการส่ง พีร

พงศ์ พิชิตโชติรัตน์ ลงเล่นแทน ณัฐพล วรสุทธิ์ 

ที่ทำา 2 ประตูในเกมนี้

นาทีที่ 60 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปลี่ยนผู้

เล่นทีเดียว 3 คนด้วยการส่ง อันเดรส ตูเญซ, 

ธีรศิลป์ แดงดา และดิโอโก หลุยส์ ซานโต 

ลงเล่นแทน ศราวุธ เกิดศรี, วรชิต กนิตศรี

บำาเพ็ญ และเจนรบ สำาเภาดี นาทีที่ 66 

ทัพ “เดอะ แรบบิท” เกือบได้ประตูที่ 3 

ในจังหวะที่ ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ 

เปิดให้ ดิโอโก หลุยส์ ซานโต ขึ้นโหม่ง

เน้นๆ แต่บอลชนคานอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 69 บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด เกือบได้ประตูที่ 3 

อีกครั้งจากจังหวะเตะมุม 

สุมัญญา ปุริสาย เปิดมา

หน้าประตูบอลเลยมาถึง อันเดรส ตูเญซ ได้

ยิง แต่แนวรับเจ้าถิ่นยังสกัดจากหน้าประตูออก

มาได้ นาทีที่ 73 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปลี่ยนผู้

เล่นด้วยการส่ง เออร์เนสโต ภูมิภา ลงเล่นแทน 

อภิสิทธิ์ โสรฎา

นาทีที่ 80 บีจี ปทุมฯ มาได้ประตูที่ 3 จาก

จังหวะแรกที่ สันติภาพ จันทร์หง่อม ยิงเต็มข้อ 

นอกเขตโทษผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นปัดบอลมาเข้า

ทาง ดิโอโก หลุยส์ ซานโต ตามซ้ำาเข้าไปให้ บีจี

พียู หนีเป็น 3-0 จากนั้นอีก 1 นาทีถัดมานาทีที่ 

81 ทัพ “เดอะ แรบบิท” มาได้ประตูหนีห่าง 4-0 

จากจังหวะที่ ดิโอโก หลุยส์ ซานโต ไหลให้ สุมัญ                                                                 

ญา ปุริสาย ยิงในเขตโทษเข้าไป

ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีท่ี 90+3 ทัพ “เดอะ 

แรบบิท” มาได้ประตูท่ี 5 ปิดท้ายเป็น 5-0 จาก

จังหวะท่ี ธีรศิลป์ แดงดา โหม่งชงให้ ดิโอโก หลุยส์ 

ซานโต กระโดดยิงเข้าไป จบเกม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

บุกเอาชนะ กระบ่ี เอฟซี 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม

สุดท้ายในศึกรีโว ลีกคัพ 2021-22 ได้สำาเร็จ โดย

ในการจับสลากรอบต่อไปจะมีการประกาศอย่าง

เป็นทางการอีกคร้ัง สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ

ทัพ “เดอะ แรบบิท” จะบุกไปเยือน ลีโอ เชียงราย 

ยูไนเต็ด ในการแข่งขันไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก 2021-

22 แมตช์เดย์ท่ี 20 ในวันเสาร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 19.00 น. ท่ีสนามลีโอ เชียงราย สเต

เด้ียม ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY

รายชื่อผู้เล่นทั้ง 2 ทีม : กระบี่ เอฟซี : 

วุฒิชัย ปานบุตร (ผู้รักษาประตู), เตชินท์ มุข

ธระโกษา, อิทธิพล แก้วเขียว (หัวหน้าทีม), เอก 

ราช ปั้นแก้ว, โคเน เซย์ดู, เกริกพล แก้วเหมือน, 

อัมรินทร์ หวันร่าหมาน, โรมาริโอ เรจินัลโด, ภุช

เคนทร์ จันแดง, กฤษฎา ลิ่มศรีพุทธ, อเล็กซาน

เดร ดิ เอสเตฟาโน

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด : กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก 

(ผู้รักษาประตู), ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์, เจน

รบ สำาเภาดี (ดิโอโก หลุยส์ ซานโต น.60), วรชิต 

กนิตศรีบำาเพ็ญ (ธีรศิลป์ แดงดา น.60), อภิสิทธิ์ 

โสรฎา (เออร์เนสโต ภูมิภา น.73), จักพัน ไพร

สุวรรณ, สันติภาพ จันทร์หง่อม, สุมัญญา ปุริ

สาย (หัวหน้าทีม), ฉัตรมงคล ทองคีรี, ณัฐพล 

วรสุทธิ์ (พีรพงศ์ พิชิตโชติรัตน์ น.53), ศราวุธ 

เกิดศรี (อันเดรส ตูเญซ น.60).

“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำ�รงค์อ่องตระกูล 

หัวหน้�ผู้ฝึกสอน

หนองบัวพิชญฯ

เล็งต่อสัญญา

‘โค้ชวัง’ธวัชชัย

ณัฐพล วรสุทธิ์ ยิง 2  ลูกให้บีจี
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

กปน.ชวนร่วม‘ครอบครัวตาสับปะรด Season 2’ลุ้นรางวัล

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชน

ในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

และสมุทรปราการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ครอบครัว

ตาสับปะรด Season 2” ด้วยการร่วมกันสอดส่องดูแลและแจ้ง

ปัญหาท่อแตกรั่ว เพียง

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิ

เคชัน MWA onMobile  

และเมื่อพบเห็นท่อประปา

แตกรั่ว สามารถแจ้งข้อ 

มูลได้ทันที เพื่อให้เจ้า

หน้าที่ กปน.เข้าไปตรวจ

สอบและซ่อมแซมได้

อย่างรวดเร็ว ตลอดจน

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การลดน้ำาสูญเสียของผู้ที่

แจ้งข้อมูลท่อประปาแตก

รั่ว ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

MWA onMobile ระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564– 

30 กันยายน 2565 ยังมี

สิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล 1,000 บาท จำานวน 90 รางวัล โดย กปน.จะ

มอบรางวัล 2 เดือน/ครั้ง เป็นจำานวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 540 รางวัล 

รวมทั้งของที่ระลึกอื่นๆ เช่น หมวก หน้ากากผ้าอนามัย กระบอก

น้ำา ถุงผ้า ฯลฯ รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโครงการรักบ้านเกิด

โครงการรักบ้านเกิด เสนอโปรโมชั่นพิเศษในเดือน

กุมภาพันธ์นี้ หอมละมุนไปกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่คัดสรรมาแล้ว

จากเกษตรกร ในคอนเซ็ปต์ “Blooming of  health” น้ำาผึ้งอินทรีย์

พรีเมียมที่เลี้ยงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำาผึ้งป่าก๋อย จ.เชียงราย  

3 สูตร น้ำาผึ้งเกสรดอกลำาไย, น้ำาผึ้งเกสรดอกลิ้นจี่ และน้ำาผึ้งเกสร

ดอกเบญจพรรณ (น้ำาผึ้ง

ดอกไม้ป่า) ราคา 250 

บาท (ขนาด 500 กรัม) 

และผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้

ออร์แกนิกจากแหล่งปลูก

ชีวมณฑลดอยเชียงดาว 

ราคา 220 บาท (ขนาด 20 

กรัม) แยมสตรอว์เบอร์รี 

คัดสรรสตรอว์เบอร์รีสด

พันธุ์พระราชทาน 80 จาก

สวนดอยแก้ว จ.เชียงใหม่ 

ราคา 80 บาท (ขนาด 200 กรัม) ซื้อครบตั้งแต่ 950 บาทขึ้นไป รับ

ทันทีถุงผ้า RAKBANKERD Selected ฟรี (มูลค่า 120 บาท) ตั้งแต่

วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ร้าน RAKBANKERD Selected 

ณ ชั้น G อาคารเบญจจินดา สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านช่อง

ทางออนไลน์ได้ที่ Line@ : @rbk_selected หรือคลิก https://

lin.ee/acMrCYi และติดตามข่าวสารของรักบ้านเกิดได้ที่ www.

rakbankerd.com, FB:rakbankerd

อสะโพกหักเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อย

และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ทำาให้หลายคนเดินไม่ได้ เข้าสู่ภาวะพึ่งพิง

และมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา มีการประมาณ

การว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาข้อสะโพกหักใน

ประเทศไทยมีมากถึง 8,000 รายต่อปี และแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นทุกปีตามสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มจำานวนขึ้น

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยศัลยศาสตร์ข้อเข่าและสะโพกเทียม ฝ่าย 

ออร์ โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากา 

ชาดไทย กล่าวถึงปัญหาข้อสะโพกหักในผู้สูงวัย

ว่า “การเสื่อมสภาพของกระดูกสะโพกเป็นไปตาม

วัย ผู้สูงอายุจะมีภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง ถ้า

มีการทรงตัวไม่ดีมีโอกาสล้มได้มากขึ้น ซึ่งมีส่วน

ทำาให้กระดูกข้อสะโพกหักได้ง่ายกว่าคนในวัยอื่นๆ 

หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยจะไม่

สามารถเดินได้ เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะ

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ แผลกดทับ กลายเป็น 

ผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะปอดบวมตามมา และอาจ

เสียชีวิตในที่สุด

ที่ผ่านมา ประเทศไทยนำาเข้าข้อสะโพกเทียม

จากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง และบางครั้ง

มีขนาดไม่เหมาะกับกระดูกของผู้ป่วยชาวไทยที่มา

รับการรักษา รศ.นพ.วัชระจึงริเริ่มโครงการพัฒนา

ข้อสะโพกเทียม โดยร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผลิตข้อ

สะโพกเทียมได้สำาเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

โดยใช้เวลาในการพัฒนานวัตกรรมข้อสะโพกเทียม

กว่า 10 ปี จนคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ประจำาปี 2563 ระดับดีมาก จากสำานักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

“เราอยากให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาข้อ

สะโพกหักได้ใช้งานข้อสะโพกเทียมแล้วสามารถ

เดินได้และใช้ชีวิตประจำาวันได้ใกล้เคียงกับปกติ” 

รศ.นพ.วัชระกล่าว  

ข้อสะโพกเทียมฝีมือคนไทย ปลอดภัยได้

มาตรฐาน รศ.นพ.วัชระบอกว่า ข้อสะโพกเทียม

นี้ทำามาจากโลหะประเภทโคบอลต์ โครเมียม และ

ไทเทเนียม ผ่านการทดสอบต่างๆ ทั้งเรื่องการเข้า

กันได้ดีกับเนื้อเยื่อมนุษย์ การกัดกร่อนและแรง

ต้านของโลหะ ความไม่เป็นพิษในระดับเซลล์หรือ

ทดสอบการแพ้ต่อผิวหนัง และได้รับการรับรอง

มาตรฐานการผลิต ISO 10993 และมาตรฐาน

จากการทดสอบความทนทานแข็งแรงและใช้งาน

ได้นานตามหลัก ISO 7206

“นวัตกรรมนี้ผ่านกระบวนการทดสอบครบ

ทุกด้าน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย

ข้อสะโพกเทียมนี้ สามารถนำามาใช้งานได้จริงใน

ผู้ป่วย ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อ

ร่างกายแต่อย่างใด รวมทั้งยังสามารถอ้างอิงจาก

โครงสร้างทางสรีระของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

เป็นรายบุคคลได้อีกด้วย ทำาให้การใช้งานข้อสะโพก

แพทย์ ไทยผลิตข้อสะโพกเทียมครั้งแรกเพื่อผู้สูงวัย

เทียมนั้นใกล้เคียงกับข้อสะโพกเดิมของผู้ป่วย”

นอกจากนี้ รศ.นพ.วัชระยังได้ทดสอบ

ประสิทธิภาพของข้อสะโพกเทียมกับผู้ป่วยสูง

อายุที่ประสบอุบัติเหตุข้อสะโพกหัก โดยเปิดเป็น

โครงการพิเศษให้บริการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมโดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้สูงวัยจำานวน 30 ราย ในสถาน

พยาบาล 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาล  

ณ ศรีราชา แห่งละ 10 ราย ทั้งนี้ ผู้เข้าโครงการ

เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมต้องมีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้น

ไป ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีโรคประจำาตัวร้ายแรง 

ไม่มีภาวะติดเชื้อหรือโรคทางสมอง สื่อสารเข้าใจได้

ดี และสามารถให้ความร่วมมือกับแพทย์ได้

ที่ผ่านมามีผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่เข้ารับการ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในโครงการพิเศษนี้

แล้วจำานวน 8 ราย ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ซึ่ง รศ.นพ.วัชระกล่าวว่า ผลตอบรับการรักษาเป็น

ที่น่าพอใจมาก “ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ใช้เวลาพัก

ฟื้นเพียง 2–3 วัน ลดระยะเวลาการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลได้มาก ไม่เป็นภาระในการดูแลของ

ครอบครัว ที่สำาคัญช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของ

ผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการติดเชื้อในระบบต่างๆ 

ของร่างกายอีกด้วย ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้

ชีวิตตามปกติได้เร็วยิ่งขึ้น เดินและทำากิจกรรม

ประจำาวันได้ดีเหมือนก่อนผ่าตัด และต้องมี

การดูแลหลังผ่าตัดตามมาตรฐาน อาทิ การ

ติดเชื้อ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ผู้ป่วยต้องมารับ

การตรวจติดตามเป็นระยะๆ โดยทุกปีผู้ป่วย

ต้องมารับการตรวจค่าโลหะต่างๆ ในร่างกาย

เพื่อไม่ให้ปริมาณโลหะมากจนเป็นอันตรายกับ

ร่างกาย

“เป็นความภูมิใจที่คนไทยสามารถพัฒนา

เทคโนโลยีข้อสะโพกเทียมได้สำาเร็จ ลดการนำา

เข้าวัสดุข้อสะโพกเทียมจากต่างประเทศ และ

สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นข้อเทียมอื่นๆ ใน

ร่างกาย โดยปัจจุบันโครงการกำาลังร่วมมือกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผลิตข้อสะโพกเทียมแบบ 

2 ชิ้น (total hip arthroplasty) ทั้งเบ้าของกระดูก

เชิงกรานและกระดูกต้นขาสำาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา

ข้อสะโพกเสื่อมแต่ไม่หัก นอกจากนี้ก็กำาลังพัฒนา

โครงการประดิษฐ์ข้อเข่าเทียมสำาหรับผู้ป่วยข้อเข่า

เสื่อมซึ่งพบจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมสูงวัย

อีกด้วย ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อสะโพกหักสามารถ

ติดต่อขอรับการรักษาได้ที่แผนกโรคข้อและกระดูก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” 

รศ.นพ.วัชระกล่าว.

ข้

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดวัสดุประกอบสะโพกเทียม

ภาพเอกซเรย์หลังใส่อุปกรณ์ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

ศึกษาธิการ • สพฐ.เจอทุจริต มีมือปืน

รับจ้างมาจากจังหวัดมหาสารคาม เข้า

สอบแทนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยที่ประจวบฯ 

“อัมพร” สั่งตัดสิทธิการสอบครูผู้ช่วยตลอด

ชีวิต ถือว่าหมดเส้นทางชีวิตข้าราชการ “ตรี

นุช” ลั่นคนที่เข้ามาเป็นครูจะต้องไม่ทำาเรื่อง

ทุจริต ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก  

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ตามที่สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบ

แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด 

สพฐ. ปี พ.ศ.2564 โดยกำาหนดการสอบ

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปในวันที่ 

5 กุมภาพันธ์ 65 และ ภาค ข มาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในวันที่  

6 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นจะประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภายในวันที่  

22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งการจัดสอบครูผู้ช่วย

ปีนี้มีทั้งหมด 226 สนามสอบ ผู้มีสิทธิสอบ

จำานวนทั้งสิ้น 173,976 คน และมีตำาแหน่ง

ว่าง 11,877 คน ใน 71 กลุ่มวิชานั้น ขณะนี้

ได้มีการจัดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งภาพรวมการ

สอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ แม้สนาม

สอบบางพื้นที่เราจะเจอผู้เข้าสอบตรวจคัด

กรองด้วยเครื่องตรวจ ATK มีผลบวก แต่ก็

ไม่ได้มีการตัดสิทธิแต่อย่างใด โดยสนามสอบ

จัดห้องสอบพิเศษแยกให้ โดยเฉพาะ  

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้แม้ที่ผ่านมา 

สพฐ.จะกำาชับมาตลอดห้ามมีการทุจริตการ

เจอมือปืนรับจ้างสอบครูผู้ช่วยท่ีประจวบฯ
‘อัมพร’ล่ันปิดตายเส้นทางราชการ‘ตรีนุช’ย้ำาพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก

ศึกษาธิการ • ‘วัลลภ’ เริ่มเรียนรู้งาน 

กศน. เผยไม่หนักใจเคยเป็นครูช่วยสอน

ใน กศน.มาก่อน ไม่ห่วงงาน สพฐ. เชื่อ 

“พัฒนะ” ทำาหน้าที่รองเลขาฯ สพฐ.ได้ดี

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี

มติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประเภท

ผู้บริหารระดับ 10 จำานวน 3 ราย ได้แก่ 

1.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) 

เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2.นายวัลลภ สงวนนาม รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เลขาฯ กพฐ.) เป็นเลขาธิการ กศน. และ

นายพัฒนะ พัฒนาทวีผล ผู้ตรวจราชการ 

ศธ. เป็นรองเลขาฯ กพฐ.นั้น

นายวัลลภกล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา

มอบหมายให้ทำาหน้าที่อะไรก็พร้อมปฏิบัติ

งานอย่างเต็มที่ ขณะนี้ยังไม่มีกำาหนดว่าจะ

เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งเลขาฯ กศน.

เมื่อใด คงต้องรอโปรดเกล้าฯ และประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาก่อน อย่างไรก็ตาม 

หากมีภารกิจของสำานักงาน กศน.ที่เร่งด่วน  

รมว.ศธ.ก็สามารถออกคำาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

ในตำาแหน่งเลขาฯ กศน.ไปก่อนได้ ทั้งนี้ 

ตั้งแต่ทราบมติ ครม.ให้ตนไปดำารงตำาแหน่ง

เลขาฯ กศน. ตนก็ได้เริ่มเรียนรู้งานทันที ซึ่งก็

ไม่ได้หนักใจอะไร เพราะสมัยที่ตนบรรจุเข้า

รับราชการครูใหม่ๆ ก็เคยไปเป็นครูช่วยสอน

ใน กศน.มาบ้าง จึงพอรู้และเข้าใจงานของ 

กศน.อยู่พอสมควร ส่วนงานในตำาแหน่งรอง

เลขาฯ กพฐ.นั้น ไม่มีอะไรที่ต้องฝาก หรือ

ห่วงอะไร เนื่องจากนายพัฒนะก็รู้และเข้าใจ

งานของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดีอยู่แล้ว.

‘วัลลภ’ไม่หวั่นงานกศน.

ฟุ้งมีความคุ้นเคยมาก่อน  
ศึกษาธิการ • ศธ.การลงนามความร่วมมือ

ด้านการศึกษากับฟินแลนด์ ที่เป็นต้นแบบ

การศึกษาโลก พัฒนาครู ยกระดับฝีมือผู้เรียน

อาชีวะ พัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการหารือร่วมกับ H.E. Mr.Jyri 

Jarviaho (ยูริ ยาวีร์ยาโฮ) เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำาประเทศไทย ว่า 

ในการหารือร่วมกับ Mr.Jyri Jarviaho ครั้งนี้ 

ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ 

โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาครู การจัดการศึกษา

สำาหรับเด็กปฐมวัย และการยกระดับการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา เพราะต้องยอมรับว่า

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศระดับต้นๆ ของ

โลกที่มีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม 

ดังนั้น เราจึงต้องการให้ประเทศฟินแลนด์ได้

เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการพัฒนาครูนั้น

จะเริ่มต้นวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการ

ผลิตครู โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใน

ฐานะผู้ ใช้ครูจะเป็นตัวเชื่อมประสานข้อมูล

ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อส่งต่อข้อมูล

การพัฒนาครูในสถาบันผลิตครูของคณะ

ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ต่อไป เนื่องจาก

ครูเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาการศึกษา

“ในส่วนของความร่วมมือกับประเทศ

ฟินแลนด์ด้านอาชีวศึกษานั้น จะเป็นการ

พัฒนายกระดับฝีมือผู้เรียน ขณะที่การศึกษา

เด็กปฐมวัยจะมีการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งเร็วๆ นี้ จะหารือ

ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการดำาเนินการต่อยอด

ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว.

ศธ.จับมือฟินแลนด์พัฒนาครู-อาชีวะ-ปฐมวัย

สอบเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ตน

ได้รับรายงานว่าเจอมือปืนรับจ้างสอบที่สนาม

สอบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบครู

อัตราจ้างรายหนึ่งจ้างบุคคลภายนอกมาจาก

จังหวัดมหาสารคาม จากการตรวจสอบพบ

ว่ามีการปลอมแปลงบัตรประจำาตัวประชาชน

เข้าสอบแทนผู้สมัครซึ่งเป็นครูอัตราจ้างใน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบื้องต้น สพฐ.ได้ลงโทษ

ตัดสิทธิการเข้ารับราชการของทั้ง 2 ราย

“ที่สนามสอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าสอบแทนตัวเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่คุมสอบ

เข้าไปตรวจสอบเจอก่อน จากนั้นจึงเชิญ

ออกจากห้องสอบ และสนามสอบจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งความดำาเนินคดีไว้

แล้ว โดยจากนี้จะเป็นการดำาเนินคดีทาง

กฎหมายกับผู้จ้างสอบต่อไป”

นายอัมพรกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตนได้สั่งตัด

สิทธิการสอบครูผู้ช่วยตลอดชีวิต และถือว่า

หมดเส้นทางชีวิตข้าราชการอย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม ตนได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้น

ให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) รับทราบแล้ว 

ซึ่งนางสาวตรีนุชได้กำาชับให้ตรวจสอบเรื่องที่

เกิดขึ้นอย่างละเอียด และห้ามมีเรื่องทุจริต

เกิดขึ้นในการสอบครูอย่างเด็ดขาด  

ด้านนางสาวตรีนุชกล่าวว่า ตนได้รับ

รายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งกำาชับให้ สพฐ.

ดำาเนินการขั้นเด็ดขาด เพราะบุคคลที่เข้ามา

เป็นครูจะต้องไม่ทำาเรื่องทุจริต ซึ่งจะต้องเป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก.  

อัมพร พินะสา

เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทย์/อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. 

จ.ปทุมธานี • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์บริการ

วิเคราะห์ทดสอบ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2  เพื่อ

เสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) รวม 21 หน่วยงาน โดยมี ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ประธาน TSEN 

ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ. ดร.ภูวดล บาง

รักษ์ รองประธาน TSEN ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ และ ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ เลขานุการ TSEN ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ สวทช. (NCTC) 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 21 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ รวมถึงการแสดงนิทรรศการ

โชว์ศักยภาพเครื่องมือทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย.
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11บันเทิง

นปกติจะรู้สึกอย่างไรไม่รู้

แต่..สำ�หรับผู้ป่วย-เจ็บทุกข์ ได้ย�กย่อมจะรู้สึกอบอุ่น-

มีกำ�ลังใจแน่ เมื่อได้เข้�ไปอยู่ภ�ยใต้ “อ้อมแขน-อ้อม

กอด” ของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

อย่�งล่�สุด คุณพล พล�พร อดีตพระเอกละคร “ด�ว

พระศุกร์” อ�ยุ 66 ปี ที่ป่วยอัมพฤกษ์จ�กเส้นเลือดฝอยในสมอง

ด้�นขว�แตก ต้องทุกข์ทรม�นอย่�งโดดเดี่ยวเป็นปีๆ

ตอนนี้ คุณบิณฑ์ได้อุ้มพ�เข้�ไปอยู่ที่ “บ้�นสุขสุดท้�ย” 

เป็นที่เรียบร้อย มีคนดูแลใกล้ชิด พร้อมกับอ�ห�ร 3 มื้ออย่�งดี..

ดูจ�กภ�พ-ข่�ว คนป่วยหน้�ต�สดชื่นขึ้นม�กโข!

ไม่บอกหรอกว่� “ทำ�ต่อไปเถอะบิณฑ์” แต่จะบอก.. 

“ดูแลสุขภ�พตัวเองบ้�งนะบิณฑ์ อ�ยุม�กแล้ว” เท่�นั้นแหละ!

ครับ..ส่วนท่�นนี้ “คุณถวิล ไพรสณฑ์” ประธ�นคณะ

กฎหม�ยของพรรคประช�ธิปัตย์ อ�ยุเห็นจะเป็นเพียงตัวเลข 

เพร�ะแม้นวัยจะ 84 ล่วง แต่อุดมก�รณ์ก�รเมืองยังแข็งขัน-

มั่นคง ไม่ต้องห่วง

และว�นซืนก็ได้เปิดใจภ�ยหลังไปสมัครเป็นสม�ชิกพรรค

ก้�วไกลตลอดชีพว่�.. “ตนตัดสินใจไปพรรคก้�วไกลน�นแล้ว ไม่                                                                                 

ใช่ด่วนตัดสินใจ

เนื่องจ�กนับแต่เลือกตั้งปี 62 ส.ส.พรรคประช�ธิปัตย์

ไม่เน้นหนักที่จะทำ�เรื่องก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็น

ง�นที่ตนถนัด....

ยืนยันว่�ตนมีอุดมก�รณ์ตรงกับพรรคก้�วไกลเพียงเรื่อง

เดียว คือเรื่องก�รกระจ�ยอำ�น�จท้องถิ่น และไม่กังวลที่ตนจะ

ถูกมองว่�เป็นก�รหนุนก�รเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองของบ�งกลุ่ม”

ซึ่งก็ชัดเจนว่� ตลอดเวล�ที่ตัวยังอยู่กับพรรคประช�ธิ 

ปัตย์ แต่หัวใจของคุณถวิล นักก�รเมืองอ�วุโสวัย 84 ปี ได้ไป

ผูกรักอยู่กับพรรคก้�วไกลน�นแล้ว

และที่คุณถวิลม�ประก�ศเอ�ในห้วงนี้ ก็คงด้วยตกผลึก

แล้วว่� เลือกตั้งสมัยหน้�พรรคประช�ธิปัตย์ต้องได้เป็น “ฝ่�ย

ค้�น” และ “ก้�วไกล” ก็จะต้องได้ร่วมเป็นรัฐบ�ลแหงๆ

ถึงตอนนั้น คุณถวิลก็จะได้เดินหน้�ทำ�เรื่องก�รกระจ�ย 

อำ�น�จไปสู่ท้องถิ่นได้สมอย�ก ด้วยเชื่อ-มั่นใจ พรรคก้�วไกลจะ 

“เน้นหนัก” ในเรื่องนี้!

ก็.. “ขอให้โชคดีในก�รเป็นสม�ชิกพรรคก้�วไกล และขอ

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จในคว�มต้ังใจเรื่องก�รกระจ�ยอำ�น�จ และ

สร้�งประช�ธิปไตยที่แท้จริง” อย่�งที่คุณเทพไท เสนพงศ์ อวย

ชัยให้!

อีกอย่�งคุณถวิลไม่เห็นจะต้องออกตัว เพร�ะจะมีอุดม 

ก�รณ์ตรงกันเรื่องเดียวหรือหล�ยเรื่อง นั่นเป็นสิทธิโดยชอบ

ธรรมของคุณถวิลที่คนอื่นก็ไม่ควรจะไปก้�วล่วงได้

ย่ิงท่ีว่�.. “ไม่กังวลท่ีตนจะถูกมองว่�เป็นก�รหนุนก�รเคลื่อน 

ไหวท�งก�รเมืองของบ�งกลุ่ม” ยิ่งถูกต้อง..จะไปกังวลอะไรอีก

เล่� อ�ยุก็จะเข้� 85 แล้ว..

อย�กทำ�อะไรก็ (รีบ) ทำ� เพื่ออุดมก�รณ์ที่ฝังลึกอยู่นั้นจะ

ได้สำ�เร็จ เพื่อชีวิตจะได้พบคว�มสุข (จริง) เสียที!

คว�มจริง ผมเองก็อย�กเห็น.. “ก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่

ท้องถิ่น” ต�มอุดมคติของคุณถวิลจะเป็นแบบไหน-อย่�งไร..

พอๆ กับที่อย�กรู้-อย�กเห็น..พรรคก้�วไกลจะได้เป็นรัฐ 

บ�ลแน่นะ และอย่�งประช�ธิปัตย์น่ะเหรอ..

จะยอมเป็นฝ่ายค้าน?.

‘ถวิล’..จากขวาไปซ้าย?

ค

• นักแสดง พิธีกรสาวอารมณ์

ดี จิ๊บ-ปกฉัตร เทียมชัย เปิดช่อง 

Youtube “พน.เพื่อนหนิด” กับเพื่อน

สนิทอย่�ง “เพชร นาระ” โดยคลิป

ล่�สุดเพชรได้จัดนัดบอดกับผู้ช�ยให้

ส�วจิ๊บ หลังครองสถ�นะคว�มโสด

ม�น�นเกือบ 2 ปี โดยในคลิปปร�กฏ

ผู้ช�ยเสื้อแดงดูดี ซึ่งระหว่�งนั้นส�วเพชรก็แซวส�ว                                                            

จิ๊บอยู่ตลอดว่�เธอนัดให้จิ๊บและหนุ่มคนดังกล่�วม�เจอ

กันผ่�นก�รตีเทนนิส ดูท่�ว่�พิธีกรส�ว “จิ๊บ ปกฉัตร” 

จะไม่โสดเสียแล้ว ส่วนหนุ่มคนนี้จะเป็นคว�มรักครั้ง

ใหม่ของส�วจิ๊บหรือไม่ ต้องรอเจ้�ตัวออกม�พูดเรื่องนี้

เองอีกที

• เป็นผู้หญิงเก่งรอบด้�นสำ�หรับ ได๋-ไดอาน่า จง

จินตนาการ ล่�สุดกับอีกหน่ึงบทบ�ทพิธีกรในร�ยก�รใหม่

บน “ช่อง MONO 29” กับ “DNA TALK บุกคนต้นแบบ” 

ร�ยก�รท่ีจะ “บุก” พ�ไปพูดคุยกับเหล่�คนดังคนต้นแบบ

ในทุกแวดวงต่�งๆ ต�มสไตล์ได๋ เพื่อเจ�ะทุกแง่มุมคว�ม

สำ�เร็จ ประเดิมตอนแรก อ�ทิตย์ท่ี 13 กุมภ�พันธ์น้ี เวล� 

16.30 น. กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ท็อป-จิรายุส ทรัพย์ศรี

โสภา ผู้ก่อตั้ง Bitkub ที่ปลุกระแสบิตคอยน์เมืองไทย

ให้รุ่งโรจน์ และยังเป็นผู้ให้บริก�ร

แพลตฟอร์มซื้อข�ยเหรียญดิจิทัล

ในไทยอีกด้วย

• ต้อนรับเทศก�ลวันแห่ง

คว�มรัก ทรูวิช่ันส์จัดหนังรักท่ีอยู่

ในคว�มทรงจำ�ของทุกคนม�ให้ได้

ดูกันอีกคร้ัง เร่ิมท่ี 13 กุมภ�พันธ์น้ี 

ต้ังแต่ 12.00 น. กับ “50 First Dates” (50 เดทจีบเธอไม่

เคยจำ�) นำ�โดย อดัม แซนเลอร์ และ ดรูว์ แบร์รีมอร์ ต่อ

ด้วย “The Wedding Ringer” (วิว�ห์ป่วน ก๊วนเพื่อนเก๊) 

นำ�โดย จอช แกด, คาลีย์ คัวโค และ เควิน ฮาร์ต ท�ง

ทรูวิช่ันส์ ช่อง Rock Entertainment (146, 337)

• มีเซอร์ไพรส์ม�เสิร์ฟตลอดสำ�หรับวงก�ร

เพลง T-POP ของเมืองไทย ล่�สุด แป๊ป-ณฤทธ์ิ ยุว

บูรณ์ ผู้บริห�รค่�ย VCM Entertainment ประก�ศจัดง�น 

CELESTE Debut Single (เซเลสท์ เดบิวต์ ซิงเกิล) เปิดตัว 

9 ส�วเกิร์ลกรุ๊ป CELESTE (เซเลสท์) พร้อมเดบิวต์ซิงเกิล

แรก “ตึกตัก” ในวันท่ี 11 กุมภ�พันธ์ ณ เซ็นทรัล ไลฟ์ 

ฮอลล์ ช้ัน 8 เซ็นทรัลเวิลด์ หรือชมสดผ่�น YouTube : 

VCM Entertainment ต้ังแต่เวล� 17.30 น. เป็นต้นไป.

มักเกิ้ล

ป็นอีกเคสของอดีตนักแสดงที่กำาลังลำาบาก เมื่อนัก

แสดงส�ว ตู่-จารุศิริ ภูวนัย ได้ โพสต์ถึงอดีตนัก

แสดงอ�วุโสอย่�ง แม่จิต-สันต์ฤทัย มณีฉัตร

ฤดีโชติ ที่ป่วยหล�ยโรครุมเร้� ไม่ส�ม�รถเดินได้ 

โดยส�วตู่โพสต์แจ้งข่�วผ่�นเฟซบุ๊ก ซึ่งได้ข้อมูลม�

จ�กด�ร�หนุ่ม ปลั๊ก-สวีเดน ทะสานนท ์พระเอก

ละครแนวละครจักรๆ วงศ์ๆ ที่ได้เข้�ไปคอยช่วย

เหลือแม่จิต คอยพ�ไปโรงพย�บ�ล และแวะเวียน

เข้�ไปดูแลอยู่ตลอด

โดย ตู่ จารุศิริ โพสต์ว่� “ใครใจดีบ้�งคะ ช่วย

แชร์หน่อยเนอะ “วิงวอนหน่วยง�นเข้�ไปดูแลให้คว�ม

ช่วยเหลือ” แม่จิต (อดีตนักแสดง) น�งสันต์ฤทัย มณีฉัตร

ฤดีโชติ อ�ยุ 78 ปี 7/31 หมู่ 11 อ.ล�ดหลุมแก้ว ต.คูบ�งหลวง 

จ.ปทุมฯ 09-9612-6847 ป่วยเป็นโรคหัวใจ 

ก่อนหน้�นี้ทำ�บอลลูนหัวใจแก้หลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น 

และมีภ�วะน้ำ�ท่วมปอด คว�มดัน เบ�หว�น และข้อเข่�อักเสบ เท้�

บวม ไม่ส�ม�รถเดินได้ และก�รผ่�ตัดยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ เพร�ะ

ร่�งก�ยไม่แข็งแรง ครอบครัวมีลูก 3 คน ลูกคนที่คอยดูแลเสียชีวิต

แล้ว 2 คน ที่เหลือไม่เลี้ยงดู ญ�ติมีแต่ไม่ได้ม�ดูแลเช่นกัน

ปัจจุบันอ�ศัยอยู่ห้องเช่�คนเดียว มีคนละแวกนั้นคอยช่วย

เหลืออยู่บ้�ง ร�ยได้ม�จ�กก�รข�ยของชำ�ในห้องที่อ�ศัย

อยู่ ซึ่งไม่พอกับค่�รักษ�และใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วัน 

เรื่องค่�เช่�ห้องไม่แน่ใจว่�เจ้�ของหอพักให้อยู่ฟรี

หรือเปล่� แหล่งข้อมูลและภ�พจ�กน�ยสวีเดน 

ทะส�นนท์ เป็นคนที่เข้�ไปช่วยเหลือและพ�ไป

ผ่�”

นอกจ�กนี้ ล่�สุด

ท�งเฟซบุ๊กของนักแสดง

หนุ่ม ปลั๊ก สวีเดน ได้อัป

เดตว่�มีคนติดต่อไปท�ง 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ แล้ว และ 

ได้รับก�รติดต่อกลับม�ว่�จะรีบ

เข้�ไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ไม่น่�เกิน 3-4 

วัน

โดยก่อนหน้�นี้ ปลั๊ก สวีเดน ได้เคย

โพสต์ชี้แจงว่� ตนไม่ได้เป็นลูกหล�นกับแม่

จิต แต่ที่เข้�ไปช่วยเหลือเพร�ะทนเห็นคนแก่

ลำ�บ�กไม่ไหว “ขอชี้แจงเรื่อง “แม่จิต” นะ

ครับ ผมกับแม่จิตไม่ได้เป็นอะไรกันเลย ไม่ใช่

ลูกหรือญ�ติพี่น้องใดๆ ทั้งสิ้น เร�แค่มีโอก�ส

ม�รู้จักกัน และผมมีโอก�สได้รู้เรื่องร�วใน

ชีวิตของเข� แม่จิตแกอ�ยุ 78 ปี ลูกที่แกรักม�กก็ต�ยไปแล้ว ใน

ชีวิตแกไม่เหลือใครแล้ว แกอยู่ห้องเล็กๆ คนเดียว ภ�ยในห้องมีชั้น

ว�งของ 3 อันเอ�ไว้ว�งขนมเพื่อข�ยวันๆ จะข�ยได้สัก 100 บ�ท

ยังย�กเลยครับ สภ�พห้องประม�ณ 3×5 เมตร คือเล็กม�กๆ บวก

กับของของแกที่ไว้ข�ยแทบไม่มีที่เดิน บ�งครั้งก็จะมีช�วบ้�นแถว

นั้นเอ�ข้�วม�ให้แกบ้�ง ดูแลแกบ้�ง แต่ก็ไม่ได้ตลอด วันนึงถ้�แก

ข�ยของไม่ได้ แกก็ไม่ได้กินข้�ว เวล�แกหกล้มก็ไม่ได้รับก�รรักษ� 

ผมมักจะไปช่วยแกอยู่เสมอ อุดหนุนของของแกบ้�ง ให้เงินแกบ้�ง 

ด้วยที่ตัวผมเองก็ไม่ได้มีม�กม�ย แต่ผมทนเห็นสภ�พคนแก่อ�ยุ

จะ 80 แล้วต้องม�เจออะไรแบบนี้ ไม่ได้ เลยบอกกับแกทุกครั้งที่

เจอแกว่� “ถึงแม่จะไม่เหลือใครแล้วยังมีผมคนนี้ที่แม่เรียกว่�ลูกได้

นะ” และผมบอกเข�ว่�มีอะไรโทร.ม�ได้ตลอด เมื่อวันก่อนก็ได้ข่�ว

ว่�แกต้องได้รับก�รผ่�ตัดและทำ�บอลลูนหัวใจ หมอบอกว่�ถ้�ไปช้�

กว่�นี้มีโอก�สเสียชีวิต แม่หลอดเลือดอุดตัน 3 เส้น มีภ�วะน้ำ�ท่วม

ปอด เป็นเบ�หว�น ด้วยเหตุนี้ผมจึงรับอ�ส�ดูแลแก คอยติดต่อและ

สนับสนุนแก ไม่ว่�จะค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อแพมเพิร์สหรือของส่วนตัว 

หรือค่�รักษ�พย�บ�ล เงินทุกบ�ทที่ได้จ�กก�รรับบริจ�ค ผมให้แก

หมด ขอบคุณทุกๆ คนที่ร่วมกันอวยพรให้แม่จิตปลอดภัยและช่วย

บริจ�ค ขอบคุณแทนแม่จิตด้วยนะครับ ตอนนี้แม่แกได้รับก�รผ่�ตัด

และปลอดภัยแล้ว” ซึ่งหนุ่มปลั๊กได้ โพสต์ไว้เมื่อเดือนพฤศจิก�ยน

เมื่อปีที่แล้ว.

อิ่มอกอิ่มใจ • เรื่องความใจบุญและชอบแบ่งปันต้องยกให้กับ 2 สามีภรรยา แรปเปอร์หนุ่ม 

แดดดี้ป๊อก หรือภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และมาร์กี้-ราศี จิราธิวัฒน์ โดยทุกครั้งที่เห็นใคร

ลำาบากก็ไม่เคยมองข้าม ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ และล่าสุดก็ได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้

กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำาเป็นใน

การใช้ชีวิตประจำาวันให้กับน้องๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัด

นนทบุรี เมื่อวันก่อน.

เ

ลียม กัลลาเกอร์” อดีตนักร้อง

นำ�วง Oasis วัย 49 ใช้ชีวิต

เก็บตัวม�กขึ้นในช่วงหลัง ไม่ได้

ออกลูกซ่�บ้�บอเหมือนสมัยก่อน อ�จด้วย

อ�ยุที่เข้�สู่วัยกล�งคน เตรียมขึ้นเลข 5 ใน

อีกไม่กี่เดือนข้�งหน้�นี้ 

เลียม อดีตอ�จจะเคยเป็น

ตัวป่วนระดับ hellraiser ดื่มเม� 

ก้�วร้�ว ในช่วงพีกของคว�มดังของ 

Oasis แต่ตอนนี้ ศิลปินเดี่ยว จ�ก

ที่เคยยับยุ่ง ก็กล�ยสภ�พม�เป็น

เหมือนผ้�พับไว้ ในขณะที่วัยกำ�ลัง

ถึงครึ่งทศวรรษ

ฉลองวันแก่ครั้งต่อไปของ

เลียม กัลล�เกอร์ คือเดือนกันย�ยน 

เป็นนักร้องนำ�ของวงที่ขึ้นชื่อเรื่องดื่ม

หนัก สูบจัด แต่ตอนนี้ขออยู่เงียบๆ 

จิบช�สักถ้วยก่อนนอน ม�กกว่�จะ

ซดเบียร์ไพนต์แล้วไพนต์เล่�อย่�ง

สมัยก่อน

ผู้จัดก�ร Brit award ได้มีก�รเชื้อเชิญ

ศิลปินดังร�ยนี้ ไปร่วมแสดงบนเวทีในง�น

มอบร�งวัลประจำ�ปี 2022 หวังจะเพิ่มพลัง

ง�นร็อกให้กับง�นดนตรีป๊อปง�นนี้สักนิด

แต่ดูเหมือนว่�เลียมอ�จเอ�สังข�ร  

ม�ข�ยม�กกว่� เพร�ะเข�บ่นกระปอด

กระแปดถึงปัญห�ที่หัวเข่� อีกทั้งจะให้ โชว์

แบบเล่นหนักจัดเต็มแบบสมัยก่อนคงไม่ไหว

แล้ว 

ระหว่�งพูดคุยกับคริส มอยส์                 

ท�ง Radio X เลียมบอกว่� “ตอนผมขึ้น                                                      

ร้อง มันจะไม่มีก�รสูบ ไม่มีก�รดื่มอีกในวัน

นั้น”

“ผมแค่จิบช�จัสมิน มันดีต่อลำ�คอ พอ

จบแล้วผมถึงกลับไปเป็นตัวผมอีกครั้ง”

“ผมรู้ว่�มันฟังไม่ค่อยจะร็อกแอนด์

โรลล์เท่�ไหร่นัก แต่ทำ�ไงได้เมื่อคุณแก่ขึ้น 

ผมใกล้ 50 แล้ว และเมื่อผมอ�ยุ 50 ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่�มันเป็นสัญญ�ณบอกว่�ผมต้อง

ทำ�อะไร”

ก�รวิ่งของเข�รอบ Hamstead 

Health ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม� ได้รับคว�ม

สนใจจ�กคนจำ�นวนม�ก เข�ต้องก�รกระตุ้น

เรื่องไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภ�พที่ดี 

แต่ตอนนี้เรื่องวิ่งเข�ก็อ�จต้องยอม

แล้วด้วยเหมือนกัน ซึ่งเลียมยอมรับว่� เข�

ต้องหยุดวิ่งแล้วเนื่องจ�กสภ�พร่�งก�ยต�ม

วัยที่เพิ่มขึ้น”

“ตอนนี้ผมไม่ได้วิ่งออกกำ�ลังก�ยอีก

แล้ว ผมวิ่งไม่ได้ สะโพกของผมมีปัญห� 

ผมทำ�ได้แค่เดิน เดินออกกำ�ลังก�ยน�นๆ 

แทน”.

“เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มองข้าม‘แฮ็กเกอร์ตี’มุ่งเป้าชน‘รถถัง’
“มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเด

มี” มอง “โจน�ธ�น แฮ็กเกอร์ตี” แค่ท�ง

ผ่�น ลั่นที่ฝึกซ้อมม�อย่�งหนักทุกวันนี้

เพื่อเป้�หม�ยเดียวคือท้�ชิงแชมป์โลก

กับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เท่�นั้น โดย

มงคลเพชรจะคืนสังเวียนเพื่อเขย่�แรงกิง 

ONE มวยไทยรุ่นฟล�ยเวต ในศึก ONE: 

BAD BLOOD ที่จะถ่�ยทอดสดในวันศุกร์

ที่ 11 ก.พ.นี้  

มงคลเพชร เจ้�ของตำ�แหน่งแชมป์

มวยไทยเวทีลุมพินี และเจ้�ของร�งวัลคู่ดุ

เดือดแห่งปีของเวทีมวยช่อง 7 สี จะกลับ

ม�ประก�ศศักด�เพื่อพิสูจน์ฝีมือว่�เข�คือ

นักชกที่ดีที่สุดคนหนึ่งของรุ่นฟล�ยเวต 

และสมควรได้สิทธิ์ท้�ชิงแชมป์โลกของรุ่น

นี้ หลังเกิดกระแสวิพ�กษ์วิจ�รณ์ว่�เข�ทำ�

ฟอร์มไม่น่�ประทับใจในไฟต์ล่�สุดที่เจอ

กับ “อีเลียส ม�ห์มูดี” เมื่อเดือน มิ.ย.64 

และยังไม่คู่ควรเป็นผู้ท้�ชิงของรถถัง 

แม้มงคลเพชรจะรั้งอันดับ 4 ของ

แรงกิงรุ่นนี้ ต�มหลังแฮ็กเกอร์ตีที่รั้งอันดับ

สองในปัจจุบัน แต่เข�ยังม่ันใจว่�ประสบก�รณ์

ก�รผ่�นมวยท่ีเหนือกว่�หล�ยขุมจะทำ�ให้เข�

เอ�ชนะยอดฝีมือจ�กแดนผู้ดีได้แน่

ยิ่งไปกว่�นั้น มงคลเพชรมีแรงผลัก

ดันยิ่งใหญ่ที่ทำ�ให้ตนฟิตซ้อมหนักเพื่อม�เจอ

แฮ็กเกอร์ตีในไฟต์นี้ นั่นคือก�รคว้�ใบผ่�น

ท�งเพื่อขึ้นไปสู้กับเจ้�บัลลังก์มวยไทยผู้ไร้

เทียมท�นอย่�งรถถังให้ได้ต�มที่ตนเคยลั่น

ว�จ�ม�ก่อนหน้�นี้

“ประสบก�รณ์ก�รชกมวยที่ผ่�นม�

น่�จะช่วยผมได้เยอะ และผมเองก็เคยเป็น

แชมป์มวยไทยม�

หล�ยรุ่นแล้ว ผม

คิดว่�จะต้องเอ�ชัย

ชนะกลับม�ได้อย่�ง

แน่นอน เพร�ะ

มั่นใจในก�รฟิตซ้อม

ที่ผ่�นม� และที่ผม

ตั้งใจซ้อมอยู่ทุกวันนี้

ก็เพร�ะผมอย�กเจอ

รถถังครับ ครั้งนี้ผม

จะพย�ย�มชนะแฮ็กเกอร์ตีให้ได้ เพื่อไป

เจอรถถังในไฟต์ต่อไปครับ”

แฟนๆ ส�ม�รถรับชมก�รถ่�ยทอด

สดศึก ONE:  BAD BLOOD ได้ใน

วันศุกร์ที่ 11 ก.พ.65 ผ่�นท�งแอปมือ               

ถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE 

Championship เร่ิมคู่แรกเวล� 17.00 น., 

AIS Play (เฉพ�ะลูกค้� AIS) เวล� 19.30 น.                                               

และท�งไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวล� 22.40 น.  

interthaipost69@gmail.com

วอนหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ‘แม่จิต’

อดีตดาราอาวุโสป่วยหนักเดินไม่ได้

อดีตนักร้องนำาวงOasisไม่ไหวจะร็อก

จิบชาก่อนนอนรับแก่เกิน‘ดื่ม-สูบ-วิ่ง’ 

สวีเดน ทะสานนท์



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวสุรัศ ธิดาวงค กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย 

ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาระยอง 

เลขท่ีบัญชี ๑๔๐-๒-

๑๖๑๘๑-๕ ช� อบัญชี นาย

วสุรัศ ธิดาวงค

- นายวสุรัศ 

ธิดาวงค

๒๕,๑๖๗.๗๕ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔) 

-

๒ รถยนตน่ังสวนบุคคล

ไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ 

HONDA สีแดง 

หมายเลขทะเบียน 

กฉ-๗๘๗๐ ลําปาง

๑ คัน นางเกตุแกว 

ธิดาวงค

๒๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- มีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๓ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ TOYOTA 

สีขาว 

หมายเลขทะเบียน 

บร-๘๑๖๑ ลําปาง

๑ คัน นายพันธ 

เมืองไว

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถถูกตองตรงกับ 

รายการจดทะเบียน

- เลขเคร� องยนต ไมสามารถ

ตรวจสอบได เน� องจาก

สนิมกัดกรอน จนชํารุด

และลบเลือน

๔ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ TOYOTA 

สีนํ้าเงิน หมายเลข

ทะเบียน บค-๙๓๒๔ 

สุรินทร

๑ คัน นางจตุพัฒร 

ทะนามศรี

๓๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- มีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๕ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ 

MITSUBISHI สีเทา 

หมายเลขทะเบียน 

บจ-๒๐๒๖ ลําปาง

๑ คัน นางนิชนันท 

มาใจ

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๖ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ 

MITSUBISHI สีเทา 

หมายเลขทะเบียน 

ผต-๔๔๒๗ เชียงใหม

๑ คัน นายพรชัย

ฆองนอก

๒๕,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๗ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคลย่ีหอ TOYOTA 

สีนํ้าเงิน หมายเลข

ทะเบียน บฉ-๔๗๖๒ 

พะเยา

๑ คัน นายเส็ง 

สุนันตะ

๒๕,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ปรากฏแผนปายทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๘ รถยนตน่ังสวนบุคคล

ไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ 

CHEVROLET สีเทา 

หมายเลขทะเบียน 

กฉ-๙๙๔๓ ลําปาง

๑ คัน ผูถือกรรมสิทธ์ิ 

บริษัท ลีสซ่ิง

กสิกรไทย 

จํากัด

ผูครอบครอง 

นายประพนธ 

ประมวลทรัพย

๓๐,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- มีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๙ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ 

MITSUBISHI สีขาว 

หมายเลขทะเบียน 

บจ-๔๑๑๒ เชียงราย

๑ คัน นายวิสิษฐ 

กางออนตา

๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมจํานวนประมาณ ๒๒๕,๑๖๗.๗๕ บาท (สองแสนสองหม� น

หาพันหน่ึงรอยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นายวสุรัศ ธิดาวงค กับพวก

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ตําแหน�ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

ลงช� อ

(นางสาวกิ่งดาว สีสาวแห)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

“โรงพยาบาลนวเวช” จัดแพ็กเกจ 

“ผาตัดน้ิวล็อก” (Trigger Finger) สําหรับผูท่ีมี

อาการนิ้วล็ออยู ในระดับคอนขางรุนแรง 

นิ้วไมสามารถยืดหด หรือเกิดการล็อคจนไม

สามารถกลับมายืดตรงไดตามปกติ รูสึกมี

เสียงดังเวลางอหรือยืดนิ้ว และไมสามารถ

รักษาไดดวยการกินยา ทํากายภาพบําบัด 

หรือการฉีดยา โดยแพ็กเกจราคาเริ่มตน 

15,000 บาท ต้ังแตวันน้ี-30 มิถุนายน สอบถาม

และนัดหมายลวงหนาไดที่ ศูนยกลามเนื้อ 

กระดูกและขอ โทร.0-2483-9999 หรือ 

www.navavej.com

RSU Study Abroad วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปดรับสมัครผูที่

สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตร 

Joint Master Programs รุน 17 โปรแกรม

ศึกษาตอปริญญาโทที่ตอบโจทยผูเรียนมาก

ที่สุด โดยเปดรับสมัครแลวตั้งแตวันนี้ – 20 

มีนาคม โดยไมตองใชผล IELTS (สามารถ

มาสมัครสอบภาษาอังกฤษตรง BACIET 

กับทางโครงการได) รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถ

ติดตอไดท่ี http://www.rsustudyabroad.com/

news/179  หรือ Call Center: 0-2258-5159, 

08-8022-2701, 09-8285-6114

2 สาวนักธุรกิจไฟแรง “กวิตา 

เอกธนวันต” ผูกอตั้งแบรนดเตี๋ยวตุนขุนพล 

“ศิริลัคณา เอียดวิจิตร” ผูบริหารฝายการ

ตลาดและธุรกิจแฟรนไชส จัดงานเปดตัว

ธุรกิจของคนสะดวกรวย “เตี๋ยวตุนขุนพล

แฟรนไชส” วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ เวลา 

10.30 น.เปนตนไป ณ รานเตี๋ยวตุนขุนพล 

สาขาปม ปตท. สะพานพระราม 5 ยกเมนู

ตุนขุนพลหมอไฟยอดฮิต หมู เนื้อ ไก สูตรตน

ตํารับความหอม กลมกลอม อรอยจนแทบ

ละลายในปาก สรางรายไดกระจายสูชุมชน 

ในรูปแบบแฟรนไชสท่ีตอบโจทยความครบครัน

และการตลาดแบบจัดเต็ม พรอมสิทธิพิเศษ

ดานแหลงเงินทุน และการจัดหาทําเลที่ต้ัง 

โดยความรวมมือกับพันธมิตรช้ันนํามากมาย 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเข้า

รวมธุรกิจแฟรนไชส เพียงแอดไปที่ Line : @

kp159 (มี@นําหนา) หรือ Facebook : เตี๋ยว

ตุนขุนพล แฟรนไชส ครบจบที่เดียว! เรียกวา

เปนธุรกิจใหมไฟแรงท่ีน�าจับตาแหงป คอเตี๋ยว

ตุนไมควรพลาด!      

บีเทรนด (BETREND) แหลงรวม

สินคาไลฟสไตล แคมเปญ “บีเทรนด ลัค 

แอนด เลิฟ 2022” (BETREND LUCK & 

LOVE 2022) ฉลองเดือนแหงความรัก รวบรวม

ไอเทมสุดปง เปนส� อความหมายแทนการบอกรัก 

พรอมเลือกของขวัญใหถูกใจคนที่เรารัก ทั้ง 

การงาน สุขภาพ เงินทอง โชคลาภ มีครบจบ

ในที่เดียว อาทิ ตุกตา, กระเปา, สมุดโนต, 

แกตเจ็ตสุดคูล และอ� นๆ มากมาย พรอมโปร

โมชั่นพิเศษ ลดสูงสุด 70% สมาชิก M Card 

แลก 400 M Point รับ E-Coupon มูลคา 

100 บาท  รับสิทธิ์ผาน  M Card application   

(ใชเปนสวนลด 100 บาท เม� อชอปสินคา 

BeTrend ครบ 500 บาทข้ึนไป / ใบเสร็จ) ตั้งแต

วันนี้ – 9 มีนาคม ที่ บีเทรนด เดอะมอลล 

ทุกสาขา, เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, 

เดอะมอลล ไลฟสโตร  ทาพระ, เอ็มโพเรียม 

และพารากอน ดีพารทเมนทสโตร  

14 กุมภาพันธ 2565 โรงแรมเคป

พันวา ภูเก็ต เชิญชวนคูรักทุกทานมารวม

ด� มด่ํากับค่ําคืนแสนโรแมนติก กุมมือบอกรัก

ทามกลางวิวทะเลบรรจบกับเสนขอบฟา 

สวีทหวานฉลองมื้อพิเศษในวันวาเลนไทนกับ

ดินเนอร 5 คอรสสุดหรูสไตลฝรั่งเศส พรอม

รับฟรีเคร� องด� ม “สปารกล้ิงไวน” ทานละ 1 แกว 

ณ หองอาหาร ท็อป ออฟ เดอะ รีฟ (ตั้งแต

เวลา 19.00 น.) ในราคา 3,000 บาท (สุทธิ) 

สําหรับ 2 ทาน เริ่มตนจานแรกดวยสลัดกั้ง

และมะมวง กับน้ําสลัดบัลซามิก จากนั้น

พลาดไมไดกับ ซุปไก คอนซอมเม ตอดวย

ไอศกรีมโฮมเมดสตรอวเบอรรีเชอรเบท และ

พรอมเขาสูเมนูกริลซึ่งเปนอาหารจานหลัก 

โดยสามารถเลือกจาก 2 เมนู ไดแก กุงลาย

เสือยาง กับเลมอนครีมซอส หรือ เนื้อวัว

เทนเดอรลอยน ออสเตรเลีย พรอมเคร� องเคียง

และซอสไวนแดง ปดทายดวยของหวานแสน

อรอย สตรอวเบอรรีมูส กับซอสช็อกโกแลต 

พรอมชา หรือ กาแฟ และช็อกโกแลตพาลีน 

สํารองที่นั่งลวงหนา โทร.0-7639-1123 หรือ

เยี่ยมชมเว็บไซต www.capecollection.com

สายการบินไทยสมายล ตอกย้ําผู ให

บริการสายการบินแบบฟูลเซอรวิส สงมอบ

เมนูสุดพิเศษในเทศกาลแหงความรัก ป 2565 

ดวยเมนู เคกวาเลนไทนดารกช็อกโกแลต

พราลีนมูส (Valentine Dark Chocolate 

Praline Mousse), เคกวาเลนไทน ราสเบอรรี่ 

ทีรามิสุ มูส (Valentine Raspberry Tiramisu 

Mousse) และสวีทฮารท ราสเบอรรี่ชีสเคก 

(Sweet Heart Raspberry Cheese cake) 

จากครัวการบินไทย โดยจะใหบริการผู โดยสาร

ทุกทานแบบนํากลับ ที่เดินทางเสนทางบิน

ภายในประเทศทุกเที่ยวบิน ในวันที่ 14 

กุมภาพันธ 2565 (หรือจนกวาสินคาจะหมด)

สํารองบัตรโดยสารไดที่ www.thaismileair.

com, Call Center 1181, 02-118-8888, 

ศูนยบริการลูกคาไทยสมายล (Smile Service 

Center) และตัวแทนจําหน�ายบัตรโดยสาร

ไทยสมายลท่ัวประเทศ (Smile Travel Agents) 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เทศกาลแหงความรักกลับมาอีกครั้ง 

หลายๆคนน�าจะกําลังมองหาของขวัญให

คนรูใจ Bottega Veneta นําเสนอแอคเซส

เซอรี่ตางๆ ไมวาจะเปนกระเปา รองเทา 

หรือ จิวเวลรี่จากคอลเลกชั่น Wardrobe 03 

ที่จะมาเติมแตงสีสันในวันพิเศษนี้ ดวยเฉดสี

พาสเทล และสีสันสดใสบนไอเทมหลากชิ้น

ผูหญิงตางก็ตองมีกระเปาคูใจ Bottega 

Veneta แนะนํากระเปาอยาง Mini Jodie 

กระเปาหูหิ้วสุดคลาสสิค โดดเดนดวยการถัก

ทอดวยเทคนิค intrecciato อันเปนเอกลักษณ

เฉพาะของ Bottega Veneta กระเปา Mini 

Jodie มาพรอมกับหลากหลายเฉดสี และ

Bottega Veneta เฉลิมฉลองวันวาเลนไทนดวยไอเทมสุดพิเศษ 

เหมาะเปนไอเดียของขวัญสําหรับคนพิเศษจากคอลเลกชั่น Wardrobe 03

ลวดลายหลากหลายแบบใหเลือกสรร ไมวา

จะเปนกระเปาหนัง Nappa Leather ที่มา

พรอมสีสันใหเลือกหลากหลายไมวาจะเปนสี

เอิรธโทน สีพาสเทล สีสด อยาง สีครีม 

(Almond) สีเขียวพาสเทล (Fountain) สีฟา

พาสเทล (Teal Washed) สีเขียว (Parakeet) 

และ อ� นๆ กระเปา Velvet Shearling ขน

ปุกปุยท่ีมาพรอมสีใหม อยางสีสม (Light Orange)

สีเขียว (Parakeet) และสีชมพูพาสเทล (Popsicle) 

และหนังเงา Seta Paint ที่มาพรอมสีสด 

เปนไอเดียที่เหมาะกับเหลาสาวๆ ที่ชอบมิกซ

แอนแมทไดหลายลุคของกระเปา Mini Jodie 

ทําใหสนุกกับการแตงตัวไดมากยิ่งขึ้น 

หรือสาวๆ คนไหนที่ชอบกระเปา

ใบกระทัดรัด ตองหามพลาด Pouch ที่มา

พรอมไซสใหมอยาง Teen Size ในคอลเลกช่ัน 

Wardrobe 03 ท่ีเพ่ิมไปจากรุนกระเปาใสเหรียญ 

ไซสมินิ และ ไซสคลาสสิคสุดไอคอนิค รุนนี้

ไดรับความนิยมเปนอยางสูงทําใหมีออกมา

ใหเลือกหลากหลายสีสันพรอมเฉดสีใหม เชน 

พิมพลายงูเหลือม (faded python print) 

อีกทั้งยังมาพรอมหลากหลายวัสดุมากยิ่งขึ้น 

อาทิ หนังหลากหลายแบบไมวาจะเปนสไตล

เรียบ สไตลการสาน intrecciato สไตลตกแตง

ดวยหมุดและอีกหลากหลายแบบใหเลือกสรร 

สาวก Bottega Veneta คงไมมีใครไมรู

จักกระเปาสะพายไหลรุน Padded Cassette 

ที่ถูกสานดวยสไตล intrec-

ciato ดวยมือ เปนดีไซน

อั น เป น เ อกลั กษณ จ าก

แบรนด สรางสรรคดวย

หนังลูกแกะ มาพรอมการ

บุหนังที่มีหนาขึ้นเปรียบ

เสมือนเบาะ ตกแตงแบบ

หั ว เ ข็ ม ขั ด ส า ม เ ห ลี่ ย ม 

สามารถสะพายไหลหรือ

เพิ่มความชิคไปอีกขั้นโดย

พกพาเปนคลัตช

น อ ก เ ห นื อ จ า ก

กระเปาที่จะเหมาะเปน

ไ อ เ ดี ย ต อ น รั บ วั น

วาเลนไทนแลวรองเทาก็

เปนไอเดียที่พลาดไม ได

เชนเดียวกัน โดยครั้งนี้นํา

เสนอรอง เท าส นสู ง รุ น 

Tower สุดคลาสสิก ท่ีสามารถ

ครีเอทหลายลุคหลายสไตล 

ไมวาจะเปน ลุคทํางาน ลุคปารตี้ หรือ ใส

พบปะเพ� อนสาวในวันหยุด ในสวนของรุน 

Tower นี้ มีใหเลือกทั้งหมด 2 เฉดสีดวยกัน 

สีครีมเบจ (Moon Beam) และ สีน้ําตาลสุด

คลาสสิค (Fondant) เปนโทนสีมิกซแอนแมท

ไดกับทุกลุค อีกมทั้งยังเปนหนังกลับ ที่มา

พรอมความสูง 3.9” นิ้ว ใสแลวดูขาเล็กเรียว

สุดๆ เลยทีเดียว

Puddle บูทสุดคลาสิคท่ีเปดตัวคร้ังแรก

ในคอลเลกชั่น Fall 2020 รองเทาบูทคูนี้ ได

ถูกรังสรรคมาจากยาง biodegradable polymer 

ที่สามารถยอยสลายได มาในรูปแบบแมพิมพ

ชิ้นเดียวโดยการใชเทคนิคแบบไรตะเข็บ อีก

ทั้งยังผสมผสานซิกเนเจอรอันโดดเดนตาม

แบบฉบับ Bottega Veneta ไดอยางลงตัว  

เชน รูปทรงดานหนาของรองเทาท่ีกลมและหนา 

ตกแต่งด้วยเส้นหยักคลื่นพริ้วที่เห็นได้จาก

รองเทาบูท Tire รองเทา Puddle บูทคูนี้มา

พรอมกับหลากหลายเฉดสี ไมวาจะเปน สีเขียว

อมเหลือง (Kiwi) สีเหลือง (Egg Yolk) สีชมพู 

(Lollipop) สีชมพูพาสเทล (Flamingo) และ 

อ� นๆอีกมากมาย

หรืออยากไดรองเทาสําหรับวันสบายๆ 

ในไลน Puddle ที่ Bottega Veneta พลิกโฉม

จากรองเทาบูท Puddle ที่ไดรับความนิยมใน

รูปแบบรองเทา slip on ดวยการออกแบบที่

ทันสมัยและล้ําสมัยรุนนี้ ผลิตจากยาง bio-

degradable ที่มีน้ําหนักเบา สามารถระบาย

อากาศไดดี อีกทั้งยังกันน้ําได และดีไซน โฉบ

เฉี่ยว มีสายรัดดานหลังทําใหสวมใสสบาย          

มากยิ่งขึ้น โดยมาในสีสัน อาทิ สีดํา (Black) 

สีน้ําตาล (Ebony) สีสม (Tangerine) สีชมพู

ออน (Peachy) สีน้ําตาลออน (Rubber 

Band) และ สีขาวครีม (Sea Salt) 

หรือจะเปนรองเทาสไตลคุณหนูสุด

คลาสสิคจาก Bottega Veneta ที่เเอาใจ

สาวๆ โดยการนําเสนอสีใหมๆ ทุกคอลเลก

ชั่น คือรองเทารุน Lido ที่มาในสไตลสนสูง

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ฉลองตอนรับ

เทศกาลวาเลนไทน เปดตัวโปรโมชั่นเพิเศษ 

“Fly for Love” เสนอตั๋วโดยสารราคาพิเศษ 

เริ่มตนเพียง 490 บาทตอเที่ยว รวมภาษีและ

คาธรรมเนียมแลว และไมมีคาธรรมเนียม

การชําระเงินทุกชองทาง สําหรับเดินทางบน

ทุกเสนทางในประเทศของไทยเวียตเจ็ท จาก

สุวรรณภูมิ สู เชียงใหม เชียงราย กระบี่ ภูเก็ต 

หาดใหญ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 

ขอนแกน อุบลราชธานี อุดรธานี พรอมเปด

ตัวเสนทางบินใหม บินตรงระหวางภูเก็ต

และอุดรธานี เริ่ม 18 กุมภาพันธ 2565 นี้ 

สํารองบัตรโดยสารราคาพิเศษไดตั้งแตบัดนี้ 

จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 เดินทางได

ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ - 30 มิถุนายน 

2565 (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ที่ www.

vietjetair.com  

นอกจากการเพิ่มเที่ยวบินเสนทางใน

ประเทศเพ่ือรองรับความต้องการเดินทางท่ี

เพ่ิมสูงข้ึนแลว สายการบินยังไดจัดกิจกรรมลุน

รับรางวัลจากกลองสุม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 

2565 ถายทอดสดทางเฟซบุก https://www.

facebook.com/VietJetThailand พรอมแนะนํา

สินคาและบริการใหมๆ ของสายการบิน อาทิ 

ของที่ระลึก และสินคาเกี่ยวกับการทองเที่ยว

ในราคาสุดคุม แพคเกจบัตรกํานัลตั๋วเคร� อง

บินกับบัตรกํานัลที่พักแบบคละปลายทาง 

(กลองสุม) เพ� อใหผู โดยสารไดเพลิดเพลินกับ

การทองเที่ยวอยางคุมคา ตลอดจนไดสัมผัส

ประสบการณเดินทางใหมๆ  ใหกับการทองเท่ียว

ในประเทศไทยชวงเทศกาลวาเลนไทน

เน� องในโอกาสวันแหงความรัก 14 

กุมภาพันธ 2565 สายการบินยังเปดโอกาส

ใหผู โดยสารไดสงเร� องราวความรักเพ� อรวม

สนุกกับกิจกรรมแตงงานลอยฟาบนเที่ยวบิน

พิเศษ ผานชองทางออนไลนเพ� อตอกย้ําการ

มอบประสบการณเดินทาง และความประทับ

ใจตอบริการของสายการบิน นอกเหนือจาก

บัตรโดยสารราคาคุมคา และตัวเลือกของ

ตารางเที่ยวบินที่ตอบโจทยทุกความตองการ

เดินทางของผู โดยสาร

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุงมั่นเปน

ผูนําตลาดการบินภายในประเทศ พรอมให

บริการผู โดยสารดวยความปลอดภัยในระดับ

สูงสุดระหวางการเดินทางในชวงการแพร

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยดําเนิน

มาตรการทําความสะอาดและฆาอบเชื้อ

ภายในอากาศยานอยาง เคร งครัดตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และ

สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผู โดยสารและพนักงานทุกคน

ไทยเวียตเจ็ท ชูแคมเปญ FLY FOR LOVE 

จัดตั๋วโปรฯ ราคาพิเศษเริ่มตนเพียง 490 บาท พรอมเชิญรวมกิจกรรม

ลุนรางวัลกลองสุมและกิจกรรมจัดงานแตงงานลอยฟา ตั้งแตวันนี้ – 14 ก.พ. 65

และสนเตี้ย เปน must-have ไอเทมจาก 

Bottega Veneta สรางสรรคจากหนัง Nappa 

โดนเดนดวยการสานแบบหนา intrecciato 

หรือใครที่อยากได้เครื่องประดับเพิ่ม

ความโรแมนติกในวาเลนไทนนี้ ของขวัญ

อยางจิวเวลรี่ก็เปนไอเดียที่น�าสนใจ ดวย

ดีไซนแปลกตาสีเงินและสีทองที่สามารถนํา

ไปมิกแอนดแมทช ไดกับหลายๆ ลุค ทั้งลุค

เทห หรือลุคเกๆ ก็สามารถเพิ่มความสนุก

ใหกับวาเลนไทนนี้อีกดวย 



13ขาวประชาสัมพันธ

รักหวาน     วิทยา สุริยะวงค อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑและอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เปนประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหวาง วรัญญา โชติพงศ บุตรี พงษศักด์ิ – เพ็ญนี โชติพงศ 

กับ ถนบรรณ วรรณกี้ บุตร นิคม – พรพนา วรรณกี้ ณ หองแกรนด เอบี โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี อัจฉรา สุริยะวงค รวมแสดงความยินดี

กองบัญชาการกองทัพไทย รวมกับ

“เซ็นทรัล วิลเลจ” โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

จํากัด (มหาชน) รวมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ 

เอสเตท เอเชีย หน่ึงในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท

จํากัด (มหาชน) บิ๊กอสังหาฯ ระดับโลก 

ตอกยํ้าเบอรหน่ึงลักชูร่ีเอาทเล็ตแหงแรกของไทย 

ตัวจริงแบรนดเนมเดสติเนชั่นระดับโลก ขอ

เชิญชมงานนิทรรศการโครงการอันเน� องมา

จากพระราชดําริ เทิดไทองคราชัน ในรูปแบบ

ออนไลน ผานระบบ AR พรอมเลือกชอป

กับผลิตภัณฑมากมายจากโครงการในพระ

ราชดําริ อาทิ นํ้าผลไม แยมผลไม จากดอยคํา, 

เคร� องเซรามิค ผาทอมือจากดอยตุง และ 

น้ําสมุนไพร ผักและผลไมปลอดสารพิษ 

จากกองบัญชาการกองทัพไทย และสัมผัส

บรรยากาศสวนนงนุชที่ยกมาจัดตกแตง

บรรยากาศอยางรมร� นภายในงาน โดยพิธี

เปดงาน ไดรับเกียรติจาก พลเอก สุวิทย เกตุศรี 

ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง 

กองบัญชาการกองทัพไทย เปนประธานเปด

งาน พรอมดวย ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการ

ตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา คุณชาติ จิราธิวัฒน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาโครงการ 

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน 

ผูอํานวยการอาวุโส สวนงาน Food & Fashion 

Partner Management ฝาย ขาย บมจ. 

เซ็นทรัลพัฒนา คุณจุฑาธรรม จิราธิวัฒน 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เซ็นทรัล

พัฒนา คุณโทโมฮิโกะ เอกูจิ Managing 

Director of Mitsubishi Estate (Thailand) 

พลตรี วิญญ วิจิตรวาทการ ผูอํานวยการ

สํานักปฏิบัติการ ศูนยประสานงานโครงการ

อันเน� องมาจากพระราชดําริ และความม่ันคง 

กองบัญชาการกองทัพไทย  พันเอกชนินทร 

ขาวรัตน ผอ.กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ 

กองบัญชาการกองทัพไทย รวมงาน พบกับ

งานน้ีไดต้ังแตวันน้ี ไปจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 ณ หอง Thai Pavilion  เซ็นทรัล วิลเลจ

เซ็นทรัล วิลเลจ โซนใหม ไดแรง

บันดาลใจมาจากวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมไทย 

นําเสนอในรูปแบบหมูบานไทยรวมสมัยที่มี

เพียงหนึ่งเดียวในโลก โดยเฟสใหมนี้ขยาย

เพิ่มอีก 4 หมูบาน ไดแก หมูบานชางทอ 

(Textile Village) โดดเดนดวยลายเสนผาทอ

ของไทย, หมูบานชางกอ (Brick Village) กับ

การกออิฐเปนแพทเทิรนที่แปลกตา, หมูบาน

ชางลายคราม (Porcelain Village) นําความ

สวยงามของเครื่องลายครามมาออกแบบ

เซ็นทรัล วิลเลจ รวมกับ กองทัพไทย 
จัดงาน นิทรรศการโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริเทิดไทองคราชัน

ใหมีลูกเลน และหมูบานชางเงินชางทอง 

(Goldsmith Village) กับลวดลายสีเงินสีทองส� อ

ถึงความหรูหราและความประณีตทามกลาง

บรรยากาศแบบ Outdoor Experience ที่

รมร� นดวยพื้นที่สีเขียว ทางเดินมีหลังคาที่

กวางข้ึนทําใหชอปปงไดสะดวกมากข้ึน มีความ

ใกลชิดธรรมชาติดวยฟเจอรตางๆ ทั้งน้ําพุ, 

บานตนไม

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาด 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กลาววา “เซ็นทรัล 

วิลเลจ ไมเคยหยุดนิ่งในการมอบประสบการณ

การชอปปงเทียบชั้นเอาทเล็ตระดับโลก 

นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนาครบรอบ 40 ป 

เราจึงอยากมอบประสบการณ์พิเศษเพื่อส่ง

ตอพลังบวก และแทนคําขอบคุณในโอกาส

ครบรอบของบริษัทฯ นอกจากนี้ เรายังให

การสนับสนุนหน�วยงานภาครัฐ ในการจัดงาน

ตางๆ มากมาย ในทุกสาขา สําหรับงานจัด

งานนิทรรศการโครงการอันเน� องมาจากพระ

ราชดําริ เทิดไทองคราชัน ครั้งนี้ เรามีความ

ยินดีเปนอยางยิ่งที่ ได รวมสนับสนุนงาน

ของกองบัญชาการกองทัพไทยที่จะไดสืบสาน

โครงการในพระราชดําริของพระองคทาน นอกจาก

นี้ยังไดชวยเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ไปยัง

ชองทางส� อมากมาย เพ� อใหประชาชนทราบ

ถึงการจัดงานและมารวมชมนิทรรศการ 

อีกทั้งเลือกชอปสินคาคุณภาพดีจากโครงการ

ในพระราชดําริ มูลนิธิโครงการหลวง และ

รานดอยคํา จึง อยากขอเชิญชวนทุกทาน

รวมชมงานดีๆแบบนี้”

“เซ็นทรัล วิลเลจ” ภายใตคอนเซ็ปต 

Bangkok Luxury Outlet มีมูลคาโครงการ

รวม 5,000 ลานบาท บนพื้นที่ 36,000 ตร.ม. 

มีที่จอดรถมากกวา 2,000 คัน เดินทาง

สะดวกจากในเมือง Bangkok CBD เพียง 

30 นาที และใกลสนามบินสุวรรณภูมิ พรอม

มอบเอาทเล็ตดีลที่ดีที่สุด ชอปแบรนดเนม

คุณภาพดีในราคาคุมคา ลดสูงสุด 35-70% 

ชวงแคมเปญพิเศษลดถึง 90% เปดใหบริการ

ทุกวัน จันทร - ศุกร เวลา 11.00 - 21.00 น. 

เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 

10.00 - 22.00 น. ติดตามรายละเอียดอ� นๆ: 

www.centralvillagebangkok.com, LINE: @

centralvillage, Facebook: Central Village, 

Instagram: centralvillagebangkok

รวมฉลองสุดยิ่งใหญ กับงานครบรอบ 12 ป 

เทคนิคหมอรวงขาว 11 - 13 กุมภาพันธนี้ ที่สยามพารากอน

Lovely Eye & Skin Clinic โดยบริษัท 

บีคัมเวลท จํากัด นําโดย หมอรวงขาว 

- พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ ผูออกแบบ-

พัฒนาการทําตาเทคนิคหมอรวงขาว และ

คุณกฤษฎาพัฒน การุญญ ผูบริหารระดับสูง 

บริษัท บีคัมเวลท จํากัด จัดงานฉลองครบ

รอบ 12 ป กาวสูความสําเร็จกับมาตรฐาน

ความงามรอบดวงตาดวยเทคนิคหมอรวงขาว 

ระหวางวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ นี้ ที่ 

ลานแฟชั่น ฮอลล ชั้น 1 ศูนยการคาสยาม

พารากอน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ 

นิทรรศการ Hall of Fame กับเสนทาง

ตลอด 12 ปของเทคนิคหมอรวงขาว, บูธชง

ชิมผลิตภัณฑใหมลาสุด พรอมสวนลดพิเศษ

สําหรับงานนี้โดยเฉพาะ และโซนดิสเพลย

ถายภาพที่เนรมิตพื้นที่ใหเปนจุดเช็คอินธีม

ทองเกๆ ใหคุณไดรวมเปนสวนหนึ่งของการ

เฉลิมฉลองวาระพิเศษไปดวยกัน

11 ก.พ. พิธีเปดงานฉลองครบรอบ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ควาอันดับที่ 7 (ตอเน� องเปนปที่ 2) ของ Top 

50 องคกร ที่พนักงานรุนใหมอยากรวมงาน

ดวยมากที่สุด ประจําป 2022 จากผลสํารวจ

โดย Work Venture ที่ปรึกษาและผูนําดาน

การสรางแบรนดนายจางใหแกองคกรชั้นนํา

ในไทย สะทอนภาพลักษณที่ดี และความ

เช� อมั่นที่มีตอ “ไทยเบฟ” ดวยนโยบายที่ให

ความใสใจและดูแลพนักงานในชวงสถาน

โควิด-19 รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานใน

องคกรไดแสดงความสามารถและการเติบโต

ไปกับไทยเบฟ ภายใตนโยบาย “Limitless 

Opportunity : โอกาส ไรขีดจํากัด” ตอกย้ํา

การเปนผูนําธุรกิจอาหารและเคร� องด� มครบ

วงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน 

Stable and Sustainable ASEAN Leader 

ภายใต PASSION 2025 โดยมี 3 แกนสําคัญ 

ไดแก Build การสรางโอกาสทางธุรกิจใหม 

ผานทั้งนําเทคโนโลยีเขามายกระดับ และ

เพิ่มตลาดที่น�าสนใจ Strengthen การเพิ่ม

ความแข็งแกรงใหธุรกิจหลัก เพ� อรักษาความ

เปนผูนําในระดับอาเซียน Unlock การนํา

ศักยภาพของบริษัทมากอใหเกิดมูลคาสูงสุด 

ท้ังมุมทรัพยากรภายใน และเครือขายพันธมิตร

ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการ

ผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) กลาววา“ผลสํารวจในคร้ังน้ี

นับวาเปนผลสํารวจชิ้นสําคัญประจําปของ

ประเทศไทย ความสําเร็จที่ผลักดันใหไทยเบ

ฟกาวขึ้นมาติด Top 10 ของเมืองไทย ควา

อันดับ 7 ตอเน� องเปนปที่ 2 มาจากการ

ดําเนินธุรกิจที่สนุก มีการแขงขัน เติบโตดวย

ความมั่นคง และเปนแบรนดที่ตรงใจกับคน

รุนใหม การนํากองทัพแบรนดของคนไทยไป

เติบโตในระดับโลก ใสใจในการ Transform 

องคกรสําหรับคนรุนใหม ทําใหปจจุบันเรา

มีพนักงานไทยเบฟสวนใหญเปนคนรุนใหม 

อีกทั้งยังไดมีการผลักดันใหพนักงานมีการ

ทํางานนอกเหนือจากงานปกติ (Project) สง

เสริมและพัฒนาศักยภาพใหเติบโต ซ่ึงในไทย

เบฟเราเช� อม่ันและทําใหส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนจริง 

ทําใหเห็นวาเปนองคกรท่ีมี “โอกาส ไรขีดจํากัด” 

อยางแทจริง ตองขอขอบคุณทุกฝายที่เช� อ

“ไทยเบฟ” ควาอันดับ 7 สุดยอดองคกรในฝนคนรุนใหม ป 2022

ในความฝน และวันนี้ทําใหสําเร็จ ทําให

ไทยเบฟเปนองคกรที่คนรุนใหมอยากเขามา

ทํางานในสถานที่แหงนี้” 

12 ป กาวสูความสําเร็จกับมาตรฐานความงาม

รอบดวงตาดวยเทคนิคหมอรวงขาว พรอม

เปดตัวผลิตภัณฑ โปรตีนเสริมอาหารใหม

ลาสุด พาวแพลนต (Powplant) ที่สกัดจาก

พืชที่ให โปรตีนสูงอยางเปนทางการ โดยมี

ดารา นักแสดง และเซเลบริตี้ช� อดังของ

เมืองไทย อาทิ วาน ธนกฤต พานิชวิทย, 

นิว วงศกร ปรมัตถากร, โบว แวนดา สหวงษ, 

มิก รชยา นพการุณ รองอันดับ 1 Miss 

Tiffany 2014, บูม สุภาพร วงษถวยทอง และ

ปอป วราวุธ เลาหพงศชนะ รวมสรางสีสัน

ตลอดงาน

12 ก.พ. พบกับกิจกรรมเสวนาดู

โหงวเฮงดวงตา โดยอาจารยชัญญา หมอดู

ซุปตาร และทีมแพทย Lovely Specialist 

ที่จะมาวิเคราะหดวงตานําโชค ดวยศาสตร

แหงโหงวเฮง และศาสตรแกไขปญหารอบ

ดวงตาเทคนิคหมอรวงขาว

13 ก.พ. เชิญรวมกิจกรรมเวิรคชอป

เคร� องด� มแสนอรอยจากผลิตภัณฑพาวแพลนต 

โดยเชฟฟาง ณัฐพงศ หน�อชูเวช ที่จะมา

สรางสรรคเมนูใหมเอาใจสายรักสุขภาพ

หามพลาด! รวมเปนสวนหนึ่งในงาน

ฉลองครบรอบ 12 ป เทคนิคหมอรวงขาว 

พรอมชิม แชะ แชร และรวมสนุกในบูธ

กิจกรรมตางๆ ตลอดจนรับโปรโมชั่นพิเศษ

จากผลิตภัณฑที่รวมรายการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง

เว็บไซต www.lovelyeyeclinic.com หรือ 

Facebook: Lovely Eye & Skin Clinic 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผานมา 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี  เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย

เพ� อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียน

พิริยาลัยจังหวัดแพร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

ในการเสด็จครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข ไดนําขาราชการ นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนจังหวัดแพร เฝารับเสด็จและ

กราบทูลรายงานวา รูสึกสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ ท่ีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ทรงทุมเทพระวรกายดําเนิน

งานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ� อ

สรางกระแสคานิยม และเสริมสรางภูมิคุมกัน

ทางดานจิตใจ  ใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด 

พรอมทั้งทรงสรางความเขาใจ การยอมรับผูมี

ปญหาสารเสพติด เพ� อให โอกาสกลับมาเปนคนดี

ของสังคม ภายใต โครงการ “ใครติดยายกมือข้ึน” 

โครงการ TO BE NUMBER ONE มี

พัฒนาการการดําเนินงานท่ีเปนระบบ มีรูปแบบที่

ทันสมัยมากวา 19 ป ปจจุบันมีเครือขายชมรม 

TO BE NUMBER ONE จํานวนมาก กระแส

ของการ “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” ไดแผ

ขยายในกลุมเยาวชนอยางกวางขวาง และจาก

การศึกษาพบวา เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมใน

โครงการอยางตอเน� อง มีอัตลักษณทางสังคม

ที่บุคคลทั่วไปยอมรับและช� นชม ไดแก การมี

จิตอาสาทํางานเพ� อสวนรวม การมีสัมมาคารวะ 

ตระหนักในคุณคาของตนเองและผูอ� น กลาพูด 

กลาแสดงออก มีภาวะผูนํา สามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาไดดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การอยูรวมกับผูอ� น และการทําประโยชนให

กับสังคม ในฐานะกระทรวงสาธารณสุข เปน

หน�วยงานหลักทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนิน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวม 

จะดําเนินการขับเคล� อนโครงการอยางเต็มกําลัง

ความสามารถตลอดไป

ดานนายสมหวัง พวงบางโพ ผูวาราชการ

จังหวัดแพร กลาววา ตลอดเวลา 18 ป ที่จังหวัด

แพรไดดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ภายใตการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมี

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูนําในการขับเคล� อน มี

ภาคีเครือขายทุกภาคสวนรวมสนับสนุน เนนสราง

ความเขมแข็ง สรางเครือขายชมรมทุกประเภท

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  

เสด็จติดตามการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดแพร

ใหเกิดความย่ังยืน สรางแกนนํา สราง

นวัตกรรม ตอยอดองคความรู สงผล

ใหเด็กและเยาวชนของจังหวัดแพร 

เกิดคานิยมท่ีถูกตอง มีภูมิคุมกันทาง

จิตใจ เปนเยาวชนรุนใหมที่มีความ

เช� อม่ัน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ปจจุบันมีสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ป 

จํานวน 110,630 คน คิดเปนรอยละ 

92.6 มชีมรมในสถานศึกษา ชุมชน 

สถานประกอบการ สํานักงานคุม

ประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจํา 

รวม 543 ชมรม มีศูนยเพ� อนใจ TO BE 

NUMBER ONE รวม 52 แหง ปจจุบันจังหวัด

แพรเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

มาตรฐานดีเดนพรอมเปนตนแบบ และมีผลงาน

ชมรม และสมาชิกภายในจังหวัด ดังน้ี มีเยาวชน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร

ไดรับการคัดเลือกเปน TO BE NUMBER ONE 

IDOL รุนที่ 3  และ รุนที่ 9 ชมรมแพร – ราม 

TO BE NUMBER ONE ไดรับรางวัลชมรมดีเดน 

ประเภทสถานประกอบการระดับภาค 2 ป ติดตอกัน

นายเลิศชาย  รัตนะ  ผูอํานวยการโรงเรียน

พิริยาลัยจังหวัดแพร กลาววา โรงเรียนพิริยาลัย

จังหวัดแพร ไดนอมนําหลักการดําเนินโครงการ 

TO BE NUMBER ONE  มาเปนแนวทางใน

การสรางภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหายา

เสพติด และดวยความรวมมือจากคณะครู 

นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และดวย

ความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเท ดําเนินงานอยาง

จริงจังของนักเรียน จากรุนสูรุนสงผลใหสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนพิริยาลัย

จังหวัดแพร มีลักษณะโดดเดนในดานการเปน

ผูนํา กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ปจจุบันชมรม 

TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนพิริยาลัย

จังหวัดแพร มีผลการดําเนินงานดีเดนของจังหวัดแพร

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน

พิริยาลัยจังหวัดแพร กอต้ังข้ึนในเดือนพฤษภาคม 

ป 2555 กิจกรรมเดน คือการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในรูปแบบ “พ่ีสอนนอง” 

และ “รวมพลังลูกผึ้งตานยาเสพติด” มีการจัด

อบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรม

ตานยาเสพติด เชน กีฬาสานสัมพันธตอตาน

ยาเสพติด เตน Cover Dance หางไกลยาเสพติด 

โฟลคซองตอตานยาเสพติด  สงตัวแทนเขารวม

คายกิจกรรมตางๆ ท่ีทางหน�วยงานและจังหวัดจัดข้ึน 

และไดเปนตัวแทนเขารวมคายท่ีเดอะไพนรีสอรท 

ณ จังหวัดปทุมธานี สําหรับโครงการใครติดยา

ยกมือขึ้น คณะกรรมการฝายสอดสองดูแลรวม

กับกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน สุมตรวจปสสาวะ 

และการสุมตรวจแหลงม่ัวสุมภายในโรงเรียนเพ� อ

ปองกันไมใหนักเรียนยุงเก่ียวกับยาเสพติด

นายวัชรายุทธ ซึมทราย ผูจัดการศูนย

เพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน

พิริยาลัยจังหวัดแพร กลาววา ศูนยเพ� อนใจ TO 

BE NUMBER ONE โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัด

แพร เปดใหบริการมาแลว 10 ป โดยเปดบริการใน

วันจันทร-ศุกร ในชวงเชา พักกลางวัน และ ชวง

หลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจําศูนยทั้งหมด 

30 คน โดยผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาปฏิบัติหนาท่ี

ภายในศูนย วันละ 3 คน เพ� อชวยเหลือดูแล

สมาชิกและพัฒนาสมาชิกใหมีคุณภาพและมี

ความสุข ในหลักการ” เพ� อนชวยเพ� อน พ่ีชวยนอง” 

ภายใตแนวคิด “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา

พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรูดวยตนเอง 

และการเขารวมกิจกรรมพรอมกับการพัฒนา

ทักษะตาง ๆ เชน การควบคุมอารมณ การรูจัก

ตนเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแกปญหา

อยางเหมาะสม  และสามารถดําเนินชีวิตอยางเปนสุข 

รวมท้ังจัดบริการเพ� อใหโอกาสสําหรับการแสดงออก

ถึงพลังสรางสรรคท่ีมีอยู เสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต 

และปองกันแกไขปญหาพฤติกรรมเส่ียงของสมาชิก

ในวโรกาสน้ี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน

พระอนุญาตใหสมาชิก  “ใครติดยายกมือขึ้น” 

จากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดแพร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปจจุบันมี

ความมุงมั่นที่จะเลิกเสพ เขาเฝาพรอมทั้ง

พระราชทานกําลังใจและคําแนะนําเพ� อปองกันความ

ผิดพลาดซํ้าในกลุมเส่ียง และพระราชทานคําปรึกษา

แกสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถาน

ศึกษาตางๆ ในจังหวัดแพร ที่ซักถามปญหา ซึ่ง

จะนําไปสูการจัดการกับปญหาอยางเหมาะสม
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ทั่วโลกตายเพิ่ม 5 แสนหลังโอมิครอนระบาด

เจนีวา • องค์การอนามัยโลกเปิดเผยในรายงานประจำาสัป 

ดาห์ว่า นับตั้งแต่มีการค้นพบไวรัสโคโรนาก่อโรคติดเชื้อโค

วิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ โอมิครอน ถึงขณะนี้มีผู้ป่วย

เสียชีวิตเพราะโควิด-19 เพิ่มอีก 500,000 คน รายงานเอ

เอฟพีเมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ อ้างคำาแถลงของอับดี มา

ฮามุด ผู้จัดการอุบัติการณ์ขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิล

ยูเอชโอ) ผ่านระบบออนไลน์จากนครเจนีวาเมื่อวันอังคาร

ว่า นับตั้งแต่ค้นพบไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนที่แอฟริกาใต้

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ท่ัวโลกมีผู้ติดเช้ือโควิด-19 เพ่ิม

ขึ้น 130 ล้านคน และมีผู้ป่วยเสียชีวิตอีก 500,000 คน 

โอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดแทนที่สาย

พันธุ์เดลตาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อได้

ง่ายกว่า ถึงแม้จะมีความรุนแรงของโรคน้อยกว่า ดับเบิล

ยูเอชโอกล่าวว่า ถึงขณะนี้โอมิครอนคิดเป็น 96.7% ของ

ตัวอย่างส่งตรวจจากทั่วโลกที่รวบรวมได้ในช่วง 30 วันที่

ผ่านมา ตามข้อมูลที่ส่งเข้า GISAID หรือฐานข้อมูลกลางโค

วิด-19 โลก ส่วนสายพันธุ์เดลตาเหลืออยู่เพียง 3.3% โดย

ขณะนี้พบสายพันธุ์ โอมิครอนแล้วในเกือบทุกประเทศ

UCLA จ่าย 7,917 ล้าน เหยื่อหมอล่วงละเมิด

ลอสแองเจลิส • เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ 8 

กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (ยู

ซีแอลเอ) ยื่นข้อตกลงระงับคดีต่อศาลลอสแองเจลิส ยิน 

ยอมจ่ายเงินชดเชยรวม 243.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ราว 7,917 ล้านบาท ให้กับเหยื่อ 203 คน ที่ถูกเจมส์ ฮีปส์ 

นรีแพทย์หรือแพทย์ผู้ชำานาญโรคสตรีของมหาวิทยาลัย

แห่งน้ีล่วงละเมิดทางเพศ ฮีปส์เป็นแพทย์ประจำาศูนย์สุข 

ภาพของยูซีแอลเอนานถึง 35 ปี มีการยื่นฟ้องคดีหลาย

ร้อยคดีที่กล่าวหาว่ายูซีแอลเอจงใจปกปิดพฤติกรรมล่วง

ละเมิดทางเพศของฮีปส์ ซึ่งทำาให้เขามีอิสระในการก่อเหตุ

กับเหยื่อต่อไปอีกหลายปี ฮีปส์ โดนฟ้องร้องคดีอาญา 8 

กระทง กล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง 7 คน ยู

ซีแอลเอแถลงในวันเดียวกันว่า การกระทำาตามข้อกล่าว

หาของฮีปส์ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและตรงกันข้ามกับค่านิยม

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากพันธกิจข้อแรกและสำาคัญที่สุด

ของเราคือการรับใช้ชุมชน เราหวังว่าข้อตกลงระงับคดี

ครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการเยียวยาสำาหรับผู้ยื่นฟ้องในคดีนี้

เวียดนามจับนักอนุรักษ์ข้อหาเลี่ยงภาษี

ฮานอย • เอเอฟพีอ้างรายงานของหนังสือพิมพ์ต๋วยแจ๋

ของทางการเวียดนาม เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ว่า หวุ่ย 

ถิ คัญห์ วัย 46 ปี ถูกตำารวจในกรุงฮานอยจับในข้อหา

เลี่ยงภาษี แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม หญิงเวียดนาม

ที่ถูกจับคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งเอ็นจีโอ “GreenID” ที่รณรงค์ให้

ลดการใช้พลังงานถ่านหินและให้ตระหนักถึงปัญหามลพิษ

ทางอากาศและน้ำา.

OPEC+: เมื่อรัสเซีย

กับซาอุฯ คุมราคาน้ำามันโลก

อราคาน้ำามันดิบพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

ไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลาย ก็ทำาให้คนไทยต้อง

ทำาความเข้าใจกับปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำามัน

ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้จำานวนที่ผลิตออกมาพอๆ กับที่

ต้องการใช้

อุปทานต้องตามอุปสงค์ให้ทัน

ผู้ผลิตน้ำามันโลกที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม OPEC ถูกเรียก

ร้องและกดดันให้เพิ่มปริมาณก็ผลิตเมื่อราคาน้ำามันพุ่งอย่าง

ไม่ลดละ

สมาชิก OPEC ประชุมกันครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างเสียไม่ได้ คุยกันทั้งหมด 16 นาที 

และตกลงกันว่าจะเพิ่มการผลิตตามที่ได้บอกเอาไว้แต่เดิม

คือ วันละ 400,000 บาร์เรล

ผู้นำา OPEC อ้างว่าสาเหตุที่ราคาน้ำามันแพงขึ้นไม่ใช่

เพราะการผลิตน้อย แต่เป็นเพราะความตึงเครียดทางด้าน

การเมืองระหว่างประเทศต่างหาก

ที่เรียกว่าปัญหา “ภูมิรัฐศาสตร์” หรือ geopolitics 

นั่นแหละ

เช่น กรณีรัสเซียเผชิญหน้ากับโลกตะวันตก กรณี

ยูเครน

ความวุ่นวายทางการเมืองในคาซัคสถาน ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในประเทศผลิตน้ำามันในเอเชียกลาง

สัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์

ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการโจมตีด้วยโดรนของเผ่า 

Houthi ต่อประเทศ UAE

คนเข้าประชุม OPEC สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าไม่มีการ

พูดถึงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แต่อย่างใด

เน้นแต่เรื่องปริมาณการผลิตเป็นหลัก เพราะไม่อยู่ใน

ฐานะที่จะแก้ปัญหาวิกฤตในภูมิภาคต่างๆ (แม้ว่าสมาชิกหลาย

ประเทศจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเหล่านั้น แต่คู่กรณี

ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย)

สมาชิก OPEC บอกว่า ได้พยายามช่วยเต็มที่แล้วใน

การปรับเพิ่มปริมาณการผลิต แต่ก็ทำาได้แค่นี้ เพราะการแพร่

ระบาดของโควิดทำาให้ต้องลดการผลิตอย่างหนัก เนื่องจาก

ความต้องการของโลกหดหาย

OPEC อ้างว่าตอนที่พวกเขาลำาบากเพราะราคาน้ำามัน

ร่วงนั้นไม่มีใครเห็นใจ ตอนนี้พอราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความ

ต้องการกระเตื้องก็ต้องเห็นใจพวกเขาบ้าง รายได้ที่หดตัวลง

จากการขายน้ำามันก็ต้องได้รับการชดเชยในช่วงขาขึ้น

อีกประเด็นหนึ่งคือ ในช่วงระบาดของโควิดนั้น หลาย

ประเทศผู้ผลิตน้ำามันไม่ได้ลงทุนในการรักษาความสามารถใน

การผลิตระหว่างการระบาดของโควิด จะบอกว่าเป็นเรื่องของ

ทีใครทีเขาก็คงไม่ผิดนัก

ต้องทวนความจำาว่า OPEC มีสมาชิกเป็นประเทศไหน

บ้าง และ OPEC+ คือใคร

OPEC+ เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำามัน 24 ประเทศ 

ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 14 ชาติของ Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และสมาชิกที่ไม่ใช่ 

OPEC อีก 10 ประเทศ รวมถึงรัสเซีย

กลุ่ม OPEC นำาโดยซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำามัน

รายใหญ่ที่สุดของกลุ่ม 

ขณะที่รัสเซียเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในบรรดาประเทศที่

ไม่ใช่กลุ่มโอเปก

OPEC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลถาวรที่ก่อตั้งขึ้นใน

การประชุมแบกแดดในปี 2503 

วันนี้รายชื่อทางการของสมาชิก OPEC คือ Algeria, 

Angola, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, 

Libya, Nigeria, the Republic of the Congo, Saudi 

Arabia, the United Arab Emirates and Venezuela. 

อดีตสมาชิก OPEC มี Ecuador, Indonesia and Qatar.

มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการอุปทานน้ำามันเพื่อ

พยายามกำาหนดราคาน้ำามันในตลาดโลก เพื่อหลีกเลี่ยง

ความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ผลิตและผู้ซื้อมีสำานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย

สมาชิกโอเปกเปิดกว้างสำาหรับทุกประเทศที่เป็นผู้ส่ง

ออกน้ำามันรายใหญ่และมีหลักการร่วมกัน

OPEC Plus คืออะไร?

OPEC Plus คือประเทศผลิตน้ำามันนอกเหนือ 

OPEC 11 ประเทศ คือ Azerbaijan, Bahrain, Brunei, 

Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Russia, South 

Sudan and Sudan

ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียต่างก็เป็นแกนหลักของ

พันธมิตรผู้ผลิตน้ำามันที่รู้จักกันในนาม OPEC Plus มาเป็น

เวลา 3 ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อหนุนราคาน้ำามันด้วยการลด

การผลิต

OPEC+ เกิดขึ้นเพราะอะไร?

เมื่อรัสเซียสรุปข้อตกลงเวียนนาในปี 2559 ปูตินเชื่อ

ว่าจะช่วยเตรียมพร้อมสำาหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี

รัสเซียในเดือนมีนาคม 2561

ราคาน้ำามันที่สูงขึ้นทำาให้มั่นใจความสามารถทางการ

เงินของเครมลินเพื่อผลักดันให้การรณรงค์หาเสียงที่นำาไปสู่

การสร้างความมั่นใจว่าปูตินจะยังคงครองอำานาจเอาไว้ได้

เท่ากับเป็นการจัด “ลำาดับความสำาคัญของระบอบ

การปกครอง” ใหม่ ซ่ึงย่อมหมายถึงการควบคุมปริมาณการ

ผลิตน้ำามันด้วย 

สำาหรับซาอุดีอาระเบีย การเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็น

พันธมิตรแบบ “เฉพาะกิจ” ให้เป็นกลุ่มที่เป็น “ทางการ” 

ถือเป็นวิธีลดความผันผวนและปั่นป่วนของตลาดน้ำามันใน

อนาคตได้ด้วย

สำาหรับรัสเซีย การทำาให้ความสัมพันธ์มีความ 

“เป็นทางการ” มากขึ้นอาจช่วยขยายอิทธิพลของปูตินใน

ตะวันออกกลาง

น่าจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำาให้ราคา

น้ำามันตกต่ำาลง เพื่อตั้งรับกับผลกระทบต่อผู้ผลิตน้ำามันจาก

หินดินดานของสหรัฐ 

แต่วันนี้เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตยูเครน ปูตินก็ต้อง

ปรับยุทธศาสตร์ให้รับ “ศึกรอบด้าน” ให้ได้.

พ

สหรัฐกู้คืนบิตคอยน์1.1แสนล้าน
วอชิงตัน • กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสามารถกู้คืนเงินดิจิทัลบิตคอยน์

มากกว่า 94,000 บิตคอยน์ที่ โดนแฮ็กเกอร์ขโมยไปจากเว็บเทรดเงิน

ตราเข้ารหัสลับ “บิตฟิเนกซ์” เมื่อปี 2559 ที่ปัจจุบันคิดเป็นมูลค่าถึง 

3,600 ล้านดอลลาร์ หรือ 118,468 ล้านบาท เป็นการยึดเงินดิจิทัล

ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

รายงานของเอเอฟพีและ

บีบีซีเมื่อวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 

2565 กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม

สหรัฐแถลงผลงานการจับกุมและ

ยึดเงินดิจิทัลสกุลบิตคอยน์คร้ังใหญ่                                               

ท่ีสุดได้เมื่อวันอังคารท่ีผ่านมา โดย                                                                

ผู้ต้องสงสัยเป็นคู่แฮ็กเกอร์สามี

ภรรยา อิลยา ลิกเตนสไตน์ อายุ 

34 ปี และเฮตเธอร์ มอร์แกน อายุ 

31 ปี ถูกจับกุมที่นิวยอร์กและ                                                        

เตรียมถูกส่งตัวข้ึนศาลรัฐบาลกลาง

ในวันเดียวกัน ด้วยข้อหาสมคบคิด

กันฟอกเงินบิตคอยน์และสมคบกัน

ฉ้อโกง ซ่ึงหากถูกตัดสินว่ามีความ

ผิดก็อาจถูกจำาคุกสูงสุดคนละ 25 ปี 

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

กล่าวว่า ท้ังคู่พยายามฟอกเงินดิจิ                                     

ทัล 119,754 บิตคอยน์ ท่ีได้มาระ

หว่างการแฮ็กระบบของเว็บเทรด 

คริปโตเคอร์เรนซี บิตฟิเนกซ์ (Bit-                                                    

finex) เมื่อปี 2559 ซ่ึงขณะน้ัน

มีมูลค่าเท่ากับ 65 ล้านดอลลาร์ 

(ราว 2,138 ล้านบาท) 

“การจับกุมในวันน้ี และ

การยึดทรัพย์คร้ังใหญ่ท่ีสุดของ

กระทรวง แสดงให้เห็นว่า คริปโต

เคอร์เรนซีไม่ใช่ท่ีหลบภัยสำาหรับ

อาชญากร” ลิซา โมนาโก รองอัย 

การสูงสุดกล่าวในแถลงการณ์ 

อัยการสหรัฐกล่าวกันว่า 

การขโมยเงินดิจิทัลในคร้ังน้ัน แฮ็ก

เกอร์เจาะเข้าแพลตฟอร์มน้ีแล้ว

ทำาธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

มากกว่า 2,000 คร้ัง จากน้ันก็โอน

เงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีถูกระบุว่าดำาเนินการโดยลิกเตน     

สไตน์ ผู้ท่ีบรรยายสถานภาพของ

เขาทางโซเชียลมีเดียว่า เป็น “ผู้ประ                                                     

กอบการด้านเทคโนโลยี, นักถอด 

รหัสและนักลงทุน”

เจ้าหน้าท่ีสอบสวนท้ังจาก                                                

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี., นิวยอร์ก, ชิคา 

โก และอันส์บัคในเยอรมนี ร่วม

มือกันในการสอบสวนที่ ใช้เวลา

ยาวนานครั้งนี้

คำาร้องทางอาญากล่าวหา

ว่า ลิกเตนสไตน์และมอร์แกนฟอก                                                              

เงินราว 25,000 บิตคอยน์ ท่ีขโมย

มาจากหลายบัญชีในช่วงเวลา 5 

ปีท่ีผ่านมา และใช้วิธีการท่ีหลาก

หลายในการปกปิดร่องรอย ท้ัง

จากการใช้ตัวตนปลอมทางออน 

ไลน์ ในการแปลงเงินบิตคอยน์เป็น

เงินดิจิทัลสกุลอื่นๆ 

หน่ึงในช่ือปลอมท่ีมอร์แกน

ใช้คือ “Razzlekhan” วิดีโอคลิป

หน่ึงท่ีเผยแพร่ทางออนไลน์ด้วย                                                     

ชื่อนี้ เป็นภาพของหญิงสาวผม                                             

บลอนด์ร้องแรปใกล้กับตลาดหลัก 

ทรัพย์นิวยอร์กในเพลงแรปน้ันหญิง                                                    

สาวกล่าวถึงตนเองว่าเป็น “จระเข้

แห่งวอลล์สตรีท” และ “คนกล้า

เสี่ยง” 

เจ้าหน้าท่ีกล่าวกันว่า สามี

ภรรยาคู่น้ีใช้ท้ังวิธีการสมัยเก่า

และการทำาธุรกรรมท่ีซับซ้อนมาก 

เงินดิจิทัลท่ีพวกเขาได้มายังถูกนำา

ไปใช้ซ้ือส่ิงของ เช่น ทองคำา หรือ

สินทรัพย์ดิจิทัล 

พนักงานสอบสวนสามารถ

กู้คืนเงินบิตคอยน์ท่ียังหลงเหลือ

อยู่มากกว่า 94,000 บิตคอยน์ หรือมี

มูลค่าเท่ากับ 3,600 ล้านดอลลาร์ 

ได้เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว หลังจากใช้                                             

หมายค้นในการสืบเสาะบัญชีออน 

ไลน์ของท้ังคู่ และสามารถกู้กุญแจ

รักษาความปลอดภัยที่ทำาให้พวก

เขาสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิ 

ทัลของลิกเตนสไตน์ได้ 

บิตฟิเนกซ์เคยเสนอให้เงิน

รางวัลหลายล้านดอลลาร์สำาหรับ

เบาะแสท่ีนำาไปสู่การกู้คืนเงินท่ีโดน

ขโมยไป ในแถลงการณ์ภายหลัง

การจับกุม บิตฟิเนกซ์กล่าวว่า พวก                                                             

เขาให้ความร่วมมือกับการสอบสวน

และยินดีท่ีกู้คืนเงินท่ีถูกขโมยไป

กลับมาได้

เจ้าหน้าท่ีทางการสหรัฐเรียก

ร้องให้เหยื่อท่ีโดนโจรกรรมเงินดิจิ 

ทัลครั้งนั้นแสดงตนเพื่อทวงคืน

ทรัพย์สินของพวกเขาที่ถูกขโมย

ไป.

โคลนถล่มในโคลอมเบียเสียชีวิต14ราย
โบโกตา • ฝนตกหนักทำาให้เกิด

โคลนถล่มในจังหวัดทางภาคตะ 

วันตกของโคลอมเบีย มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย  14 ราย และบาดเจ็บ 

34 คน 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานว่า ฝนท่ีตกหนักต้ังแต่เช้ามืด

วันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 

ทำาให้เกิดเหตุโคลนถล่มจากภูเขา

ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนใน

เขตเทศบาลดอสเกบราดาส ใกล้

กับเมืองเปเรย์รา เมืองเอกจังหวัด

ริซารัลดา ภาคตะวันตกตอนกลาง

ของโคลอมเบีย ซ่ึงเป็นพื้นที่ปลูก

กาแฟและประชากรส่วนใหญ่

ยากจน

การ์ลอส มายา เจ้าหน้าท่ี

ท้องถิ่นของโคลอมเบีย เผยว่า 

จากเหตุโคลนถล่ม พบร่างผู้เสีย

ชีวิตแล้ว 14 ราย และมีผู้ได้รับ

บาดเจ็บ 34 คน 

สำานักจัดการความเส่ียง

และภัยพิบัติแห่งชาติโคลอมเบีย 

เผยว่า เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยกำาลังเร่ง

ขุดโคลนที่ทับถมเพื่อหาผู้รอด

ชีวิต 

ดูเบอร์เน เอร์นันเดซ ชาว

บ้านที่บ้านอยู่ใกล้จุดที่เกิดโคลน

ถล่ม เผยว่า ได้ยินเสียงดังมาก

และรู้สึกกลัว พวกเรารีบไปดู

ในจุดท่ีโคลนถล่มและเห็นช้ินส่วน  

ของภูเขาทับบ้านหลายหลัง โดย

ขุดพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย และ

ผู้รอดชีวิต 1 ราย มีบ้านอย่าง

น้อย 5 หลังถูกโคลนฝัง

สำานักจัดการภัยพิบัติแห่ง

ชาติโคลอมเบียเผยแพร่ภาพถ่าย

รอยแยกที่เกิดจากโคลนถล่มบน

ภูเขาที่มีต้นไม้เขียวชอุ่ม

เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยกลัวว่าอาจ

เกิดโคลนถล่มซ้ำาข้ึนอีก ซ่ึงจะไป

ปิดก้ันแม่น้ำาโอตุนท่ีอยู่ใกล้กับจุด

ท่ีเกิดโคลนถล่มเม่ือวันอังคาร 

ประชาชนหลายครอบครัวท่ีมีบ้าน

อยู่ใกล้แม่น้ำาสายนี้ อพยพไปอยู่

ในที่ปลอดภัยแล้ว เนื่องจาก

เกรงว่าจะเกิดน้ำาท่วมขึ้นได้ 

โคลอมเบียเกิดเหตุโคลน

ถล่มมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา, ฝน

ตกหนักบ่อยครั้ง และบ้านของ

ประชาชนที่ปลูกอย่างไม่มั่นคง

ทำาให้เกิดความสูญเสีย 

เหตุโคลนถล่มครั้งรุนแรง

สุดเกิดที่เมืองโมกัว ในปี 2560 

มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 320 คน.

โคลนถล่ม • ฝนตกหนักทำ�ให้เกิดโคลนถล่มทับบ้�นเรือนประช�ชนในเขตเทศบ�ลดอสเกบร�ด�ส ใกล้เมืองเปเรย์ร�ท�งตะวันตกของ

โคลอมเบีย เมื่อวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 14 ร�ย บ�ดเจ็บ 34 คน
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พบชิ้นส่วนผู้หญิงถูกฆ่าหั่นศพในแม่น้ำา

กรุงเทพฯ • วันที่ 9 ก.พ.65 พล.ต.ท.สำ�ร�ญ นวลม�  ผบช.น.ลงพื้น

ที่ตรวจสอบจุดพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบใน 4  จุด รวม 3 พื้นที่ คือ 

สน.บ�งกอกน้อย, สน.บุปผ�ร�ม และ สน.ตลิ่งชัน พร้อมเผย

ว่�เป็นบุคคลคนเดียวกัน เบื้องต้นค�ดว่�เป็นผู้หญิงเนื่องจ�ก

มีเครื่องประดับ ผมย�ว ท�เล็บ ดัดฟัน ยังไม่ส�ม�รถระบุอ�ยุ 

สัญช�ติ และตัวบุคคลได้ แต่จ�กรอยสักเป็นรอยสักของคนไทย 

ทั้งนี้ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องผู้ต�ยเป็นบุคคลข้�มเพศจนกว่�จะ

ระบุตัวบุคคลได้ ส่วนก�รเสียชีวิตน่�เชื่อว่�จะเป็นก�รฆ�ตกรรม   

เนื่องจ�กมีก�รแยกกระจ�ยชิ้นส่วนและน่�จะเป็นก�รทิ้งใน

แม่น้ำ�เจ้�พระย�ส�ยหลัก ก่อนที่กระแสน้ำ�จะนำ�พ�ชิ้นส่วน

ไปต�มคลองบ�งกอกน้อยและคลองบ�งกอกใหญ่ ส่วนวิธีก�ร 

กระจ�ยชิ้นส่วนอยู่ระหว่�งก�รสืบสวนว่�มีก�รห่อหุ้มด้วย

วัสดุอื่น หรือเป็นก�รนำ�ชิ้นส่วนโยนลงแม่น้ำ�โดยตรง เพร�ะ

ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่พบขณะนี้ยังไม่มีก�รใช้วัสดุใดๆ ห่อหุ้ม โดยให้ 

สน.บ�งกอกน้อยรับผิดชอบก�รสอบสวนเนื่องจ�กเป็นจุดแรกที่

พบชิ้นส่วน และให้ฝ่�ยสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ในทุกพื้นที่ที่พบชิ้นส่วนอย่�งละเอียดแล้ว ซึ่งจะมีก�รประชุม

ห�รือคว�มคืบหน้�อย่�งต่อเนื่องจนกว่�จะไขคดีนี้ ได้สำ�เร็จ

ยิงหนุ่มแก๊งเก็บเงินกู้เสียชีวิตคาวงเหล้า

พิษณุโลก • เมื่อเวล� 01.00 น. วันที่ 9 ก.พ.65 ร.ต.ท.ภ�นุกฤษ์ 

จันทร์ร�ช� รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งจ�ก

ศูนย์วิทยุ 191 พิษณุโลก ว่�มีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตภ�ยในหมู่บ้�น

ชินล�ภ บ้�นเลขที่ 459/1106 ต.สมอแข เป็นบ้�นท�วน์เฮ�ส์ปูน

ชั้นเดียว พบผู้เสียชีวิตอยู่ภ�ยในรั้วบ้�นใกล้กับแคร่นั่งเล่น มีขวด

เบียร์ จ�นและถ้วยใส่กับแกล้มว�งอยู่ ทร�บชื่อคือ น�ยวีระพงศ์ 

แพงเพชร อ�ยุ 33 ปี เลขที่ 58/3 ม.3 ต.บ�งกระทุ่ม อ.บ�งกระทุ่ม 

จ.พิษณุโลก สภ�พศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีข�วล�ยขว�งสีน้ำ�เงิน 

ใส่ก�งเกงยีนส์ข�สั้นสีดำ� มีซองปืนเหน็บอยู่ที่กระเป๋�ก�งเกง

ข้�งขว� มีบ�ดแผลถูกยิงด้วยอ�วุธปืนกระสุนเข้�ที่บริเวณเหนือ

ร�วนมด้�นขว� 1 รู ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขน�ด .32  

จำ�นวน 1 ปลอก และหัวกระสุน 1 หัว สอบสวนน�ยวินัย  พุ่มพงษ์ 

อ�ยุ 48 ปี เจ้�ของบ้�นให้ก�รว่� ตนกับผู้เสียชีวิตนั่งดื่มเบียร์กันอยู่

ที่แคร่ ก่อนเกิดเหตุตนไปเข้�ห้องน้ำ�ภ�ยในบ้�นแล้วได้ยินเสียงปืน

ดังขึ้น 2 นัดจึงออกม�ดู  เห็นคนร้�ยเป็นช�ย 4 คนขึ้นรถกระบะ 

โตโยต้� วีโก้ ขับหลบหนีออกไป ส่วนส�เหตุตนไม่ทร�บเพร�ะ 

ผู้ต�ยไม่ได้คุยอะไรให้ฟัง เบื้องต้นสันนิษฐ�นน่�จะม�จ�กปัญห�

ส่วนตัวของผู้ต�ยเกี่ยวกับเรื่องก�รทำ�ง�นเป็นหัวหน้�ส�ยตรวจ

เก็บเงินกู้นอกระบบ พ.ต.อ.ภ�คภูมิ ปร�บศรีภูมิ ผกก.สภ.เมือง

พิษณุโลก จึงสั่งให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดของบ�้นที่

อยู่ใกล้เคียงติดต�มผู้ก่อเหตุม�ดำ�เนินคดีต่อไป.

สภาไม่ล่ม!

สำ�หรับ ส.ส.พรรคก้�วไกล ยกเว้น ส.ส.กลุ่ม

งูเห่� ส่วนใหญ่ต่�งลงมติเห็นด้วยเกือบ

ทั้งหมด

 ขณะที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ลก็เสียง

เเตกเช่นกัน โดยพบว่� ส.ส.พรรคพลัง

ประช�รัฐและ ส.ส.พรรคประช�ธิปัตย์ ส่วน

ใหญ่โหวตไปในทิศท�งเดียวกัน คือไม่เห็น

ด้วยเกือบทั้งพรรค ยกเว้น ส.ส.ส่วนน้อยลง

คะเเนนเห็นด้วย งดออกเสียง และลงคะเเนน 

- (ยัติภังค์) ซึ่งก�รโหวตของประช�ธิปัตย์และ

พลังประช�รัฐ สวนท�งกับ ส.ส.พรรคภูมิใจ

ไทย ที่ต่�งลงคะเเนนเห็นด้วยยกพรรค ยกเว้น

กลุ่ม ส.ส.ที่กักตัวเนื่องจ�กติดเชื้อโควิด และ 

น.ส.พรพิมล ธรรมส�ร ส.ส.ปทุมธ�นี ที่ย้�ย

พรรคม�จ�กเพื่อไทย

 นอกจ�กนี้ยังพบว่� ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ

ไทย ซึ่งมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� 

อดีตเลข�ธิก�รพรรคพลังประช�รัฐ เป็นแกน

นำ� ส่วนใหญ่โหวตสวน พรรคพลังประช�

รัฐ โดยลงคะเเนนเห็นด้วยแบบเดียวกับพรรค

ก้�วไกล

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รลงมติในร่�ง พ.ร.บ. 

อนุญ�โตตุล�ก�ร (ฉบับที่...) ที่ประชุมลงมติไม่

รับหลักก�ร 376 เสียง เห็นด้วย 6 เสียง งด

ออกเสียง 11 เสียงนั้น พบว่�ทั้งส.ส.ฝ่�ยค้�น

เเละ ส.ส.รัฐบ�ลส่วนใหญ่ ต่�งลงมติไม่เห็น

ด้วย แต่ที่น่�เเปลกใจคือ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย

ลงมติไม่เห็นด้วยเกือบทั้งพรรค พบว่�มีเพียง

น�ยวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ ในฐ�นะ

ผู้เสนอร่�งเท่�นั้นที่ลงคะเเนนเห็นด้วย

 ทั้งนี้ เสียงที่ลงมติเห็นด้วยกับร่�ง

พ.ร.บ.ดังกล่�ว 6 เสียงนั้นคือ น�ยวิรัช  

พันธุมะผล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคภูมิใจไทย,  

น�ยประมวล พงศ์ถ�วร�เดช ส.ส.ประจวบ 

คีรีขันธ์ พรรคประช�ธิปัตย์, น�ยเกษม ศุภร�

นนท์ ส.ส.นครร�ชสีม� พรรคเศรษฐกิจไทย, 

น�ยปัญญ� จีน�คำ� ส.ส.แม่ฮ่องสอน พรรค

เศรษฐกิจไทย, น�งบุญญ�พร น�ตะธนภัทร 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ หัวหน้�พรรคพลังช�ติไทย 

และ นพ.ระวี ม�ศฉม�ดล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

หัวหน้�พรรคพลังธรรมใหม่

 จ�กนั้น เวล� 12.45 น. น�ยชินวรณ์ 

บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมร�ช พรรค

ประช�ธิปัตย์ (ปชป.) ในฐ�นะรองประธ�นคณะ

กรรมก�รประส�นง�นพรรคร่วมรัฐบ�ล (วิป 

รัฐบ�ล) ได้ขอเปลี่ยนระเบียบว�ระก�รประชุม

ที่ 5.28 ร่�ง พ.ร.บ.ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้อง

ถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ..... ที่ 

น�ยองอ�จ คล้�มไพบูลย์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

พรรคประช�ธิปัตย์ และคณะเป็นผู้เสนอ

 น�ยชวนชี้แจงว่� เป็นก�รเสนอเลื่อน

ร่�ง พ.ร.บ. แต่พิจ�รณ�ในวันนี้ ไม่ได้ ต้อง

เป็นก�รพิจ�รณ�ในครั้งต่อไป และตนอย�ก

ให้เกิดคว�มชัดเจน จึงขอมติที่ประชุมว่�ให้

เลื่อนหรือไม่

 ด้�นน�ยจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. 

เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่�วว่� เรื่องดัง

กล่�ววิปฝ่�ยค้�นไม่ได้ติดใจ เพร�ะเป็นก�ร

เลื่อนไว้พิจ�รณ�สัปด�ห์หน้� ซึ่งน่�จะเป็น 

2 สัปด�ห์ก่อนปิดสมัยประชุม แต่เนื่องจ�กมี

กฎหม�ยของสม�ชิกพรรคฝ่�ยค้�นหล�ยฉบับ

ที่รอคิวอยู่ จึงได้มีก�รพูดคุยกรอบเบื้องต้นว่�

อย่�งน้อยก�รพิจ�รณ�วันนี้ ขอให้สม�ชิกช่วย

กันอยู่เป็นองค์ประชุม และร่วมดำ�เนินก�ร

ประชุมจนกระทั่งจบเรื่องค้�งพิจ�รณ�ที่ 5.4 

ร่�ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ย

แพ่งพ�ณิชย์ ก�รสมรสเท่�เทียม ห�กจบก�ร

พิจ�รณ� พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้ ฝ่�ยค้�นไม่ติดใจที่

จะเลื่อนว�ระ

 ขณะที่น�ยอรรถกร ศิริลัทธย�กร 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคพลังประช�รัฐ ใน

ฐ�นะเลข�ฯ วิปรัฐบ�ล กล่�วว่� ฝ่�ยรัฐบ�ล

ให้คว�มร่วมมือเต็มที่ แต่ได้แจ้งกับฝ่�ยค้�น

แล้วว่�ก�รไปถึงจุดมุ่งหม�ยที่เสนอนั้น เร�ก็

ต้องร่วมมือกัน และพรรคร่วมฝ่�ยค้�นก็ต้อง

อยู่ช่วยเป็นองค์ประชุมด้วย

 จ�กนั้นน�ยชวนได้ถ�มที่ประชุมว่�

เห็นด้วยกับก�รเลื่อนระเบียบว�ระดังกล่�ว

หรือไม่ โดยที่ประชุมไม่มี ส.ส.คัดค้�น จึง

ถือว่�ที่ประชุมเห็นด้วยให้ส�ม�รถเลื่อน

ระเบียบว�ระต�มที่น�ยชินวรณ์เสนอ

 ต่อม�ที่ประชุมเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ร่�ง

พ.ร.บ.ภ�ษีสรรพส�มิต (ฉบับที่.. ) พ.ศ..... ซึ่งมี

ส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับก�รผลิตสุร�ไว้บริโภคเอง

ได้ ที่น�ยเท่�พิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรค

ก้�วไกล และคณะเสนอ ซึ่งเป็นก�รพิจ�รณ�

ต่อจ�กก�รประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ. เนื่องจ�ก

ครั้งที่แล้วองค์ประชุมไม่ครบ ทั้งนี้ ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีรับร่�งดังกล่�วกลับไป

พิจ�รณ�ก่อนด้วยคะแนนเห็นด้วย 207 เสียง 

ไม่เห็นด้วย 196 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่

ลงคะแนน 3 เสียง ถือว่�ที่ประชุมสภ�อนุมัติ

ให้รัฐมนตรีรับร่�งดังกล่�วกลับไปพิจ�รณ�

ก่อนรับหลักก�ร

 ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ส่วนใหญ่เป็นเสียง

ของพรรคฝ่�ยค้�น รวมถึงยังมี ส.ส.ของพรรค

เศรษฐกิจไทย จำ�นวน 14 คน จ�กทั้งหมด 18 

คน โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� 

และน�ยณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ ไม่

ได้ร่วมลงมติ ขณะที่น�ยเอกร�ช ช่�งเหล� 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และน�ยวัฒน� ช่�งเหล� 

ส.ส.ขอนแก่น ที่ยังไม่ได้สังกัดพรรคก�รเมือง

ใดไม่ได้ลงมติเช่นกัน ขณะที่น�ยสมศักดิ์ 

พันธ์เกษม ส.ส.นครร�ชสีม� ที่ยังไม่ได้สังกัด

พรรคก�รเมืองอีกคนก็มีมติโหวตเห็นด้วย

 นอกจ�กนี้ ยังพบว่�มี ส.ส.พรรคภูมิใจ

ไทยโหวตสวนมติพรรคร่วมรัฐบ�ล จำ�นวน 

6 คน ประกอบด้วย น�ยกรวีร์ ปริศน�นันท

กุล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ, น�ยเกื้อกูล ด่�นชัย

วิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธย�, น.ส.พรพิมล 

ธรรมส�ร ส.ส.ปทุมธ�นี, น�ยภร�ดร ปริศน� 

นันทกุล ส.ส.อ่�งทอง, น�ยศิริวัฒน์ ขจร

ประศ�สน์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และน�ยสิริพงศ์ 

อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ รวมทั้งเสียง

ของพรรคประช�ธิปัตย์ 7 คน ได้แก่ น�ย 

กนก วงษ์ตระหง่�น ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ, น�ยพิสิฐ 

ลี้อ�ธรรม ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ, น�ยธีรภัทร พริ้ง

ศุลกะ ส.ส.สุร�ษฎร์ธ�นี, น.ส.แนน บุณย์ธิด� 

สมชัย ส.ส.อุบลร�ชธ�นี, น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์

วิช�ติกุล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ, น�ยส�คร เกี่ยวข้อง 

ส.ส.กระบี่, น�ยส�ทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง

 น�ยวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

พรรคภูมิใจไทย, น�ยสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 

ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย แถลงภ�ยหลังที่

ประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร มีมติเสียงข้�งม�ก

ไม่เห็นชอบร่�งพระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ�วิธีพิจ�รณ�

คว�มอ�ญ� พ.ศ..…   

 น�ยวิรัชกล่�วว่� ร่�งกฎหม�ยฉบับนี้ 

ซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก ส.ส.พรรคภูมิใจ

ไทย รวมถึงพรรคก้�วไกล แต่สุดท้�ยไม่ได้

รับคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมสภ�ฯ ไม่เข้�ใจ

ว่�เหตุใด ส.ส.ที่ม�จ�กประช�ชน แต่ทำ�ไม

ไม่ยอมให้เสรีภ�พประช�ชน โดยให้เข�ได้ใช้

ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ประกันตัวเอง อย�ก

ให้ไปดูเลยว่� ส.ส.คนไหนบ้�งที่ลงมติไม่เห็น

ด้วยกับร่�งกฎหม�ยฉบับนี้  

 น�ยสฤษฏ์พงษ์กล่�วว่� ขอม�ฟ้อง

ประช�ชน พวกเร�ทำ�เต็มที่ ในน�มพรรค

ภูมิใจไทย แต่ติดขัดบ�รมีอันยิ่งใหญ่ของ

รัฐบ�ล เพร�ะรัฐบ�ลไม่ได้เป็นผู้เสนอ และ

ผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่ทำ�ม�ห�กินกับ

ประช�ชน ดังนั้น บ้�นเมืองเร�ต้องทบทวน

ใหม่ เพร�ะวันนี้ฝ่�ยนิติบัญญัติถูกแทรกแซง

ด้วยฝ่�ยบริห�ร วันนี้นักเรียนท่องแค่เส�

อำ�น�จของไทยมีแค่ 2 เส�ก็พอคือ ฝ่�ยบริห�ร

และตุล�ก�ร เพร�ะในที่สุดเมื่อไม่ผ่�นก็คือ

เศษกระด�ษธรรมด� วันนี้เป็น ส.ส.ไม่ง่�ย

เหมือนเมื่อก่อน ต้องอยู่ ในค่�ยในซุ้มของ

รัฐบ�ล กฎหม�ยนั้นถึงจะผ่�นไปได้ วันนี้ผม

รู้สึกหดหู่ใจม�ก ขน�ดเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ล

ยังไม่มีคว�มหวังเลย

 น�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำ�น�ยกรัฐมนตรี และอดีตสม�ชิกพรรค

พลังประช�รัฐ (พปชร.) ให้สัมภ�ษณ์กรณีก่อ

ตั้งพรรครวมไทยสร้�งช�ติว่� วันดีคืนดีห�ก

พรรคพลังประช�รัฐไม่เสนอ พล.อ.ประยุทธ์

เป็นแคนดิเดตน�ยกฯ อีก ท่�นน�ยกฯ จะมี

ประตูเดินออกอีกหรือไม่ อยู่ๆ พรรค พปชร. 

จะม�กดดัน หรือมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ลง

คะแนนให้น�ยกฯ ตอนอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ 

ห�กเร�ไม่เตรียมก�ร ไม่ห�บ้�นหลังใหม่ให้

กับท่�นน�ยกฯ ตั้งแต่วันนี้ แล้วท่�นจะถูก

กดดัน “ภ�ษ�บ้�นผมเรียกว่� จะม�บีบไข่ 

น�ยกฯ แบบนี้ตลอดไม่ได้ ผมไม่ยอม” 

 เมื่อถ�มว่�จะมี ส.ส.คนอื่นต�มม�หรือ

ไม่ น�ยเสกสกลตอบว่� พล.อ.สุช�ติ จันทร

โชติกุล อดีตแกนนำ�พรรค พปชร.ภ�คใต้ ซึ่ง

ก่อนหน้�นี้มีข่�วว่�ไปทำ�ยุทธศ�สตร์ภ�คใต้

ให้กับบ�งพรรค แต่เข�ยังไม่ได้สมัครสม�ชิก

พรรคนั้น ได้ โทร.ม�ห�ตนว่�ห�กตั้งพรรคจะ

ม�ร่วมด้วย และไม่ต้องกังวลเรื่อง ส.ส.ในก�ร

จัดตั้งพรรค เพร�ะ ส.ส.คนที่รักน�ยกฯ เข�

รู้ว่�ได้เป็นน�ยกฯ ที่ตัวบุคคล ไม่ใช่เพร�ะ

พรรค ฉะนั้นคนที่มั่นใจในตัว พล.อ.ประยุทธ์

จะไหลต�มกันม� ห�กยุบสภ� 30 วัน ยังไง

ก็ย้�ยทัน ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้�งช�ติจะมี

ก�รประชุมใหญ่พรรคในเดือน มี.ค. และจะ

มีก�รเปิดตัวบุคคลสำ�คัญอักษรย่อ “ต.” เป็น

บิ๊กเซอร์ไพรส์.  

โอมิครอน

มีก�รฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 509,843 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้ง

สิ้น 117,989,818 โดส ขณะที่สถ�นก�รณ์ โลก 

มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 400,431,898 ร�ย เสียชีวิต

สะสม 5,781,795 ร�ย  

 สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

สูงสุดวันที่ 9 ก.พ. ได้แก่ กทม. 2,757 ร�ย, 

สมุทรปร�ก�ร 1,133 ร�ย, ชลบุรี  641 ร�ย,  

นนทบุรี 560 ร�ย, ภูเก็ต  425 ร�ย,  สมุทรส�คร  

366 ร�ย, นครร�ชสีม� 306 ร�ย,  ร�ชบุรี  293 

ร�ย,  มห�ส�รค�ม  277 ร�ย และเชียงใหม่  

252  ร�ย

 นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) กล่�วถึงก�รติด

เชื้อร�ยใหม่ในพื้นที่ กทม. 2,757 ร�ย เสีย

ชีวิต 9 ร�ย ว่�เป็นก�รกระจ�ยของเชื้อทั่ว 

กทม. และกระจ�ยอยู่ในทุกกลุ่มอ�ยุ ส่วน

ใหญ่พบในวัยรุ่นและวัยทำ�ง�น ซึ่งส�ยพันธุ์

โอมิครอนมีก�รแพร่กระจ�ยในครอบครัวได้

ง่�ยขึ้น โดยผู้ป่วยเสียชีวิตในระลอก 5 ยังคง

เป็นผู้สูงอ�ยุเป็นส่วนใหญ่ มีโรคประจำ�ตัว 

และมีประวัติก�รเข้�รับก�รวัคซีนที่ ไม่ครบ

ถ้วน หรือไม่ได้รับวัคซีน 

 “ก�รเสียชีวิตสะสมลดลงแสดงให้เห็น

ว่� ถึงแม้จะมีก�รระบ�ดของโอมิครอน แต่ว่�

ลักษณะของโรคไม่มีคว�มรุนแรง ผู้ป่วยส่วน

ใหญ่ยังเป็นสีเขียว มีสีเหลืองในส่วนน้อย ซึ่ง

ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยสีแดง โดยใน กทม.พบ

ผู้ป่วยที่สูงขึ้น เฉลี่ย 1,800-2,000 ต่อวัน แต่

ว่�ลักษณะของโรคยังไม่แสดงถึงคว�มรุนแรง 

ผู้เสียชีวิตร�ยวันลดลงจ�ก 5-10 ร�ยต่อวัน 

เหลือ 1-2 ร�ยต่อวัน แต่ขอเน้นย้ำ�ม�ตรก�ร

ต่�งๆ ของกระทรวงส�ธ�รณสุข ไม่ว่�จะ

เป็นก�รป้องกันตนเอง โดยเฉพ�ะกลุ่มนักศึกษ� 

บุคล�กรท�งก�รแพทย์” นพ.สุทัศน์กล่�ว

 ถ�มว่� แนวโน้มผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ

จะสูงขึ้นอีกแค่ไหน ผอ.สปคม.กล่�วว่� ขณะ

นี้อยู่ในแนวโน้มสูงขึ้น แต่จะสูงขึ้นกว่�นี้ ไม่

ม�ก และน่�จะทรงตัวได้ ซึ่งก�รติดเชื้อใน

กรุงเทพฯ ที่สูงขึ้นก็เป็นไปต�มค�ดก�รณ์ และ

สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ประเทศไทย 

 “ผู้ป่วยในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง

ยังม�จ�กปริมณฑลที่บริษัทต่�งๆ ส่งพนักง�น

ที่ติดเชื้อเข้�ไปรักษ�ด้วย และยังต้องเฝ้�ระวัง

ก�รติดเชื้อจ�กผู้ที่กลับเข้�ไปทำ�ง�น สำ�หรับ

คลัสเตอร์ต่�งๆ ในกรุงเทพฯ ยังเป็นแหล่งชุมชน 

ตล�ด พบบ้�งประปร�ย ส่วนค่�ยมวยก่อนหน้�

นี้พบ ขณะนี้ปรับปรุงก็ไม่พบแล้ว ส่วนแคมป์ก็

พบน้อยลง” ผอ.สปคม.กล่�ว

 ขณะที่ นพ.จักรรัฐ พิทย�วงศ์อ�นนท์ 

ผู้อำ�นวยก�รกองระบ�ดวิทย� กรมควบคุม

โรค กล่�วว่� ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ โค 

วิด-19 ทั่วโลก จะเห็นว่�ต่�งประเทศท�ง

ยุโรป อเมริก� อยู่ในช่วงข�ลงของก�รระบ�ด 

พบติดเชื้อลดลง แต่ขณะที่ทวีปเอเชียและ

ไทยอยู่ในช่วงข�ขึ้น ปัจจัยหลักของไทยเกิด

จ�กก�รเปิดกิจกรรมท�งสังคมเพิ่มขึ้นม�ก 

จะเหลือก็เพียงผับบ�ร์ ค�ร�โอเกะที่ยังไม่ได้

เปิด แต่ก็ส�ม�รถเปิดในรูปแบบร้�นอ�ห�ร

ได้ ฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับใช้ชีวิตปกติแล้ว 

ก�รติดเชื้อจึงเพิ่มขึ้นแน่นอน   

 นพ.จักรรัฐกล่�วว่� ไม่อย�กให้กังวล

เรื่องตัวเลขติดเชื้อ อย�กให้ดูจำ�นวนป่วยหนัก

และเสียชีวิตเป็นสำ�คัญ โดยข้อมูลล่�สุดมีผู้

ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่�งรักษ�ทั้งที่โรงพย�บ�ล 

(รพ.) และรักษ�ที่บ้�น (Home Isolation) รวม

ประม�ณ 90,000 คน ในจำ�นวนนี้ครึ่งหนึ่ง

อยู่ใน รพ. และพบว่� 90% ของคนที่อยู่

ใน รพ.ไม่มีอ�ก�รหรือมีเล็กน้อยม�ก ส่วน

ผู้ที่อ�ก�รรุนแรงต้องใส่เครื่องช่วยห�ยใจ มี

ประม�ณ 111 คน  คิดเป็นอัตร� 0.1% ของ

ผู้ติดเชื้อ ซึ่งพย�ย�มประคองให้ไม่เกินวันละ 

200 คน  จ�กที่เคยพบสูงถึง 1,300 คน ในช่วง

เดลต� ทำ�ให้ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ 

 “ค�ดว่�อีก 2-3 สัปด�ห์จะมีตัวเลขป่วย

หนักเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยปล�ยเดือน ก.พ.ถึง

ต้นเดือน มี.ค.จะถึงจุดพีกของก�รระบ�ด ต�ม

ที่สำ�นักระบ�ดฯ ค�ดก�รณ์ ไว้ ในเส้นฉ�ก

ทัศน์ ในเงื่อนไขที่ว่�ห�กไม่มีม�ตรก�รอะไร

เลย จะมีผู้ป่วยติดเชื้อร�ยใหม่ถึง 30,000 คน

ต่อวัน แต่ตัวเลขจะอยู่น�นแค่ไหน ก็อยู่กับ

ม�ตรก�รที่ประช�ชนช่วยกัน เพร�ะไม่มีใคร

อย�กเห็นตัวเลขที่สูงเกินค�ดก�รณ์ไว้ วันนี้

พบผู้ป่วย 13,000 คน ดังนั้นต้องช่วยกันลด

ปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ เนื่องจ�กขณะนี้พบก�รติด

เชื้อในครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้นต้องช่วยกัน

ลดปัจจัยเสี่ยงก�รติดเชื้อ ปฏิบัติต�มม�ตรก�ร 

Universal Prevention สวมหน้�ก�กอน�มัย 

เว้นระยะห่�ง เลี่ยงเข้�สถ�นที่แออัด หมั่น

ล้�งมือ ช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงก�รรับประท�น

อ�ห�รกับคนที่มีคว�มเสี่ยงสูง และห�กบ้�น

ที่มีกลุ่มเสี่ยง 608 และเด็ก ก็ขอให้คนอื่นใน

บ้�นเว้นระยะห่�ง เลี่ยงรับประท�นอ�ห�ร

ร่วมกัน สวมหน้�ก�กอน�มัย และเข้�ม�รับ

วัคซีนเข็มกระตุ้น” ผอ.กองระบ�ดวิทย�กล่�ว 

 ด้�นน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล�โหม ห่วงใยต่อสุขภ�พจิตของประช�ชน 

สั่งก�รส่วนร�ชก�รหน่วยง�นลงพื้นที่ติดต�ม

รับฟังปัญห�ให้คำ�ปรึกษ�พร้อมให้ก�รช่วย

เหลืออย่�งใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ขอให้

ประช�ชนทุกคนดูแลสุข ภ�พจิตของตัวเอง 

รวมถึงคนรอบข้�งและครอบครัว เปิดใจรับ

ฟังซึ่งกันและกัน สร้�งสังคมแห่งคว�มเห็น

อกเห็นใจ ร่วมมือฝ่�วิกฤตครั้งนี้ ไปด้วยกัน

 จ.สมุทรส�คร น�ยณรงค์ รักร้อย ผู้

ว่�ร�ชก�รจังหวัดสมุทรส�คร เป็นประธ�น

ก�รประชุมคณะกรรมก�รโรคติดต่อจังหวัด

สมุทรส�คร เพื่อรับทร�บสถ�นก�รณ์ก�ร

ระบ�ดโควิดและแนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร

ผู้ติดเชื้อทั้งที่อยู่ในครอบครัว ชุมชน และ

สถ�นประกอบก�ร เนื่องจ�กในปัจจุบันนี้พบ

ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน โดย ผวจ.สมุทรส�คร

ได้สั่งก�รให้ทุกหน่วยง�นเน้นย้ำ�ก�รแยก

กลุ่มอ�ก�รของผู้ป่วยให้ได้อย่�งชัดเจน โดย

ใช้เกณฑ์ก�รประเมินที่สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

ตั้งไว้ แล้วให้แพทย์แต่ละโรงพย�บ�ลเป็นผู้

วินิจฉัยเพื่อส่งต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อไปพักรักษ�ตัว 

หรือกักตัวยังสถ�นที่ที่มีคว�มเหม�ะสม อย่�

ให้ม�แออัดอยู่แต่ในโรงพย�บ�ลเพียงอย่�งเดียว 

 จ.เชียงใหม่ นพ.จตุชัย  มณีรัตน์  น�ย

แพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดเชียงใหม่  กล่�ว

ว่� ขณะนี้เชียงใหม่ได้มีมติกำ�หนดแนวท�ง

ก�รควบคุมโรคในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน  ต�ม

แนวท�งกรมควบคุมโรค  โดยเน้นสอบสวน

ค้นห�กลุ่มเสี่ยงสูงให้ครอบคลุม และกักตัว

กลุ่มเสี่ยงสูงลดก�รแพร่เชื้อ  เพื่อรับมือก�ร

แพร่ระบ�ดโควิดโอมิครอน.

กรุงเทพฯ • ศ�ลอ�ญ�จำ�คุก

ตลอดชีวิตอดีตทห�รเกณฑ์คลั่ง

ยิงพนักง�นเซเว่นฯ ดับค�ร้�น 

แต่รับส�รภ�พลดเหลือติดคุก 

25 ปี 7 เดือน และให้ชดใช้เงิน

กว่� 1 ล้�นบ�ท 

วันที่ 9 ก.พ.65 ที่ศ�ล

อ�ญ� ถ.รัชด�ภิเษก ศ�ลนัด

ฟั งคำ �พิพ�กษ�คดีฆ่ �ผู้ อื่ นฯ 

หม�ยเลขดำ� อ.2243/2564 ที่

พนักง�นอัยก�รคดีอ�ญ� 7 เป็น

โจทก์ฟ้อง น�ยกวิน หรืออดีต

พลทห�ร กวิน แสงนิลกุล เป็น

จำ�เลยในคว�มผิดฐ�นฆ่�ผู้อื่น

โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, พ.ร.บ. 

อ�วุธปืนฯ โดยก่อเหตุเมื่อวันที่ 

24 มิ.ย.64 ด้วยก�รใช้อ�วุธปืน

รีวอลเวอร์ (สมิธแอนด์เวสต์สัน) 

ขน�ด .38 ทะเบียน 3902133 

พร้อมเครื่องกระสุน 6 นัด ยิง

น�ยรัฐวิทย์ สันติคุปตพงศ์ พนัก 

ง�นร้�นสะดวกซื้อ (7-eleven)  

6 นัดโดยไตร่ตรองไว้ก่อนภ�ยใน

บริเวณร้�นสะดวกซื้อ ซอยล�ด 

พร้�ว 25 แขวงจันทรเกษม เขต

จตุจักร กทม. ถึงแก่คว�มต�ย 

เนื่องจ�กจำ�เลยโกรธแค้นและ

มีเหตุทะเล�ะวิว�ทที่จำ�เลยทำ�

ขวดเบียร์แตก แต่ไม่ยินยอม

ชดใช้ค่�เสียห�ย ก่อนที่จำ�เลย

จะหลบหนีไป

ศ�ลพิเคร�ะห์พย�นหลัก

ฐ�นแล้ว เห็นว่�ก�รที่จำ�เลย

อ้�งว่�ขณะก่อเหตุนั้นไม่มีสติ 

สัมปชัญญะ เนื่องจ�กตนป่วย

เป็นโรคพีทีเอสดี (โรคคว�มผิด

ปกติท�งจิตที่เกิดขึ้นภ�ยหลัง

ประสบเหตุก�รณ์สะเทือนขวัญ) 

หลังปลดประจำ�ก�รท�งทห�ร

ปี 2562 ซึ่งขณะก่อเหตุจำ�เลย

มีอ�ก�รย้ำ�คิดย้ำ�ทำ� โดยพูดถึง

เหตุก�รณ์ที่ทำ�ขวดเบียร์แตก

หล�ยครั้ง ซึ่งเป็นผลม�จ�กโรค

นี้จริง แต่หลังจ�กก่อเหตุแล้ว

จำ�เลยได้ขับรถหลบหนีไปบ้�น

ญ�ติที่ จ.ระนอง จึงเห็นว่�ก�ร

กระทำ�ดังกล่�วแสดงให้เห็นว่�

จำ�เลยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้�ง

ศ�ลพิพ�กษ�ว่� จำ�เลย

มีคว�มผิดต�มประมวลกฎ 

หม�ยอ�ญ� ม�ตร� 289(4),  

ม�ตร� 371 พ.ร.บ.อ�วุธปืนฯ 

พ.ศ.2490 ม�ตร� 7, 8 ทวิ  

วรรคหนึ่ง, 72 วรรคส�ม, 72 ทวิ 

วรรคสองประกอบประมวล

กฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 65 

วรรคสอง ก�รกระทำ�ของจำ�เลย

เป็นก�รกระทำ�คว�มผิดหล�ย

กรรมต่�งกัน ให้ลงโทษทุก

กรรมเป็นกระทงคว�มผิดไป

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ม�ตร� 91 โทษฐ�นฆ่�ผู้อื่นโดย

ไตร่ตรองไว้ก่อนจำ�คุกตลอดชีวิต 

ฐ�นมีอ�วุธปืนมีทะเบียนของผู้

อื่นจำ�คุก 6 เดือน ฐ�นพ�อ�วุธ

ปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ�้นหรือ

ท�งส�ธ�รณะโดยไม่ได้รับใบ

อนุญ�ตและโดยไม่มีเหตุอันควร

เป็นก�รกระทำ�ผิดกรรมเดียวผิด

ต่อกฎหม�ยหล�ยบทให้ลงโทษ

ต�ม พ.ร.บ.อ�วุธปืนฯ ซึ่งเป็น

กฎหม�ยบทที่มี โทษหนักที่สุด 

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ม�ตร� 90 คงจำ�คุก 6 เดือน

จำ�เลยให้ก�รรับส�รภ�พ

เป็นประโยชน์ต่อก�รพิจ�รณ� มี

เหตุบรรเท�โทษลดโทษให้กระทง

ละกึ่งหนึ่ง  โทษฐ�นฆ่�ผู้อื่นโดย

ไตร่ตรองไว้ก่อนคงจำ�คุก 25 ปี 

โทษมีอ�วุธปืนมีทะเบียนของ

ผู้อื่นจำ�คุก 4 เดือน และฐ�น

พ�อ�วุธปืนติดตัวไปในเมือง

หมู่บ้�นหรือท�งส�ธ�รณะโดย

ไม่ได้รับใบอนุญ�ตและโดยไม่มี

เหตุอันควรจำ�คุก 3 เดือน รวม

จำ�คุก 25 ปี 7 เดือน ริบอ�วุธปืน

พร้อมเครื่องกระสุนทั้งหมดและให้

จำ�เลยชดใช้ค่�สินไหมทดแทน

ให้แก่บิด�ผู้ต�ย โจทก์ร่วมด้วย

เป็นเงิน 1,170,000 บ�ท.

คุกตลอดชีวิตอดีตทหารเกณฑ์คลั่ง

สงขลา • เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 

ฝ่�ยปกครองอำ�เภอห�ดใหญ่

ร่วมกับส�ธ�รณสุข อ.ห�ดใหญ่ 

พร้อมกำ�ลังสม�ชิก อส.ห�ดใหญ่ 

ภ�ยใต้ก�รอำ�นวยก�รของน�ย

ชวกิจจ์ สุวรรณคีรี น�ยอำ�เภอ

ห�ดใหญ่, น�ยสุบัญฑิตย์ ไชย

แก้ว ปลัดอำ�เภอ (ง�นป้องกัน) 

เข้�ตรวจค้นบ้�นเลขที่  57 ซ.ดี

แลนด์ ถ.พลพิชัย เขตเทศบ�ล

นครห�ดใหญ่ จ.สงขล� หลังรับ

ร�ยง�นว่�เป็นแหล่งผลิตน้ำ�ใบ

กระท่อมสดร�ยใหญ่และที่หน้�

บ้�นขึ้นป้�ยว่�ข�ยย� ขณะเข้�

ตรวจค้นพบว่�กำ�ลังมีก�รนำ�น้ำ�

ใบกระท่อมที่บรรจุใส่ถุงไปขึ้นรถ

เก๋งด้วย

จ�กก�รตรวจค้นพบห้อง

ครัวหลังบ้�นถูกดัดแปลงเป็น

โรงง�นผลิตน้ำ�ใบกระท่อม และ

บุกทลายรง.ผลิตน้ำาใบกระท่อมขายผิดกม.

กำ�ลังต้มจนเดือดอยู่ในหม้อขน�ด

ใหญ่บนเต�แก๊ส 7 หม้อ นอกจ�กนี้

ยังมีอุปกรณ์เสริมในกระบวนก�ร

ผลิตครบเซต น้ำ�ใบกระท่อมบรรจุ

อยู่ในถุงขน�ด 10 ลิตร จำ�นวน 10 

ถุง ซึ่งแต่ละถุงมีชื่อกำ�กับไว้ด้วย 

และพบใบกระท่อมสดจำ�นวนหนึ่ง

พร้อมป้�ยไวนิลเขียนว่� “เสือส�ว 

จำ�หน่�ยใบท่อมและน้ำ�ท่อมสด” 

ว�งอยู่ในบ้�น 

จึงควบคุมผู้ที่อยู่ในบ้�น

จำ�นวน 9 คน เป็นช�ย 7 คน 

หญิง 2 คนไปสอบสวนที่ อ.ห�ด 

ใหญ่ โดยช�ยที่กำ�ลังขนน้ำ�ใบ

กระท่อมขึ้นรถเก๋งอ้�งว่�ไม่ได้

ต้มข�ย แต่ต้มไว้ดื่มเองและนำ�

ไปแจกให้คนง�นในสวน พร้อม

ยืนยันว่�ตนดื่มคนเดียวหมด 

ส่วนอุปกรณ์ที่พบในครัว

นั้นเนื่องจ�กเคยเปิดร้�นอ�ห�ร

ม�ก่อน แต่เจ้�หน้�ที่ ไม่เชื่อ

เพร�ะเข้�ข่�ยโรงง�นผลิตน้ำ�ใบ

กระท่อมขน�ดย่อมๆ เลยทีเดียว

เบื้องต้นได้แจ้งข้อห�คว�ม

ผิดต�ม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุน 

ไพร พ.ศ.2562 ม�ตร� 91 ต้อง

ระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี  

หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบ�ท  

และ พ.ร.บ.อ�ห�ร พ.ศ.2522 

ม�ตร� 50 ต้องระว�งโทษจำ�คุก

ตั้งแต่  6 เดือนถึง 2 ปี และปรับ

ตั้งแต่ 5 พันบ�ทถึง 2 หมื่นบ�ท.

อำานาจเจริญ • เมื่อเวล�

09.00 น. วันที่ 9 ก.พ.65 ร.ต.ท. 

สมศักดิ์ ขันทอง ร้อยเวร สภ. 

ช�นุม�น อ.ช�นุม�น จ.อำ�น�จ 

เจริญ รับแจ้งให้ไปจับกุมตัวน�ย

อุดมศักดิ์ (ขอสงวนน�มสกุล) 

อ�ยุ 39 ปี ในข้อห�ฆ่�คน

ต�ย ที่บ้�นโคกส�ร ต.โคกส�ร 

อ.ช�นุม�น จ.อำ�น�จเจริญ และ

รอมอบตัวอยู่ที่บ้�นพักไม่มีเลข

ที่ในตำ�บลโคกส�ร จึงเดินท�ง

ไปที่ เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้�นแบบ

กระท่อมท้�ยหมู่บ้�น 

พบผู้ก่อเหตุรอมอบตัวคือ 

น�ยอุดมศักดิ์ หรือดม พี่ช�ย 

ที่นั่ ง เฝ้�ศพน้องช�ยคือน�ย

สำ�ร�ญ ที่ถูกไฟไหม้นอนเสียชีวิต

ทับรถจักรย�นยนต์ โดยมีขว�น

ที่ใช้ก่อเหตุว�งอยู่ใกล้ๆ และมี

กองเลือดบนพื้น จึงควบคุมตัว

น�ยอุดมศักดิ์ในข้อห� ฆ่�ผู้อื่น

โดยเจตน� จ�กก�รชันสูตรศพ

ที่ท้�ยทอยและศีรษะถูกของมี

คมกระแทกอย่�งรุนแรงจนเป็น

แผลฉกรรจ์ ประกอบกับถูกไฟ

เผ�ซ้ำ�ทำ�ให้เสียชีวิตทันที จึงนำ�

ขว�นเก็บไว้เป็นหลักฐ�นเพื่อ

ดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย 

น�ยอุดมศักดิ์รับส�รภ�พ

ว่� น�ยสำ�ร�ญน้องช�ยติดย�บ้� 

เวล�เม�ย�แล้วชอบห�เรื่อง

ม�รด�และขู่ฆ่�เป็นประจำ�  ก่อน

เกิดเหตุม�รด�ได้หลบม�นอนกับ

ตนที่กระท่อมตน แต่น้องช�ยยัง

ต�มม�ก่อกวนขอเงินซื้อสุร�และ

ย�บ้� พร้อมดุด่�ม�รด� ตนจึง

สุดทนและใช้ขว�นฟันที่ท้�ยทอย

จนเสียชีวิต จ�กนั้นนำ�ศพว�ง

ทับ จยย.จุดไฟเผ� โทร.แจ้งรอ

ให้ตำ�รวจม�จับ จ�กนั้นตำ�รวจได้

ควบคุมตัวไปที่ สภ.ช�นุม�น เพื่อ

ดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป.

สลดพี่ฆ่�น้อง

เป็นท�สย�บ้�

ชอบทำ�ร้�ยแม่

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565   เนื่อง

ในโอก�สคล�้ยวันเกิดครบ 67 ปี น�ยสุวัจน์ 

ลิปตพัลลภ อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี ได้มีก�ร

ประกอบพิธีท�งศ�สน�เพื่อคว�มเป็นสิริมงคล 

ณ วัดไตรมิตรวิทย�ร�มวรวิห�ร และถว�ย

ภัตต�ห�รพระภิกษุสงฆ์ โดยมีเจ้�ประคุณ

สมเด็จพระพุฒ�จ�รย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้�

อ�ว�สวัดไตรมิตรวิทย�ร�มวรวิห�ร เจ้�คณะ

ใหญ่หนตะวันออก กรรมก�รมห�เถรสม�คม 

พร้อมเจ้�ประคุณสมเด็จพระมห�รัชมงคล

มุนี เจ้�คณะใหญ่หนกล�ง  กรรมก�รมห�

เถรสม�คม ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดไตรมิตรวิทย�

ร�มวรวิห�ร เป็นประธ�น ซึ่งมี พล.ท.หญิง

พูนภิรมย์ และน�ยเทวัญ รวมทั้งบุคคลใน

ครอบครัวลิปตพัลลภ ม�ร่วมทำ�บุญด้วย

กัน  น�ยสุวัจน์ระบุว่� ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

หลวงพ่อทองคำ� ขอให้ประเทศช�ติและพี่น้อง

ประช�ชนผ่�นพ้นวิกฤตโควิด  วิกฤตเศรษฐกิจ

ไปได้ และมีคว�มสุข และขอให้ประเทศช�ติ

ของเร�ได้กลับม�มีเศรษฐกิจที่ดีเหมือนเดิม

‘สุวัจน์’ขอพรวันเกิดประเทศพ้นวิกฤต
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ดับเครื่องชน

ผมก็ฟังได้ทุกคน แต่ทุกคนก็ต้องขึ้นอยู่กับ

เหตุและผล และข้อกฎหมายที่มีอยู่ และผม

เองก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณา ไม่ว่า

จะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาหรืออัยการ 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ซึ่งทั้งหมดมีคำาชี้แจงหมดแล้ว แต่

จะทำาได้หรือไม่ได้ ก็ต้องรอดูต่อไป ปัญหามัน

เยอะอยู่แล้ว รัฐบาลพยายามแก้อยู่” นายกฯ 

กล่าว

เมื่อถามว่า แล้วจะเป็นปัญหาหรือไม่

ในเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทย

ไม่เห็นด้วย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวยืนยันว่า 

“ไม่เป็นหรอก จะเป็นได้อย่างไร ถ้าเป็นอย่าง

นี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง”

ถามย้ำาว่า หากท้ายที่สุดพรรคภูมิใจ

ไทยไม่เห็นด้วย แล้วจะเดินหน้าโครงการ

ต่อไปอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ก็เป็นเรื่อง

ของ ครม. ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้ว

แต่ ถ้าเขาสามารถชี้แจงได้ในที่ประชุม แล้ว

ที่ประชุมเห็นชอบก็เป็นเรื่องของการดำาเนิน

การที่จะตัดสินใจร่วมกัน

เมื่อถามย้ำาว่า ในการประชุม ครม.

ครั้งหน้า ถ้ามติออกมาเป็นอย่างไรก็ถือเป็น

มติใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็สุด

แล้วแต่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เดี๋ยวก็

เตรียมการอยู่ เรื่องนี้อย่าเพิ่งไปตอบตอนนี้

เลย เดี๋ยวไปเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีก ยืนยันว่า

รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาทุกอย่าง ทำาความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน และคุยกันเมื่อวันที่ 8 

ก.พ. ทุกคนก็รับรู้ถึงปัญหา แต่ว่าบางครั้งทุก

คนไปพูดกันปลายทางเสียเยอะ ก็กลายเป็น

ว่าไปพูดเรื่องความขัดแย้งเสียเยอะ เราควร

ไปมองต้นทางว่าปัญหามันอยู่ที่ ไหน มีอะไร

เกิดขึ้นมาแล้วบ้าง จะแก้อย่างไร นั่นเป็นสิ่ง

ที่ต้องทำา รัฐบาลต้องทำา เพราะเป็นความรับ

ผิดชอบของรัฐบาล

เมื่อถามว่า ยืนยันใช่หรือไม่ว่าพรรค

ร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาอะไร พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวเสียงดังขณะเดินออกจากโพเดียมว่า 

“โอ้ย ไม่มีอะไรหรอกๆ ถ้าเธอไม่ยุ่งมันก็ไม่

มีมั้ง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการ

ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง

ท่ี 1/2565 พล.อ.ประยุทธ์ได้หารือนอกรอบ

อย่างเคร่งเครียดเป็นเวลากว่า 20 นาทีกับ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย และ 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) บอกหลังถูกสื่อถามว่า

ความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลเวลานี้ยังดีอยู่

หรือไม่ว่า “โอเคไหมล่ะ คุณถามอย่างนี้ทุก

วัน” ส่วนที่ปิดห้องพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์, 

พล.อ.อนุพงษ์ และนายสันติ พล.อ.ประวิตร

ตอบว่า “ผมต้องบอกคุณหรือ” ก่อนขึ้นรถ

เดินทางกลับทันที

วั น เดี ยวกันนี้  ที่ ตึ กภั กดีบดินทร์  

ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ

เตรียมการจัดการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ

เอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วง

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีชื่อ

เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ไม่ได้มาร่วมประชุมแต่

อย่างใด โดยมอบหมายให้ผู้แทนเข้าประชุม

ผ่านระบบประชุมทางไกลแทน

ต้องลดค่าโดยสารต่ำากว่า 65 บ.

ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็มีท่าที

ชัดเจนมากขึ้นถึงการคัดค้านการต่อสัญญา

ดังกล่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ย้ำา

ว่า เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณ นายกรัฐมนตรี

และ ครม.ที่เข้าร่วมประชุม ที่ทำาให้ ได้มี

การเปิดโอกาสรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในการ

ที่ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

ชี้แจงในส่วนที่กระทรวงคมนาคมตั้งข้อ

สังเกตให้ดำาเนินการให้ถูกต้องตามหลักของ

กฎหมายและหลักธรรมาภิบาล เพราะหลาย

ประเด็นทาง กทม.ยังทำาไม่รอบด้านและครบ

ถ้วน

“การที่ 7 รมต.ของพรรคภูมิใจไทย 

แสดงออกชัดเจนไม่เข้าร่วมประชุม ครม. ก็

เนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อกระทรวงมหาดไทยที่

มีการเสนอขอขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ในขณะที่การดำาเนินการต่างๆ 

ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการไม่เข้าร่วม

ประชุม ครม. ก็แสดงออกชัดว่าค้าน ไม่อยาก

ให้ต้องเมื่อเข้าร่วมประชุมแล้วไปถกเถียงกัน

ใน ครม.ให้เป็นเรื่องเป็นราว ในเมื่อไม่เห็น

ด้วย” รมว.คมนาคมระบุ

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อไปว่า อย่างไร

ก็ตาม ที่ผ่านมาคมนาคมได้ทำาความเห็นส่งไป

ยังเลขาธิการ ครม.หลายครั้งและชัดเจนมาก 

ซึ่งนอกจาก 4 ประเด็นก่อนหน้า ในครั้งนี้ ได้

เพิ่มเติมไปอีก 2 ประเด็น ทั้งในเรื่องของการ

ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในส่วนต่อ

ขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทางด้านทิศเหนือ 

จากหมอชิต-คูคต แม้ว่าก่อนหน้าจะมีการลง

นามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กทม.

และ รฟม.ก็ตาม แต่ในปัจจุบันทาง กทม.

ยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างให้กับ 

รฟม. แต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีประเด็น

ในเรื่องของการคำานวณอัตราค่าโดยสารที่

ไม่เป็นธรรมกับผู้ ใช้บริการ ว่ามีการใช้หลัก

การคำานวณอย่างไร เป็นต้น เนื่องจากทาง

คมนาคมมองว่าอัตราค่าโดยสารที่จะจัดเก็บ

ตลอดสายสามารถทำาให้ถูกกว่า 65 บาทได้

“หากในการประชุม ครม.คร้ังต่อๆ ไป

ทางกระทรวงมหาดไทยจะยังมีการเสนอ วาระ

ดังกล่าวเข้าท่ีประชุม ครม.เพ่ือพิจารณาอีก

คร้ัง ทางพรรคภูมิใจไทยจะแสดงท่าทีอย่างไร

น้ัน ยืนยันว่า หากกระทรวงมหาดไทยเสนอ

วาระดังกล่าวกลับเข้ามา และมีการทำาให้ถูก

ต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และ

หลักธรรมาภิบาล ทางพรรคภูมิใจไทยก็จะ

สนับสนุน แต่ถ้ายังไม่มีการดำาเนินการให้เป็น

ไปตามระเบียบของกฎหมาย ก็บอกได้เลยว่า

พรรคภูมิใจไทยจะยังคงคัดค้านเหมือนเดิม 

เพราะหากไม่มีการดำาเนินการให้ถูกต้อง จะ

เป็นการกระทำาท่ีไม่ถูกกฎหมาย” เลขาธิการ

พรรคภูมิใจไทยย้ำาชัดๆ 

ต่อมา นายภราดร ปริศนานันทกุล 

โฆษกพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.อ่างทอง เปิด

เผยว่า พรรคภูมิใจไทย ออกแถลงการณ์

เรื่อง พรรคภูมิใจไทยยึดหลัก 3 ข้อพิจารณา

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ถูกกฎหมาย-ประโยชน์

ของรัฐ-ลดรายจ่ายให้ประชาชน เพื่อชี้แจง

กรณีที่รัฐมนตรี 7 คนของพรรคไม่เข้าร่วม

ประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากต้องการ

คัดค้านการแปลงสัญญาสัมปทานเป็นสัญญา

ร่วมลงทุน 

โดยมีเนื้อหาว่า พรรคภูมิใจไทยเป็น

พรรคร่วมรัฐบาล มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาล 

และเป็นผู้บังคับบัญชา การไม่เข้าร่วมประชุม

คณะรัฐมนตรี เป็นไปตามที่ ได้เคยแสดง

เจตนารมณ์กับนายกรัฐมนตรีไว้แล้วว่า หาก

มีการนำาวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย จะขอสงวนสิทธิ์ 

แสดงความเห็นคัดค้าน ในส่วนที่กระทรวง

คมนาคมชี้ประเด็นว่า แนวทางที่ กทม. เสนอ

มา จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชน

แถลงการณ์ระบุว่า การไม่เข้าประชุม

เป็นแนวทางหนึ่งที่จะรักษาบรรยากาศการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี และการทำางานร่วม

กันของรัฐบาล ไม่ให้มีความขัดแย้ง และ

ได้แจ้ งลาการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 

7 กุมภาพันธ์ ไม่ใช่หลบหน้าหรือหายตัวไป

เฉยๆ ประเด็นสำาคัญของวาระเพื่อพิจารณา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว คือการแปลง

สัญญาสัมปทาน เป็นสัญญาร่วมทุน ซึ่งมี

ประเด็นที่ต้องพิจารณา และยังมีมุมมองที่

เห็นต่างกันอยู่ ระหว่างกระทรวงคมนาคม

กับกระทรวงมหาดไทย ในฐานะต้นสังกัดของ 

กทม. กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีประเด็นคำาถามที่ต้องการข้อมูล

เอกสารจาก กทม. และยังได้รับข้อมูลไม่ครบ

ถ้วน จึงแสดงความเห็นคัดค้านการดำาเนิน

การที่ ไม่ได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะ

รัฐมนตรี กฎหมาย และระเบียบอย่างครบ

ถ้วน โดยเฉพาะเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ส่วน

ต่อขยายจาก รฟม.ไปเป็นของ กทม. ซึ่ง กทม.

ยังไม่ได้แจ้งว่าได้ดำาเนินการแล้วเสร็จถูกต้อง

ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่

แถลงการณ์ย้ำาอีกว่า เรื่องค่าโดยสาร 

เป็นอีกประเด็นสำาคัญ ซึ่งกระทรวงคมนาคม 

โดยกรมการขนส่งทางราง ในฐานะที่เป็น

ผู้กำากับมาตรฐานการเดินรถ การประกอบ

กิจการของรถไฟฟ้า เห็นว่าสามารถจัดเก็บ

ได้ต่ำากว่าที่ กทม.เสนอ และเป็นการลดค่า

ใช้จ่ายให้แก่ประชาชน จึงท้วงติงประเด็นนี้ 

พร้อมทั้งขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่ม

เติมว่าทำาไมจึงต้องเป็น 65 บาท ในขณะที่

กระทรวงคมนาคมคำานวณได้ต่ำากว่า 65 บาท

“พรรคภูมิใจไทยขอเรียนว่า การ

พิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียว 

พรรคภูมิใจไทยยึดหลักการ 3 ข้อ คือ 

1.พรรคภูมิใจไทย พิจารณาในฐานะที่เป็น

พรรคร่วมรัฐบาล คำานึงถึงประโยชน์ของรัฐ

และประชาชนสูงสุด พร้อมกันนี้ต้องรักษา

มารยาทการร่วมรัฐบาล และไม่สร้างความ

ขัดแย้ง ที่จะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาล 

2.พรรคภูมิใจไทยเสนอให้หน่วยงานที่รับผิด

ชอบโครงการนี้คือ กทม. ดำาเนินการให้เป็น

ไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ 

และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหากมีการดำาเนิน

การครบถ้วน มีข้อมูล เอกสารใหม่ที่ครบถ้วน 

พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะพิจารณาใหม่และ

ให้ความเห็นชอบ

3.พรรคภูมิใจไทยทำาหน้าที่ ในฐานะ

ผู้แทนราษฎร คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค 

หรือประชาชนผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า ให้ ได้

รับความเป็นธรรมจากการกำาหนดราคา

ค่าโดยสาร และได้รับการบริการที่ดี เป็น

ไปตามมาตรฐานการประกอบกิจการ การ

ไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นการ

แสดงออกอย่างหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย ซึ่ง

เป็นท่าทีที่ทำาให้คณะรัฐมนตรี ต้องพิจารณา

โครงการนี้อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และ

มอบให้กระทรวงมหาดไทยตอบคำาถามของ

กระทรวงคมนาคมให้ครบถ้วนก่อน แล้ว

เสนอกลับมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

ครั้งหนึ่ง” แถลงการณ์ระบุ

แถลงการณ์ของพรรคภูมิใจไทยบอก

อีกว่า พรรคภูมิใจไทยไม่มีความขัดแย้งกับ

พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล แต่การทำางาน

ของพรรคมีแนวทางที่ชัดเจนคือ ต้องถูก

ต้องตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน หากเป็นไปตามนี้เราไม่มีเหตุที่จะ

คัดค้าน และจะพร้อมให้การสนับสนุน

พปชร.เชียร์ ไม่เร่งต่อสัญญา 

ส่วนท่าทีของพลังประชารัฐต่อกรณี                                                          

นี้ ที่รัฐสภา นายวีระกร คำาประกอบ ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะอดีต

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาศึกษาปัญหาการต่อสัมปทาน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว แถลงว่า ก่อนหน้า

นี้ คณะ กมธ.มีมติตั้งข้อสังเกตไปให้คณะ

รัฐมนตรีแล้วว่า ยังไม่ควรต่อสัญญาในตอน

นี้ เพราะเหลือเวลาอีก 7 ปี หรือจะหมด

ลงในปี 72 และรัฐบาลยังมีเวลา ไม่จำาเป็น

ต้องต่อสัญญาเพื่อใช้หนี้ที่ติดไว้ 5 หมื่นล้าน

ให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคมฯ แต่เสนอให้

รัฐบาลเจรจากับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทั้ง 

10 สาย ให้มาลงทุนร่วมกันบริหารรถไฟฟ้า

สายสีเขียว โดยรัฐบาลถือหุ้น 50% และ

อีก 50% ให้ผู้ประกอบการรถไฟฟ้า 10 สาย

ร่วมถือหุ้นเพื่อนำาเงินมาชำาระหนี้ให้กับบริษัท 

กรุงเทพธนาคมฯ 

ด้านท่าทีจากฝ่ายเอกชน นายสุรพงษ์ 

เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) หรือบีทีเอสซี กล่าวถึงกรณีของการ

ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า เอกชน

ทำาได้เพียงปฏิบัติตามสัญญาจ้างเดินรถ ก็

จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แม้ว่าจะยังไม่ได้รับ

หนี้เป็นจำานวนมาก ซึ่งการที่มีคนพูดว่าเอา

หนี้ 30,000 ล้านนำามาแลกกับสัมปทาน ถือ

เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่ให้

บริการจริงกับประชาชน ทั้งการติดตั้งระบบ

และการเดินรถ อย่างไรก็ตาม ส่วนเรื่อง

สัมปทานเป็นเรื่องของภาครัฐที่พยายามจะ

แก้ปัญหาระยะยาว โดยเฉพาะหนี้ของ กทม.

ที่รับภาระค่าก่อสร้างกับงานโยธา มาจาก

ทาง รฟม.จำานวน 60,000 ล้านบาท รวมถึง

ค่าโดยสารที่ต้องให้เก็บไม่เกิน 65 บาท สวน

ทางกับเกณฑ์เดิมที่กำาหนดไว้สูงสุด 158 บาท 

ระยะทาง 60 กิโลเมตร จึงเจรจากันเพื่อลด

ค่าโดยสาร ดังนั้นทั้งสองเรื่องจึงไม่เกี่ยวข้อง

กัน ทาง BTSC อยากให้รัฐชำาระหนี้สินที่ค้าง

อยู่เกือบ 40,000 ล้านบาท และหากจะให้

เป็นผู้เดินรถต่อไปก็ไม่มีปัญหา เพียงแค่ขอให้

ชำาระค่าจ้างเดินรถ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2564 

ได้ยื่นฟ้องทวงหนี้ กทม.ในส่วนของค่าดำาเนิน

การเดินรถ 12,000 ล้านบาท ขณะนี้เรากำาลัง

เตรียมฟ้องทวงหนี้ในส่วนของค่าติดตั้งระบบ

เดินรถอีก 20,000 ล้านบาท.

‘ตู่’ ตีปี๊บ

การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 

1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมอบ

นโยบายให้แก่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานกรรมการฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ เข้า

ร่วมด้วย 

ภายหลังการประชุม พล.ประยุทธ์ 

กล่าวว่า วันนี้เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนแบบพุ่งเป้า ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล 

เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำามาโดยตลอด จากนี้จำาเป็น

ที่เราต้องมาทบทวนว่าสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ

มากน้อยเพียงใด ต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน

ที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเราปรับมาหลายปีแล้ว 

วันนี้หลายอย่างสามารถดำาเนินการได้ ไม่ว่า

จะโครงการของรัฐบาลต่างๆ วันนี้เรามุ่งเน้น  

TPMAP (ทีพีแมป) ระบบบริหารจัดการข้อมูล

การพัฒนาคนแบบชี้เป้า และข้อมูลต่างๆ 

ของหลายกระทรวงมาประกอบกัน และมีทีม

ที่ลงไปเดินข้างล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้

เข้าถึงประชาชนของเราทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ความ

ยากจนมีหลายหัวข้อ ทั้งเรื่องรายได้ สุขภาพ 

ที่อยู่อาศัย การศึกษา วันนี้จะสรุปว่าระยะ

เวลาที่จะพุ่งเป้าตรงนี้ลงไป อย่างน้อยก็ให้

เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ทุกจังหวัดที่มี

ความพร้อม คงทำาไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้ว ซึ่งวัน

นี้เรามาจัดเป็นกลุ่มให้สามารถเดินหน้าต่อไป

ได้ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจะ

มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

“จึงขอความร่วมมือทุกกระทรวง เรา

ต้องแก้ในระดับพื้นที่ ทุกอำาเภอ ทุกกระทรวง

ต้องสนับสนุนแผนงานต่างๆ เหล่านี้ออกไป

สู่แนวปฏิบัติ กลไกการใช้จ่ายงบประมาณ

ต่างๆ ที่ เรามีอยู่ ในปี 2565 เพื่อให้ถึง

ประชาชนมากที่สุด และสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับเขา” นายกฯ กล่าว 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการ

ขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วง

วัยให้แก่คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการแก้ ไขปัญหาความยากจน

และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ใช้ข้อมูลจาก

ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี้เป้า 

การแก้ ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า 

โดยแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำาเภอ 

ภายใน 30 กันยายน 2565 

“ให้กระทรวง กรม และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง นำาแนวทางการแก้ ไขปัญหา 

(เมนูแก้จน) ที่ฝ่ายเลขานุการ คจพ.เสนอ 

ไปดำาเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือหาก

ปัญหาของครัวเรือนแตกต่างจากเมนูแก้จน 

ให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่เพื่อดำาเนินการ

แก้ไขเป็นรายครัวเรือน รวมทั้งมอบหมาย

เจ้าภาพหลัก รับผิดชอบในแต่ละมิติ โดย

สามารถใช้แผนงาน โครงการในเมนูแก้จน 

ดำาเนินการแก้ ไขปัญหาได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อ

ให้การแก้ ไขปัญหาความยากจนและการ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเป็นไปแบบพุ่งเป้า เพื่อ

นำาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” นายธนกรระบุ 

โดยที่ประชุมเห็นชอบเรื่องสำาคัญ อาทิ  

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัย (เมนูแก้จน) ตามมิติ

ความขัดสน 5 มิติความขัดสน ประกอบด้วย 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การศึกษา และ

ทักษะที่จำาเป็น สถานะทางสุขภาพ คุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการ 

ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม 

และ 3 ขั้นตอนของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด 

พอเพียง และยั่งยืน

“ได้มอบหมายสำานักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ดำาเนินการจัดทำาแนวทางแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย หรือเมนูแก้

จน ให้ครอบคลุมมิติและระดับขั้นของการ

พัฒนา และดำาเนินการเผยแพร่ต่อไป รวม

ทั้งมอบหมาย ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติ

การในพื้นที่ นำาแนวทางการแก้ ไขปัญหา

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย มา

ดำาเนินการแก้ ไขปัญหาความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า โดยต้องมี

ความสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคม

ของการพัฒนาในพื้นที่” โฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ ระบุ

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์

กรณีปัญหาราคาน้ำามัน ถึงเวลานี้จะมีการ

ทบทวนปรับโครงสร้างภาษีน้ำามันหรือไม่ ว่า

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ได้มีการหารือแล้ว ขอรอการ

ชี้แจงในรายละเอียดที่จะมีการหารือกันใน

วันที่ 9 ก.พ.อีกครั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมี

แผนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเรื่องกองทุนน้ำามัน 

การจัดเตรียมวงเงินกู้ ใช้สำาหรับชดเชย และ

กองทุนน้ำามันก็ติดลบอยู่ ในขณะนี้ ขณะ

เดียวกันก็ต้องเตรียมรองรับปัญหาราคาแก๊ส

อีก แก้ปัญหาในหลายมิติ 

“เรื่องนี้รออีกนิดหนึ่ง เพราะการดูแล

ไม่ใช่จะดูแลคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ เราให้ความ

สำาคัญกับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ฉะนั้น

ต้องช่วยกัน ถ้าให้กลุ่มนี้มาแล้วกลุ่มอื่นไม่ได้ 

แก้ไม่ได้จะทำาอย่างไร ซึ่งสถานการณ์เรื่อง

พลังงานยังติดพันอีกเยอะ และไม่ใช่ระยะ

เวลาอันสั้น เราจะเอางบประมาณที่ ไหน

มาถมตรงนี้ ดังนั้นต้องหาวิธีการที่เหมาะ

สม โดยดูเรื่องการควบคุมราคาไม่ให้เกิน 30 

บาท ปรับสูตรน้ำามัน และยังมีการพิจารณา

เรื่องภาษีต่างๆ สรรพสามิตบ้างอะไรบ้าง ถ้า

จะเอาตามใจทุกคนเท่านั้นเท่านี้บางทีปัญหา

มันเยอะ เดือนหนึ่งประมาณ 3,000 กว่าล้าน 

ถ้าระยะยาว 6 เดือน ก็ประมาณ 18,000 

กว่าล้าน นี่คือตัวเลขคร่าวๆ เฉพาะเรื่อง

น้ำามัน แล้วยังมีเรื่องแก๊สอีก รัฐบาลพยายาม

จะตรึงราคาให้มากที่สุด จึงขอให้เข้าใจด้วย

คงต้องบริหารแบบนี้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่า จะขอร้องสมาคมรถบรรทุก

ด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอร้อง

มาหลายครั้งแล้ว และเมื่อวันที่ 8 ก.พ. เขาก็

เข้าใจไปส่วนหนึ่ง ซึ่งก็ทำาความเข้าใจมาโดย

ตลอด วันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเผชิญ

วิกฤตหลายด้าน และไม่เคยมีรัฐบาลไหนเจอ

มาก่อน ที่พร้อมๆ กันแบบนี้ ตั้งแต่โควิด-

19 ราคาน้ำามัน ราคาพลังงาน การแข่งขัน

ทางการค้า ความมั่นคงในภูมิภาค ความ

ขัดแย้งทางทะเล เยอะแยะไปหมด การ

แข่งขันการลงทุน ตนก็พยายามพูดคุยกับต่าง

ประเทศ เขาเดินทางมาก็ชื่นชมหมดทุกเรื่อง 

อันนี้ ไม่ใช่คุยนะ ทั้งเรื่องการบริหารโควิด-19 

ภาคเอกชนชื่นชมในการดูแลช่วยเหลือ ไม่

ต้องปิดโรงงาน ช่วยเหลือในหลายๆ กลุ่ม 

แรงงานก็ได้รับการเยียวยา ดูแลเรื่องการฉีด

วัคซีน เขาบอกของเขาไม่มีแบบนี้ นี่คือสิ่งที่

เกิดขึ้นในประเทศไทย

“สิ่งดีๆ เกิดขึ้นเยอะ ดังนั้นขอร้องสื่อ

สิ่งดีๆ ก็กรุณาให้ข้อมูลไปด้วย สิ่งที่มีปัญหา

ก็ไปแก้กันตรงโน้น เอาปัญหานี้กับปัญหานี้ 

ฝ่ายบริหารกับปัญหาฝ่ายการเมืองมาตีกันอยู่

อย่างนี้มันเดินหน้ากันไม่ได้ ไม่มีใครเขาทำา 

ขอแค่นั้น” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ.

กนง.ตรึงดอกเบี้ย

และมีความเสี่ยงด้านสูงเพิ่มขึ้น จากการส่ง

ผ่านต้นทุนที่อาจมากขึ้นหากราคาพลังงาน

และอาหารสดอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด 

หรือหากข้อจำากัดด้านการผลิตขยายวงกว้าง

ขึ้นไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดี อัตรา

เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีและอัตราเงินเฟ้อคาด

การณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในกรอบเป้า

หมาย และยังไม่เห็นสัญญาณการปรับเพิ่ม

ขึ้นของราคาสินค้าและบริการเป็นวงกว้าง

“กนง.ยังให้น้ำาหนักกับการฟ้ืนตัวเศรษฐ 

กิจและรายได้ของประชาชน จึงเห็นว่าไม่ควร

ข้ึนดอกเบ้ียซ่ึงจะไปฉุดเศรษฐกิจโดยไม่จำาเป็น 

ซ่ึงการท่ีเงินเฟ้อโอกาสเกินกรอบ 3% ไปบ้าง

เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องช่ัวคราว จากท่ีผ่านมา

เราจะคุ้นเคยกับการเกินกรอบด้านต่ำา แต่ก็

ไม่มีความจำาเป็นต้องมีการปรับกรอบนโยบาย

เงินเฟ้อทันที” นายปิติระบุ

เลขานุการ กนง.กล่าวว่า กนง.ประเมิน

ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวดีกว่า

ที่คาดไว้ และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องใน

ปี 2565 จากการส่งออกสินค้าที่ปรับสูงขึ้น 

และจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้น

จากการผ่อนคลายข้อจำากัดด้านการเดินทาง

ที่เร็วกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลให้มีการยกฐานจีดี

พีปี 2564 เพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมการขยายตัว

เศรษฐกิจปี 2565 ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับขยายตัวได้

เท่ากับช่วงก่อนโควิดได้ช่วงปลายปี 2565-

ต้นปี 2566  

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป กนง.ให้น้ำาหนัก

การฟื้นตัวเศรษฐกิจต้องไม่ให้สะดุด ส่วน

เงินเฟ้อต้องจับตาไม่ให้ขยายวงกว้าง ไม่ฝัง

ลึกลงไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องใช้ยา

แรงที่อาจกระทบกับการขยายตัวเศรษฐกิจ

และรายได้ประชาชน และการดูแลการฟื้น

ตัวของภาคธุรกิจ ที่ยังมีความเปราะบางจาก

ภาระหนี้ในช่วงโควิด-19

นายปิติกล่าวว่า คณะกรรมการฯ เห็น

ว่ามาตรการภาครัฐและการประสานนโยบาย

มีความสำาคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

โดยมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการ

ระบาดที่เอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้น

ตัวต่อเนื่องยังมีความสำาคัญ  มาตรการการ

คลังควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

อย่างตรงจุด โดยเน้นการสร้างรายได้และ

เร่งเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟูและยกระดับ

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบายการ

เงินช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวม

ยังผ่อนคลายต่อเนื่อง และมาตรการด้าน

การเงินและสินเชื่อมีส่วนช่วยกระจายสภาพ

คล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดและ

ช่วยลดภาระหนี้ 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ จะติดตาม

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ 

ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

ราคาพลังงานโลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น 

รวมถึงความเพียงพอของมาตรการการคลัง

และมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ โดย

พร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะ

สมหากจำาเป็น

วันเดียวกัน นายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัว 

ข้อ “Future of Growth Forum: Thailand 

Vision 2030” ว่า คาดการณ์ว่าการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะอยู่ที่

ระดับ 3.5-4.5% แม้ว่าจะยังอยู่ภายใต้การ

ระบาดของโควิด-19 แต่หากทุกภาคส่วน ทั้ง

รัฐ เอกชน และประชาชนร่วมมือกันในการ

ลดการแพร่ระบาดก็จะช่วยลดผลกระทบที่

เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจได้ ส่วนทิศทางของ

เศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ จนถึงช่วง 10 ปี

ข้างหน้า มองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามา

มีบทบาทกับภาคเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้นจึง

จำาเป็นต้องมีการหารือถึงเรื่องการปรับตัว

เรื่องนโยบายเศรษฐกิจในอนาคต 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำานัก                                                             

งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง                                                                  

ชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า เสถียร 

ภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์

ดี แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บ้าง 

แต่ก็ยังอยู่ ในระดับที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม 

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า

จะต้องเผชิญกับข้อจำากัดต่างๆ และผลกระ

ทบจากโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผล

ต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการยังไม่มี

มูลค่าเพิ่ม ส่วนภาคการเกษตรยังไม่ขยายตัว

มากขึ้นกว่าเดิม ขณะที่ด้านอุปสงค์ใน 2-3 ปี

ข้างหน้ายังมีข้อจำากัด เพราะหนี้ครัวเรือนยัง

อยู่ในระดับสูง เป็นผลจากโควิด-19 ที่ผ่านมา 

และส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในอนาคต ส่วนเศรษฐกิจโลกแม้ยังขยาย

ตัวได้ดี แต่ในอนาคตหากมีปัญหาสงคราม

การค้าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ และปัญหา

เงินเฟ้อในขณะนี้เป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในอนาคตด้วย.


